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‘ปูติน’เตือนชาติปดน�านฟา

หึ่ง!29พ.ค.เลือกผูวาฯกทม.

กรุงเทพฯ • ประสานเสียงไมเช� อ “บิ๊กตู”   

ชิงยุบสภาหนีซักฟอก โฆษก รบ.การันตีอยู

ครบเทอม “อนุทิน-ภูมิใจไทย” แนะรัฐบาล

ตองไมทิ่มแทงกันเอง ย้ําทุก รบ.พังเพราะ

จากขางในไมใชพังเพราะขางนอก   คนที่จะ                                                      

ทํารายรัฐบาลไดน�ากลัวที่สุดก็คือคนในรัฐ 

บาล พท.ยังเช� อไดเลือกตั้งกลางปนี้ 

ภายหลัง ส.ส.พรรคฝายคาน นาย

สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อ

ไทย รวมถึงนายสุรทิน พิจารณ ส.ส.บัญชี

รายช� อ หัวหนาพรรคประชาธิปไตยใหม  ซึ่ง                                                                

เปนพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ ใกลชิดกับ                                                         

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา แกนนําพรรคเศรษฐ 

กิจไทย ออกมาระบุวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี อาจชิงยุบสภากอน

เปดประชุมในวันที่ 22 พ.ค. ทําใหมีความ

เห็นทางการเมืองตามมา 

โดยวันที่ 6 มี.ค. นายจุรินทร ลักษณ

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย 

ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาว

ถึงเร� องนี้วา เสถียรภาพของรัฐบาลขึ้นอยู

กับ 2 สวนในภาพหลัก โดยเฉพาะอยาง 

ยิ่งรัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลผสม จึงขึ้นอยูกับ                                                    

การทํางานรวมกันในคณะรัฐบาล ในฐานะ                          

ฝายบริหารคณะรัฐมนตรี แตสวนที่ 2 คือ

การปฏิบัติภารกิจในสวนของฝายนิติบัญญัติ 

หรือในสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภา ซึ่งทั้ง                                                      

2 สวนจะตองทํางานรวมกันระหวางพรรค 

การเมืองที่มาทํางานรวมกัน เน� องจากเปน

รัฐบาลผสม และในคณะรัฐมนตรีเองก็มี                              

หลายพรรคการเมือง เพราะฉะนั้นการทํา 

งานรวมกัน และการมีกลไกการทํางานที่

เขมแข็ง การประสานงานที่ดี การพิจารณา

ตัดสินปญหาตางๆ รวมกันอยางมีทิศทางที่               

ชัดเจน ซึ่งใน ครม. มีนายกรัฐมนตรี

ไทยโพสต • “พปชร.” คาดกฎหมายลูก 2 

ฉบับจบกอนเปดสมัยประชุม พ.ค.นี้ รับถก

ปมบัตร 2 ใบเขมขน ส.ส.ปชป.หนุน กม.ลูก

สูตร MMP คะแนนรวมหารดวย 500 หา

จํานวน ส.ส.พึงมี “หมอระวี” เอาดวยสูตร 

MMP เผยสถานการณเปลี่ยน  อางคุย “บิ๊ก

ปอม-อนุทิน” บอกแนวโนมดี แต พท.ยัน

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบจะคิดแบบเดิมไมไดตอง

หาร 100 “เสี่ยหนู” ซุมหารือ ส.ส.ศรีสะเกษ

ทามกลางขาวสะพัดนักการเมืองเขาซบ 

ภท.กวา 20 คน “อานันท” ฟนธงรัฐประหาร

มีแตทําใหเลวลง หวั่นจะเกิดวิกฤต แนะ

รัฐบาลสรางปรองดองปฏิรูปโครงสราง  

เม� อวันอาทิตย นายจักรพันธ พร

นิมิตร  ส.ส.กทม. ในฐานะหัวหนาภาค กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใหสัมภาษณ

ถึงกรณีที่พรรค พปชร.ไมไดเปนประธาน

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.ป.วา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ..... 

และราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับ

ที่...) พ.ศ..... พิจารณากฎหมายจะเปนปญหา

หรือไม วาในคณะกรรมาธิการฯ ยังไมมีการ

พูดถึงเร� องนี้ มีแตการกําหนดกรอบ

เคียฟ • ยูเครนดิ้นรนขอความชวยเหลือ

จากตางชาติ “เซเลนสกี” ออนสภาสหรัฐ

สงความชวยเหลือดานอาวุธเพ่ิมเติมและควํ่า

บาตรรัสเซียยิ่งขึ้น “ปูติน” เตือนชาติใด

กําหนดเขตหามบินเหนือยูเครนเทากับขัดแยง

ดวยอาวุธกับรัสเซีย พรอมขูรัฐบาลยูเครน

ทําแบบนี้ตอไปจะพานสูญเสียอธิปไตย 

สํานักขาวเอเอฟพีและรอยเตอรราย 

งานเม� อวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2565 ซึ่ง

เปนวันที่ 11 นับตั้งแตกองทัพรัสเซียบุกรุก

รานยูเครนตามคําสั่งของประธานาธิบดีวลา 

ดิมีร ปูติน ที่ใหเปด “ปฏิบัติการพิเศษทาง

ทหาร” ในประเทศเพ� อนบานของรัสเซียแหง

นี้ วารัสเซียยังคงเดินหนาโจมตีหลายเมือง

ของยูเครน รวมถึงที่เมืองมาริอูโปลในภาค

ใต ท่ีรัสเซียตกลงหยุดยิงช่ัวคราวเม� อวันเสาร 

เพ� อเปดทางใหอพยพพลเรือนหลายแสนคน

จีนรูลวงหนาไหมวา

รัสเซียจะบุกยูเครน?

ธ.ก.ส.ฟนธง

ราคาหมูพุงตอ

สงครามเย็นยังไมจบ

ไทยโพสต • ตร.จําลองความเร็วเรืออีกคร้ัง

เปรียบเทียบจีพีเอส “แตงโม” ตกแลวจม

ทันทีหรือลอยกอน นักประดาน้ําพบหลัก

ฐานคาดเปนขวดไวน พฐ.เรงตรวจพิสูจน 

เตรียมแจงขอหาเพิ่ม 1 รายทําลายหลักฐาน 

เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีไวอาลัยดาราสาวเปน 

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ จัดพิธี 11-13 มี.ค.

65 แจงไมมีนโยบายรับบริจาคเงินชวยงาน

เม� อวันที่ 6 มีนาคม ที่ทาเรือพิบูล

สงคราม 1 เจาหนาที่ตํารวจชุดคลี่คลายการ

เสียชีวิตของ “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ 

ดาราสาวท่ีพลัดตกเรือเสียชีวิตวันท่ี 24 ก.พ.                                                                   

ที่ผานมา โดยมีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดาน

เรือรวมทดสอบ มีการนําเคร� องโซนาร เคร� อง

มือสแกนวัตถุใตนํ้ามาจําลองทดสอบกับความ 

เร็วที่จีพีเอสตรวจจับ วิ่งตามความเร็วจริง 

เพ� อทดสอบวาดาราสาวพลัดตกน้ําแลวจม

ทันที หรือลอยกอน เพ� อประกอบสํานวนคดี

เพ� อนําไปเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานสําคัญ

ชิ้นหนึ่ง ซึ่งอยูระหวางการใชเทคโนโลยีขั้น                                                         

สูงในการตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกทางหน่ึง  รวม

ทั้งคนหาหลักฐานทางคดีดาราสาวตกเรือ

เสียชีวิตเพิ่มเติม  

สําหรับคดีนี้เจาหนาที่ตํารวจใกลสรุป

สํานวน หลังจากที่ 

ไทยโพสต • ไทยพบผูติดเชื้อโควิดใหม 

21,881 ราย ยอดเสียชีวิตทําสถิติอีก 59 

ชีวิต “ธนกร” เผยลุงตูปลื้มประชาชนไวใจ

ใหทํางานสูไวรัสมรณะ คาด ก.ค.เขาสูการ                                                              

เปนโรคประจําถิ่น “พิธา” เตือนโอมิครอน                                                            

อาจแรงกวาเดลตา แนะวางระบบสาธารณ 

สุขรองรับใหพรอม

เม� อวันอาทิตยที่ 6  มี.ค. ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 21,881 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ  21,660 ราย, มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ  21,508 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก  152 ราย, มา

จากเรือนจํา  87 ราย

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” ยังเต็งหามนั่งผู

วาฯ กทม.ตามผลโพล อึ้งผูยังไมตัดสินใจ

ยอดขยับมากขึ้น สวน ส.ก. คาดทีมชัชชาติ

กวาดอีก พลังประชารัฐลั่นพรอมเปดตัว 50 

ส.ก.แลว สวนผูชิงเกาอี้พอเมืองรอ กก.บห.

เคาะกอน

เม� อวันอาทิตย ศูนยสํารวจความคิด                                                      

เห็นนิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจของประ                                                     

ชาชนเร� อง “อยากไดใครเปนผูวาฯ กทม. 

คร้ังท่ี 11” โดยสอบถามประชาชนท่ีมีอายุ                                                              

18 ปขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพ 

มหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ                                                         

และรายได รวม 1,313 หน�วยตัวอยาง 
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2 ในประเทศ

‘ผลกระทบจากสงคราม’

โจทย์ปัญหาที่ต้องใส่ใจ

ระเด็นร้อนและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการ 

เมืองทั่วโลกในวันนี้ คงหนีไม่พ้นปัญหาสงครามรัสเซีย-

ยูเครน ไม่ว่าจะมีหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นสงครามตัว                                                                                   

แทนระหว่างชาติซีกโลกตะวันตกกับมหาอำานาจรัสเซีย หรือไม่

อย่างไรก็ตาม เพราะระบบเศรษฐกิจท่ียึดโยงเป็นโครงข่ายกันอย่าง

แยกไม่ออก รวมท้ังการพ่ึงพาพลังงานระหว่างกันและกันน้ัน เป็น                                                                                     

โจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายประจักษ์รู้อยู่แก่ใจว่า ยิ่งสงครามยืดเยื้อยาว 

นาน ก็หมายถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ และความเจ็บปวดใน

ทางสังคมและคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่ว                                                                            

โลก เป็นการส่งสัญญาณแรกจากแรงกระเพื่อมของภาวะสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งแม้แต่ประเทศไทยก็หนีไม่พ้น โดยสำานักงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค

ทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบว่า 

อยู่ที่ระดับ 104.10 ขยายตัว 5.28% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยเป็นการสูงสุดในรอบ 13 ปี นับจากช่วงที่มีสงครามอ่าว

เปอร์เซีย ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาจากสินค้าในกลุ่ม

พลังงานกระทบต่อเงินเฟ้อ 62.26% รวมถึงสินค้าในหมวดอาหาร

และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กระทบต่อเงินเฟ้อ 35.05% และ

ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบ 

แม้ประเทศไทยมิได้นำาเข้าพลังงานจากรัสเซีย เฉกเช่นประ 

เทศในยุโรป แต่มหาอำานาจอย่างรัสเซียนั้นผลิตพลังงานน้ำามันส่ง

ออกคิดเป็น 10% ของโลก โดยพลังงานท่ีผลิตได้ในประเทศน้ัน มีการ

ส่งออกไปขายท่ัวโลกถึง 50% ผลกระทบในทางอ้อมย่อมเกิดข้ึนอย่าง

ไม่ต้องสงสัย น่ันคือ ภาวะสงคราม และการส่งออกท่ีชะงักงันจาก

การคว่ำาบาตรของประเทศในฝ่ังตะวันตก ย่อมทำาให้ราคาพลังงานใน

ตลาดโลกสูงย่ิงข้ึน หลังจากท่ีพุ่งกระฉูดมาแล้วตามลำาดับ จนในขณะ

น้ีทะลุกว่า 116 เหรียญต่อบาร์เรล และยังมีการคาดการณ์ว่าจะไม่

หยุดอยู่แค่น้ี แต่จะสูงไปแตะ 120 เหรียญฯ ในเร็วๆ น้ี

ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำาเข้าพลังงานอยู่มากเกือบ 

70% ในแต่ละปี ราคาน้ำามันที่สูงขึ้นแต่ละครั้ง มองข้ามความ

จริงมิได้ว่า สร้างความเดือดร้อนเป็นลูกโซ่กับระบบเศรษฐกิจใน

ประเทศ ซึ่งล่าสุด ต่อกรณีปัญหาราคาน้ำามันดีเซลที่พุ่งไม่หยุด ก็

ทำาให้รัฐบาลต้องตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิต 3 บาทต่อลิตร อัน

เนื่องมาจากกองทุนน้ำามันที่เคยแบกรับภาระต้นทุนราคาน้ำามัน

และพลังงานต่างๆ ไว้นั้น ไม่มีเงินเพียงพอที่จะรองรับอีกต่อ

ไป อีกทั้งกำาลังวางแผนที่จะต้องหาเงินกู้มาโปะในกองทุนน้ำามัน

ด้วยอีกต่างหาก เพราะยังคงมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนขอให้

รัฐบาลช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาปากท้องและราคา

สินค้าที่ยังพุ่งสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

ผลกระทบจากกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ไม่

ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ประเทศไทยหนีไม่พ้นแรงกระเพื่อม

ในคร้ังน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทยระบุว่า นักท่องเท่ียวรัสเซียน้ันถือเป็นตลาด

หลักติดอันดับท็อป 10 ของกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้า

ประเทศไทย และข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา (ศปก.กก.) เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2565 

ระบุว่า เร่ิมเห็นตัวเลขนักท่องเท่ียวรัสเซียรายวันลดลง กล่าวคือ 

จากท่ีเคยเดินทางเฉล่ียประมาณ 600-700 คนต่อวัน ถือเป็นอันดับ 

1 และ 2 มาโดยตลอด ลดลงมาเหลือ 378 คน ในวันท่ี 1 มีนาคม

ท่ีผ่านมา ท้ังน้ี อันเนื่องมาจากการประสบปัญหาการทำาธุรกรรม

ทางการเงินระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยน่ันเอง

ด้วยเหตุปัจจัยที่เกิดจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่

ว่าจะเป็นทางอ้อมหรือทางตรง จึงเป็นโจทย์ปัญหาท่ีทุกฝ่ายมอง                                                                                   

ข้ามไม่ได้ แต่ต้องใส่ใจหาหนทางในการเตรียมพร้อมและป้องกัน

ปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ และความขัดข้องทางธุรกรรม

ทางการเงิน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาแบกรับภาระด้วยมาตรการการ 

“อุ้ม” หรือกู้เงินมาโปะ โดยไม่คำานึงถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นการก่อ

หนี้สาธารณะจำานวนมหาศาลในอนาคตนั้น น่าจะไม่ใช่ทางเลือก

ที่จะนำามาปฏิบัติแบบขายผ้าเอาหน้ารอดอีกแล้ว แต่สมควรแก่

เวลาหรือไม่ ที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมรณรงค์การใช้

พลังงานอย่างเหมาะสม รู้จักประหยัด และเหนืออื่นใด รัฐบาล

ควรละเลิกสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง ใช้นโยบาย “เตี้ยอุ้ม

ค่อม” จนประชาชนเสพติดการพึ่งพาการสนับสนุนจากรัฐ โดย

ไม่สนใจโลกแห่งความเป็นจริง. 

ป

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

“ขอสนับสนุนการแก้กฎหมายลูก คือ ให้ใช้สูตร

บัตร 2 ใบ แต่คำานวณเก้าอี้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเหมือน

เลือกตั้งปี 62 หารเฉลี่ยด้วย 500 ซึ่งสิ่งที่เสนอนั้น

สอดคล้องกับในขณะนี้ที่ได้ยินว่า มี ส.ส.ฝั่งรัฐบาลหลาย

พรรคการเมืองพูดถึง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์

การเมืองข้างหน้า และให้ความสนใจสูตรคำานวณ 

ส.ส.แบบ MMP กันแล้ว”.

ผู้ว่าฯ กทม.ในอีก 2 เดือนข้างหน้า???
ออ์อ์อ์...ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ระหว่างข่าว รัสเซียบุก

ยูเครน กับข่าวเรื่อง คุณแม่น้องแตงโม อะไรมันจะมา

แรง แซงโค้ง มาก-น้อยไปกว่ากัน สำาหรับประเทศไทย 

สังคมไทย แต่เอาเป็นว่า...เมื่อต้องไปเขียนเรื่องต่าง

ประเทศให้กับที่อื่น อีกทั้งยังแทบไม่ได้รู้เรื่อง รู้ราว ไม่ว่าเรื่อง 

น้องแตงโม หรือ คุณแม่น้องแตงโม เอาเลยแม้แต่น้อย เลย

คงต้องขออนุญาตหันไปว่ากันเรื่อง ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. ในอนาคต

เบื้องหน้า น่าจะเหมาะกว่า...


เพราะอีกแค่ประมาณ 2 เดือนกว่าๆ เท่านั้นเอง...ก็น่า

จะได้ฤกษ์ ได้เวลา ที่จะต้อง เขย่าประชาธิปไตยในมือของ

ท่าน ให้กับการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. กันจนได้ ช่วงระยะเวลา

เท่าที่เหลืออยู่ ต้องเรียกว่า...แทบไม่พอหาเสียง โอกาสจะเดิน

เคาะประตูให้ครบทุกบ้าน ครบทุกเขต แทบเป็นไปไม่ได้เอาเลย 

ด้วยเหตุนี้...การออกมาเปิดเผยตัวเลขผลสำารวจ คะแนนนิยม 

ของ นิด้าโพล เมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมา จึงออกจะเป็นอะไร

ที่ อึ้ง-ทึ่ง-เสียว อยู่พอสมควรเหมือนกัน โดยเฉพาะสำาหรับผู้

คิดจะลงสมัครชิงตำาแหน่งดังกล่าว ที่นอกเหนือไปจาก บุรุษผู้

กล้ามใหญ่ในปฐพี อย่างคุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ.์..


คือจะด้วยเหตุเพราะการ เล่นกล้าม การที่มีรูปทรง องค์

เอว ทะมัดทะแมงกว่าใครเขาเพื่อน หรือจะด้วยเหตุผล กลใด 

ก็มิอาจสรุปได้ ถึงได้ทำาให้คะแนนนิยมของอดีตรัฐมนตรีรายนี้ 

ช่างมาแรง แซงโค้ง ซะเหลือเกิน ไม่ว่าจะสำารวจคราใด ครั้งใด 

ไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ 38 เปอร์เซ็นต์ ทิ้งห่างบรรดาคู่แข่ง คู่

ชิง แบบชนิดแทบไม่เห็นฝุ่น-เห็นหาง ยิ่งได้ ดร.โจ เสื้อแขนสั้น       

ผู้ถนัดในการ ล้วงท่อ รับอาสาเป็น ทีมงาน ด้วยแล้ว ยิ่งน่าจะ

ไปโลด ไปแรง ยากเหลือเกินที่ใครจะเร่งฝีเท้า ฝีตีน เบียดไป 

เบียดมา ไม่ว่าแถวๆ โค้งวัดเบญจะ หรือโค้งไหนๆ...

เพราะอย่างผู้ว่าฯ อัศวิน ขวัญเมือง หรือผู้ว่าฯ คน

ปัจจุบัน....ที่ยังไม่รู้หัว รู้ก้อย ชัดเจนนัก ว่าสุดท้าย...จะลงสมัคร ลง

ชิง กับเขาหรือไม่ แต่แม้จะมีผู้นำาประเทศอย่างท่านนายกฯ บิ๊ก

ตู่ ของหมู่เฮา รับประกัน การันตีผลงานมาโดยตลอด แต่ในแง่ 

คะแนนนิยม ตามผลสำารวจของ นิด้าโพล เขา ยังอยู่แค่ระดับ 10 

กว่าๆ หรือประมาณ 13.40 เปอร์เซ็นต์ในช่วงล่าสุด เรียกว่า...ยัง

ต้องตามดมฝุ่น ดมก้น บุรุษกล้ามใหญ่อย่างคุณพี่ ชัชชาต ิไปอีก

ตราบนานเท่านาน โอกาสจะเคาะประตูบ้าน เยี่ยมบ้านใครต่อใคร

เป็นรายหัว รายตัว น่าจะลำาบาก เพราะเหลืออีกแค่ประมาณ 2 

เดือนเท่านั้นเอง...


ส่วนอันดับ 3 อันดับ 4 ที่เบียดกันไป-เบียดกันมาระหว่าง 

คุณน้อง วิโรจน์ ชนดะ หรือ ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร แห่งพรรค

ก้าวไกล กับ ดร.เอ้ ไอน์สไตน์ หรือ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แห่ง

พรรคประชาธิกัด ไม่ว่าใครแซงหน้า-แซงหลัง แต่โดยผลสำารวจ

คะแนนนิยม ยังอยู่แค่ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์กว่าๆ เท่านั้นเอง ยิ่ง

มีแต่ทิ้งห่างไปจากอันดับหนึ่ง อย่างคุณพี่ ชัชชาติ แบบชนิดแทบ

ไม่ได้กลิ่นตดเอาเลยถึงขั้นนั้น คือห่างกันชนิดไม่รู้จะกี่ศอก กี่วา 

ทั้งๆ ที่โดยลักษณะลีลา ไม่ว่าจะออกไปทางชนโน่น ชนนี่ อย่างคุณ

น้อง วิโรจน์ หรือแบบสินค้าอิมพอร์ต มียี่ห้อ มีแบรนด์เนม เป็นตัว

 

ฮื่

รับประกัน การันตี อย่าง ดร.เอ้ ไอน์สไตน์ ก็น่าจะพอมีอะไรติด

ปลายนวมอยู่มั่งไม่มากก็น้อย แต่อาจเป็นเพราะ กล้ามใหญ่ ไม่

พอ หรือไม่ อย่างไร ก็มิอาจทราบได้ เลยออกจะทิ้งห่างกันแบบ

ชนิดสุดหล้า-ฟ้าเขียว เอาเลยถึงขั้นนั้น...


ยิ่ง หญิงเหล็ก อย่างคุณ รสนา โตสิตระกูล ที่เคยกวาด

คะแนนเป็นแสนๆ อันเนื่องมาจากการพูดจริง-ทำาจริงมาโดย

ตลอด แต่กลับอยู่อันดับรั้งท้าย มีคะแนนนิยมตามผลสำารวจ 

นิด้าโพล เพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์กว่าๆ เท่านั้นเอง ห่างจากอันดับ 

1 ไปถึง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ชนิดกว่าจะวิ่งกวด วิ่งไล่ ให้พอได้

กลิ่นผายลมจางๆ อาจถึงขั้นต้องหายใจทางปาก หรือทางเหงือก 

เอาเลยก็ไม่แน่!!! และแน่ล่ะว่า...ถ้าหากแนวโน้มของผลสำารวจ

ยังเป็นไปในรูปนี้ โอกาสที่ผู้ว่าฯ กทม.ในอนาคตข้างหน้า อีก

ประมาณ 2 เดือนกว่าๆ ก็น่าจะหนีไม่พ้นไปจากบุรุษผู้กล้ามใหญ่

ที่สุดในปฐพี อย่างคุณพี่ ชัชชาต ิชนิด ม้วนเดียวจบ เอาง่ายๆ....


ด้วยเหตุนี้...ใครที่อยากดูการแลกหมัด แลกเลือด แลก

เนื้อ หลั่งเลือด หลั่งเนื้อ แบบชนิด มวยกรง อะไรทำานองนั้น 

คงไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็นจาก ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในช่วง

อีกไม่ใกล้-ไม่ไกล ไม่ก็ต้องรอ ม้า ตัวอื่น ว่าจะมีใครจูงเข้ามา

แข่งขันในสนามดังกล่าวหรือไม่? เพียงใด? และเมื่อไหร่??? 

ไม่งั้นโอกาสที่จะ เสร็จ คุณพี่ ชัชชาต ิแบบม้วนเดียวจบ อาจ

มีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ ส่วนแนวโน้มแห่งชัยชนะคราว

นี้ จะนำาไปสู่ความ เพื่อไทย หรือ เผาไทย อันนี้...คงต้องลองไป

ถามคุณพี่ ชัชชาต ิท่านดูเอาเองก็แล้วกัน???


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก William Arthur Ward... 

“When we seek to discover the best in others. We 

somehow bring out the best in ourselves. - เมื่อเรา

พยายามแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้อื่น สิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราจะ

เผยออกมาด้วย...”



ฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมฯ คืออีกหน่ึง 

อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องเดินเข้า

เรือนจำา จากผลพวงการบริหาราชการแผ่นดินที่ทุจริต

คอร์รัปชัน ตามหลังอดีตรัฐมนตรี-อดีตนักการเมือง

ใน ระบอบทักษิณ หลายคนก่อนหน้านี้ในยุครัฐบาลทักษิณ และ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่โดนศาลยุติธรรมพิพากษาจำาคุก ทั้งคดี

ทุจริตฯ และคดีอาญาร้ายแรงต่างๆ เช่น คดีที่เกิดจากการชุมนุม

ทางการเมืองในช่วงปี 2552-2553 ของเสื้อแดง นปช. ซึ่งบางคน

ศาลก็ให้รอลงอาญา ขณะที่บางคนหนีคดีไปต่างประเทศจนถึงทุก

วันนี้  

พบว่า อดีตรัฐมนตรี-นักการเมือง รวมถึงผู้บริหารองค์กร

ของรัฐในยุครัฐบาลทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ที่ถูกศาลตัดสินจำาคุก เพราะ

มีความผิดฐานใช้ตำาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ รวมถึงคดีอาญาต่างๆ 

ที่เป็นคดีการเมือง ที่ถูกศาลตัดสินก่อนหน้า คดีวัฒนา เมืองสุข มี

ด้วยกันหลายคน อาทิ ชูชีพ หาญสวัสดิ์ อดีต รมว.เกษตรฯ ยุค

รัฐบาลทักษิณ และ วิทยา เทียนทอง อดีตเลขานุการ รมว.

เกษตรฯ และอดีต ส.ส.สระแก้ว ไทยรักไทย ที่ถูกศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาฯ ตัดสินจำาคุกเมื่อ 8 มิ.ย.2559 ในคดีทุจริตจัดซื้อปุ๋ย

อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทั้ง 2 คนถูกตัดสินจำา

คุกคนละ 6 ปี 

-นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี หรือ หมอเลี้ยบ สืบวงศ์ลี อดีต 

รมว.ไอซีที สมัยรัฐบาลทักษิณ ที่ถูกศาลฎีกาฯ มีคำาตัดสินเมื่อ 25 

ส.ค.2559 สั่งจำาคุกในคดีแก้ไขสัญญาสัมปทานเอื้อประโยชน์ บริษัท 

ชินคอร์ปฯ ที่ตระกูลชินวัตรเคยถือหุ้นใหญ่ โดยถูกศาลตัดสินจำาคุก 

1 ปี ไม่รอลงอาญา และปัจจุบันหมอเลี้ยบ เป็น ผอ.พรรคเพื่อไทย 

-ประชา มาลีนนท์ อดีต รมช.มหาดไทย ที่ถูกฟ้องเป็น

จำาเลยในคดีทุจริตจัดซื้อเรือ-รถดับเพลิง กรุงเทพมหานคร โดยถูก

ศาลฎีกาฯ ตัดสินจำาคุกฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยศาลฎีกา

อ่านคำาตัดสินเมื่อ 11 ก.ย.2556 ตัดสินจำาคุกเป็นเวลา 12 ปี แต่

ประชาหนีคดีไปต่างประเทศก่อนหน้านั้นจนถึงปัจจุบัน 

-วราเทพ รัตนากร อดีต รมช.คลัง ในรัฐบาลทักษิณ ที่ถูก

ฟ้องต่อศาลฎีกาฯ ในคดีหวยบนดิน ที่ศาลเห็นว่ามีความผิด แต่ก็

เห็นว่าไม่เคยกระทำาความผิดมาก่อน เห็นสมควรให้รอการลงโทษ

จำาคุก 2 ปี   

-อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ในคดีทุจริตปล่อยเงิน

กู้ ธ.กรุงไทย ให้กับกลุ่มกฤษดามหานคร ที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาล

ทักษิณ โดยศาลฎีกาฯ ตัดสินจำาคุกอดีตผู้บริหารกรุงไทย เช่น 

วิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ที่

ถูกศาลฎีกาตัดสินจำาคุก 18 ปี ซึ่งคดีปล่อยกู้กรุงไทย ต่อมาดี

เอสไอและอัยการสอบสวนขยายผลหลังศาลฎีกาฯ ตัดสิน จนมี

การสอบสวนเอาผิด พานทองแท้ ชินวัตร และฟ้องเป็นจำาเลย

ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ แต่ศาลยกฟ้อง ปรากฏว่าต่อมาอัยการ

สูงสุดไม่ยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าว ทำาให้พานทองแท้พ้นจากคดีปล่อย

กู้กรุงไทยท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมที่กังขาการไม่อุทธรณ์คดี                                                                

ดังกล่าว 

ขณะที่ในยุครัฐบาล เพื่อไทย-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็มี

เปิดลิสต์ ‘บัญชีคุก’

ระบอบทักษิณ ส่งใครไปอยู่บ้าง 

วั

รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดดังกล่าวที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดหลายคน

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลพวงจากคดี ทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว ที่

ศาลฎีกาฯ อ่านคำาพิพากษาเมื่อ 25 ส.ค.2560 ตัดสินจำาคุก 2 อดีต

รัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ คือ ภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ 

เป็นเวลา 36 ปี และ บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ 

โดนไป 42 ปี 

-ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกฯ และอดีต รมว.

มหาดไทย ที่ถูกฟ้องเอาผิดกรณีสมัยเป็นรักษาการปลัดกระทรวง

มหาดไทยเซ็นคำาสั่งราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟและ

หมู่บ้านอัลไพน์ ที่เป็นของตระกูลชินวัตร เมื่อปี 2546 จนต่อมา

ได้รับการปูนบำาเหน็จให้เป็นปลัดฯ มหาดไทยก่อนเกษียณไม่กี่วัน 

และต่อมาเมื่อ ป.ป.ช.สอบสวนเอาผิดย้อนหลังนายยงยุทธเรื่อง 

อัลไพน์ และฟ้องคดีต่อศาล ต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ตัดสิน

จำาคุกเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งแม้ยงยุทธได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลฎีกามี                                                                    

คำาสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา จึงทำาให้ถูกคุมตัวไปเข้าคุก เมื่อ 17 ก.พ.

2563  

นอกจากนี้ก็ยังมี สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต รมว.การ

ต่างประเทศ ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ถูกฟ้องฐานปฏิบัติหน้าที่โดย  

มิชอบ คืนหนังสือเดินทางพาสปอร์ตแดงให้ทักษิณที่อยู่ระหว่าง

หลบหนีคดี อันเป็นการทำาผิดต่อระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 

จากนั้นช่วงปี 2561 ศาลฎีกาตัดสินจำาคุกนายสุรพงษ์เป็นเวลา 2 ปี 

ต่อมาสุรพงษ์ยื่นอุทธรณ์ขอให้มีการรอลงโทษ ศาลเมตตาจึงให้รอ

ลงอาญา 2 ปี และต่อมา 20 พ.ค.2563 นายสุรพงษ์ได้เสียชีวิตลง

ด้วยอาการสงบในวัย 67 ปี 

-นางเบญจา หลุยเจริญ อดีต รมช.คลัง ที่ถูกฟ้องเอาผิด

ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ จากกรณีสมัยรับราชการ

อยู่กรมสรรพากร ได้ร่วมกับพวกช่วยเหลือพานทองแท้ และ น.ส. 

พินทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของนายทักษิณ เลี่ยง

เสียภาษีอากร หรือเสียภาษีน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ในการซื้อหุ้นชิน

คอร์ปอเรชั่น เมื่อปี 2549 ที่ทั้ง 2 คนต้องเสียภาษีในส่วนของส่วน

ต่างราคาหุ้น คนละ 7,941,950,000 บาท โดยคดีดังกล่าวมีการ

ฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ และคดีสิ้นสุดเมื่อ 27 ธ.ค.2562 ที่

ศาลฎีกาตัดสินจำาคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา 

นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีนักการเมืองอีกหลายคนที่ถูกศาล

ตัดสินจำาคุก เพราะเคลื่อนไหว-ทำางานการเมือง หรือทำางานให้กับ

คนในพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตร เช่น เกษม นิมมลรัตน์ 

อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เพื่อไทย ที่ถูก ป.ป.ช.ฟ้องเอาผิดในคดีร่ำารวย

ผิดปกติ โดยเป็นที่รู้กันในพรรคเพื่อไทยและในทางการเมืองว่า 

นายเกษมเป็นคนสนิทของ เจ๊-คนดัง ของเพื่อไทย บ้างก็ว่าเคยเป็น

คนขับรถ-ถือกระเป๋าให้เจ๊คนดังมาก่อน จนถูกส่งไปลงเลือกตั้งซ่อม

ที่เชียงใหม่ ปี 2555 แทนนางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และต่อมา

ศาลฎีกาฯ มีคำาพิพากษาลงโทษจำาคุกนายเกษม 12 เดือน โดยไม่

รอลงอาญา เพราะศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีนั้นเป็นเรื่องร้าย

แรง อีกทั้งมีคำาสั่งให้ยึดทรัพย์อีก 21 ล้าน

ส่วนอดีตรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ตอนนี้มีชนักติดหลัง 

มีคดีความถูก ป.ป.ช.สอบสวนเอาผิด และเตรียมยื่นเรื่องส่งฟ้อง

ต่อศาลก็มีหลายคน อาทิ กิตติรัตน์ ณ ระนอง-อดีตรองนายกฯ- 

รมว.พาณิชย”์ ถูกสอบสวนเอาผิดในคดีถูกกล่าวหาเอื้อประโยชน์

ให้กับบริษัท สยามอินดิก้า ขายข้าว BULOG อินโดนีเซีย 3 แสน

ตัน จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รมว.มหาดไทย-อดีตหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย ที่กรณีสมัยเป็น รมว.มหาดไทย ได้รับทรัพย์สินอัน

ไม่ควรได้ตามกฎหมาย กรณีการเดินทางไปต่างประเทศ นิวัฒน์

ธำารง บุญทรงไพศาล อดีต รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ใน

คดีทำาโครงการ Roadshow สร้างอนาคตประเทศไทย Thailand 

2020 ซึ่งคดีดังกล่าว ป.ป.ช.ฟ้องเอาผิด สุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีต

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์) ด้วย เป็นต้น  

ส่วนหลังจากนี้ จะมีนักการเมืองในเครือข่ายระบอบทักษิณ

คนไหนอีกบ้างที่ต้องประสบชะตากรรมแบบรายชื่อข้างต้น ต้อง

รอดู แต่หลายคนดูจะเชื่อกันว่า “เสี่ยไก่-วัฒนา เมืองสุข” อาจ

ไม่ใช่คนสุดท้าย!.
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3บทความ-ในประเทศ

ลูกผู้ชายชื่อ ‘ปูติน’

รื่อง “แตงโม” ต้องลุ้นอีกยาว

แต่เรื่อง “รัสเซีย-ยูเครน” คงไม่ยาว ลองนาโตปฏิเสธการ

ประกาศเขต No fly zone เหนือยูเครน ตามที่ “เซเลนสกี” 

ร้องขอละก็

นั่นเท่ากับ “มันจบแล้วนาย”

เพราะ “นาโตขอบาย” รายการนี้!

ส่วนสหรัฐฯ อินทรีเจ้าเล่ห์ เล่นไพ่ใต้ โต๊ะตามสไตล์ ปากไม่ แต่ใช้ 

“กองพัน Azov นีโอนาซี” เล่นเกมสงครามตัวแทน

“นีโอนาซี” คือใคร?

ผมก็ไม่รู้ แต่อ่าน #World Update เขาบอกอย่างนี้

กองพัน Azov นีโอนาซี (ชุดปฏิบัติการพิเศษอาซอฟ) เป็นหน่วย

หัวรุนแรงฝ่ายขวา NGOs พิทักษ์ดินแดนยูเครน มีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ถิ่น

อิทธิพลอยู่ในเมืองมาริอูโปล ชายฝั่งทะเลอาซอฟ 

ก่อตั้งและสนับสนุนอาวุธและทุนโดยกองทัพสหรัฐในปี  2014 ทำา

หน้าที่ต่อสู้กับกองกำาลังสาธารณรัฐโดเนตสค์และลูฮันสค์ ในภูมิภาคดอน

บาส ที่ส่วนใหญ่ประชาชนกว่า  93% เป็นคนเชื้อชาติรัสเซีย 

สมาชิกของหน่วย NGOs หัวรุนแรงติดอาวุธนี้มาจากหลากหลาย 

22 ประเทศ มีกำาลังพลหลายพันคน 

ช่วงแรกๆ กองพัน Azov นีโอนาซีทำาหน้าที่เป็นกองร้อยตำารวจ

พิเศษของกระทรวงมหาดไทยยูเครน 

ต่อมาสหรัฐผลักดันให้สมาชิกหน่วยเป็นทหารรับจ้างของกองกำาลัง

พิทักษ์ดินแดนยูเครน 

โดย NGOs นี้อู้ฟู่ ค่าจ้างรบแพง เพราะได้นายทุนเงินหนา สร้างผล

งานครั้งแรกในการยึดเมืองมาริอูโปล จากสาธารณรัฐโดเนตสค์และลูฮันสค์ 

ตั้งแต่นั้นมา ชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซีย ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น ถูก

ทรมานและก่ออาชญากรรมสงคราม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชน เสียชีวิตไป

แล้วกว่า 14,000 ราย 

แต่รัฐบาลยูเครนก็น้ำาท่วมปาก ทำาอะไรไม่ได้ เพราะลูกพี่กองพันนี้

คือสหรัฐ จึงไม่มีการห้ามปรามหรือชาติตะวันตกแบนอะไรทั้งสิ้น

กองพัน NGOs ของสหรัฐนี้

ใช้สัญลักษณ์ที่ โลโก้ Wolfsangel ที่เคยใช้ โดยกองพลยานเกราะ 

Das Reich SS ที่ 2 ของนาซีเยอรมัน 

เมื่อมีลูกพี่เป็นขาใหญ่ จึงไม่สนคำาสั่งรัฐบาล กองทัพ หรือใครทั้งนั้น 

รัฐบาลยูเครนก็ทำาอะไรไม่ได้ 

พวกนี้ยิ่งฮึกเหิมได้ ใจ และได้ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อ National 

Corps 

เมื่อกองทัพรัสเซียบุกยูเครน เมืองมาริอูโปลแห่งนี้จึงเป็นเป้าถูกถล่ม

ฐานที่มั่นกองพัน Azov อย่างหนัก จนถูกยึดอาวุธสหรัฐ อังกฤษ พร้อมเงิน

ดอลลาร์ที่ซ่อนในบังเกอร์ไปได้จำานวนมาก

และผมเคยอ่านเพจอาจารย์ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์  ท่านก็

เขียนบอกไว้ว่า

“ก่อการร้ายนีโอนาซี เป็นหุ่นเชิดของอเมริกา ซึ่ง CIA  จัดตั้งขึ้น 

โดยใช้กองทุน NED/USAID..........”

วันนี้คุยเท่านี้ เมื่อวานดูคลิป “ประธานาธิบดีปูติน” ตอบนักข่าว

อังกฤษ จาก Sky News ที่แชร์ว่อน มีซับภาษาไทย เลยแกะมาให้อ่านกัน 

เพราะมันสสสส์ ดี

นักข่าว : “ขอบคุณที่ท่านรับคำาถามฉันนะคะ คำาถามจะเป็นภาษา

สัญญาสหภาพ (Union  Treaty) ปี ๑๙๒๔ เขียนรัฐธรรมนูญ ถึงแม้รัฐธรรมนูญ

จะถูกเขียนขึ้นมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว แต่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

นั้น ก็ยังคงสืบทอดในหลักการของเขาอยู่

เอาล่ะ....ผมขอขอบคุณประวัติศาสตร์นะ แต่ตอนนี้ ประเด็นสำาคัญคือ 

เรื่องความปลอดภัย เพราะฉะนั้น เส้นทางการเจรจามันไม่สำาคัญต่อพวกเรา

หรอก ผลลัพธ์ต่างหากที่สำาคัญต่อพวกเรา

อีกเรื่องนึง ซ่ึงผมก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะ คุณอาจจะพอทราบแล้ว 

ก็ได้

‘เราจะไม่ขยายไปอีกแม้แต่นิ้วเดียว’

นี่คือคำาพูดของพวกคุณในช่วงปี ยุค ๙๐ 

แล้วเป็นไง...พวกเขาเหล่านั้นหลอกเราซึ่งๆ หน้าเลย

๕ รอบนะ ที่นาโตมีการขยายอาณาเขต แล้วตอนนี้ โรมาเนียและ

โปแลนด์ ก็กำาลังเริ่มติดต่อเรื่องระบบยิงจรวด ทุกอย่างมันก็มีแค่นี้เอง 

พวกคุณต้องเข้าใจนะ ว่าสุดท้ายแล้ว พวกเราไม่ได้ไปข่มขู่ใครเลย พวก

เราเดินไปหาคุณเหรอ?

เราไปชายแดนของอเมริกาเหรอ?

หรือเราไปชายแดนของสหราชอาณาจักร (UK)?

เราได้ไปที่ไหนบ้างรึเปล่า?

มีแต่พวกคุณที่มาหาเรา แล้วตอนนี้มาพูดว่า ‘ไม่’ ยูเครนจะเข้าร่วม

นาโต ซึ่งมันก็หมายความว่า จะมีระบบยิงจรวดไปถูกติดตั้งในยูเครน หรือไม่ก็

ฐานทัพทหาร รวมไปถึงอาวุธจู่โจมต่างๆ  

เรื่องเหล่านี้แหละที่เราพูดถึง แล้วเมื่อกี้ คุณมา ‘ขอ’ การการันตีจาก

ผมใช่ไหม?

พวกคุณต่างหากที่ต้องให้การการันตีกับเรา ซึ่งเราต้องการมันเดี๋ยวนี้ 

ตอนนี้

แล้วก็ไม่ใช่ทำาเป็นคำาพูดหรือเจรจากันอีกเป็นสิบๆ ปี คือมามุกเดิม ได้แต่

พูดถึงความปลอดภัยของทุกๆ ฝ่าย

แต่สุดท้าย พวกคุณก็ทำาตามสิ่งที่วางแผนกันไว้อยู่ดี ซึ่งเรื่องทั้งหมดก็

มีแค่นี้เอง

คำาถามข้อที่ ๒ คืออะไรนะครับ รบกวนถามซ้ำาอีกที?”

นักข่าว : “อะไรคือสิ่งที่ท่านคิดว่า ทางฝั่งตะวันตกนั้นถึงไม่เข้าใจ?”

“อ้อ....

คุณรู้ไหม ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจ พวกเขาจะไม่เข้าใจ สิ่งที่ผมเพิ่งพูดไป 

มันก็เข้าใจง่ายนะ แต่ทำาไมพวกคุณยังไม่เข้าใจกันอีก?

พวกเขาพูดว่า ‘เราจะไม่ขยายอาณาเขต’ แต่สุดท้ายก็ขยาย

พวกเขาพูดว่า จะมีการการันตีที่เท่าเทียมกันสำาหรับทุกๆ ฝ่ายภายใต้

กฎหมายสากลต่างๆ แต่ ‘ความปลอดภัยที่เท่าเทียม’ ที่ว่า ก็ไม่ได้เกิดขึ้น

มองย้อนกลับไปเมื่อปี ๑๙๑๘ นายทหารคนสนิทของ  Woodrow Wilson 

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ‘โลกทั้งใบมันจะสงบขึ้น ถ้ารัสเซียที่

ใหญ่มหึมาถูกแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ส่วนแรกรัฐไซบีเรีย แล้วก็อีก ๔ ส่วน ใน

ทวีปยุโรป 

แล้วปี ๑๙๙๑ พวกเราก็แตกออกเป็น ๑๒ ส่วน ถูกไหมครับ?

แต่สหายทางตะวันตก ดูเหมือนจะยังไม่พอใจอีก ในวันนี้ พวกเขาก็ยัง

คิดว่า ‘รัสเซียยังใหญ่เกินไป’ อยู่ดี นั่นก็เพราะ ประเทศในยุโรปเองที่แตกเล็ก

ลงไปเอง ผมหมายถึง ไม่ได้ใหญ่แบบเป็นอาณาจักร แต่เป็นรัฐบาลขนาด ๖๐-

๘๐  ล้านคน 

สรุปคือ หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย ปัจจุบันเราเหลือประชากร

ประมาณ ๑๔๖ ล้านคน แต่มันยังดูเยอะเกินไปสำาหรับพวกเขา

สำาหรับผม นี่เป็นสาเหตุเดียวที่ผมหาได้ว่า ‘ทำาไมทางตะวันตกถึง

คอยกดดันประเทศรัสเซียอยู่ตลอด’

ช่วงปี ยุค ๙๐ ประเทศรัสเซีย เราก็พยายามสร้างความสัมพันธ์กับ

ทางตะวันตกและประเทศอเมริกาอย่างเป็นปกติ

ผมเคยพูดไปแล้ว แล้วก็จะพูดอีกครั้ง แล้วก็รบกวนนำาไปให้ผู้ชมใน

ประเทศของคุณได้ฟังด้วย ผมลืมไปแล้วว่าคุณมาจากสำานักไหน?

แต่เอาเถอะ....

สิ่งที่ผมจะพูดคือ พวกคุณรู้ ไหม ประเทศเราเปิดให้ตัวแทนจาก

อเมริกาเข้ามาดูฐานทัพของเรา รวมถึงฐานทัพนิวเคลียร์ด้วย 

พวกตัวแทนเหล่านั้น ทำางานที่ฐานทัพต่างๆ ของเรา  เยี่ยมชมสถาน

ที่ต่างๆ ของเรา พวกเขาทำางานทั้งวันทั้งคืน แล้วหลายๆ คนก็ทำางานให้

รัฐบาลรัสเซีย รวมถึงพนักงานที่มาจาก CIA ด้วย 

พวกคุณยังต้องการมากกว่านี้อีกหรือ?

แล้วทำาไมพวกคุณยังไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในเขต North Caucasus 

ของเรา และก็ได้เห็นชัดถึงความพยายามสนับสนุนองค์กรผู้ก่อการร้ายให้

แบ่งแยกดินแดนออกไปจากรัสเซีย

แล้วผมขอพูดในฐานะผู้อำานวยการคนเก่าของ FSB  นะ ผมรู้ว่าพวก

เขาทำาอย่างแน่นอน เพราะพวกเราก็ทำางานกับ Double Agents (สายลับที่

ทำางานให้ทั้ง ๒ ฝั่ง)

พวกเขาจะรายงานตลอดว่า ทางตะวันตกได้มอบหมายภารกิจไหน

มาบ้าง

แต่พวกเขาจะทำาสิ่งเหล่านี้ ไปเพื่ออะไร?

เอาจริงๆ พวกคุณควรที่จะปฏิบัติต่อรัสเซีย เฉกเช่นพันธมิตร แล้วก็

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันสิ

แต่ไม่เลย....

ในทางกลับกัน พวกคุณนั้นพยายามที่จะทำาให้พวกเราแตกตัวลงไป

อีก แล้วก็ยังขยายนาโตมาทางเราอีก

ทางเราก็บอก ‘อย่านะ พวกคุณสัญญาไว้แล้วไงว่าจะไม่ขยายมา’

.........แล้วพวกคุณก็มา

‘ไหน...มีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรไหม?’

ไม่เห็นมีนี่...

งั้นเราก็ไม่สนหรอกว่า พวกคุณจะกังวลเรื่องอะไร?

แล้วพวกคุณก็เล่นมุกนี้มาปีแล้ว-ปีเล่า พอเราหันไปพูดถึงความ

กังวลของเรา พวกคุณก็แค่พูดสั้นๆว่า ‘ไม่’

เหอะๆๆๆๆ.....

งั้นก็ไม่ต้องมาพูดหรอกว่า พวกคุณกังวลเรื่องอะไร พวกเราก็จะทำา

ในสิ่งที่้เราคิดว่าจำาเป็นเหมือนกัน

๑..๒..๓..๔..๕ ห้าครั้งนะครับ ที่นาโตขยายมา พวกเขาไม่เข้าใจพวก

เราเรื่องอะไร ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน?

คำาถามควรจะเป็น ‘สิ่งที่ผมพูดนั้น มันยากเกินความเข้าใจหรือเปล่า

มากกว่า?’

แต่สำาหรับผม ทุกอย่างมันก็ชัดเจน

พวกเราแค่ต้องการความปลอดภัยเท่านั้นเอง”

..............................

เมื่อลูกผู้ชายชื่อ “ปูติน” แหวะอกพูด “หมาหมู่ตะวันตก” ก็ “หงาย

ท้อง” ไปเท่านั้น!

อังกฤษค่ะ

ท่านพูดเสมอถึงการการันตีความปลอดภัย และตอนนี้เราก็ได้เห็นข้อ

เรียกร้องของท่านแล้ว ท่านยังพูดอีกด้วยว่า ท่านไม่มีเจตนาในการรุกรานยูเครน

ถ้าอย่างนั้น ท่านสามารถการันตีได้ไหมว่า ท่านจะไม่รุกรานประเทศ

ยูเครนหรือประเทศอื่นๆ หรือว่าการการันตีนั้นจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการ

เจรจา?

คำาถามอีกข้อคือ อะไรคือสิ่งที่ท่านคิดว่าทางฝั่งตะวันตก (ยูเอส/ยูอี) นั้น 

ไม่เข้าใจในประเทศรัสเซียหรือเจตจำานงของท่าน? ขอบคุณค่ะ”

ประธานาธิบดีปูติน.........

“เรื่องการันตีนั้น แน่นอน มันขึ้นอยู่กับการเจรจา แต่การกระทำาของเรา

จะไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจา 

การกระทำาของเราจะขึ้นอยู่กับการมอบความปลอดภัยให้แก่รัสเซียทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต

ในเรื่องความปลอดภัย ทางเราก็แจ้งให้เห็นชัดแล้วว่า การขยายอาณา 

เขตของนาโตมาทางทิศตะวันออกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

‘ผมถามหน่อย เรื่องนี้มันเข้าใจยากตรงไหน?’

พวกเราเอาจรวดไปวางใกล้ชายแดนของประเทศอเมริการึเปล่า....ก็ไม่นะ

มีแต่อเมริกาที่มาหาเราถึงบ้านพร้อมจรวด แล้วตอนนี้ จรวดก็มาถึงหน้า

บ้านของเราแล้ว

คำาร้องขอจากเรา มันมากขนาดนั้นเลยเหรอ? 

อย่าเอาระบบยิงจรวดมาวางไว้หน้าบ้านเรา คำาขอของเรามันแปลกตรง

ไหน?

คนอเมริกันจะรู้สึกยังไง ถ้าเราเอาจรวดไปวางไว้ในประเทศแคนาดา

ใกล้ๆ ชายแดนคุณ หรือเอาจรวดเราไปไว้ในประเทศเม็กซิโก?

แล้วก็ไม่ใช่ว่า ประเทศอเมริกา ประเทศเม็กซิโก จะไม่เคยมีปัญหาเรื่อง

อาณาเขตกันนะ

แคลิฟอร์เนีย สมัยก่อนเป็นอาณาเขตของใคร?

แล้วรัฐเทกซัสล่ะ พวกคุณลืมกันไปหมดแล้วรึ?

แน่นอนล่ะ ตอนนี้เรื่องพวกนี้มันก็สงบลง ทุกคนลืมกันไปหมดละ แต่

เรื่องไครเมียยังจำากันได้ดี เยี่ยมจริงๆ แล้วทุกคนก็ทำาลืมไปว่า ประเทศยูเครน

นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ใครเป็นคนสร้างประเทศนี้ขึ้นมา?

ก็ Vladimir IIyich Lenin ไง ตอนที่เขาสร้างสหภาพโซเวียต ปี ๑๙๒๒ สนธิ

ป็นอีกหนึ่งสาวเก่งมากความสามารถ สำาหรับ  

ดร.กานต์-รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ที่เจ้าตัวรับหลายหน้าที่

หลายบทบาท ทั้งเป็นกระบอกเสียงรัฐบาล ทั้ง

ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการ

แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการดำาเนินงานการ

พัฒนาบทบาทสตรีและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จัง                                                                                

หวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องร่วมคณะในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อยู่บ่อยครั้ง

และล่าสุด ดร.กานต์ ได้ ไปศึกษาดูงานในหลักสูตร

วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น 

โดยได้ ไปเยี่ยมชมงานจริง

ในไร่อ้อย ซึ่งเจ้าตัวก็มาใน

ชุดพร้อมสู้แดด สวมหมวก

ชาวนา โพกผ้าขาวม้าสีสด                                  

ใส นอกจากนี้ยังไปชมศูนย์                              

หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  

ขอนแก่น โดยได้เยี่ยมชม

งานของกรมหม่อนไหม ที่

จัดนิทรรศการต่างๆ ว่าด้วย                                           

วิทยาการเกษตรสมัยใหม่

มาแสดงและให้ความรู้ภาย 

ในงาน 

ทั้งนิทรรศการต้นน้ำาเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม                                                                            

การปรับปรุงหน้าดิน หม่อนพืชอาหารสัตว์  จิ้ งหรีด

แปรรูป นิทรรศการกลางน้ำาเกี่ยวกับการสาวไหม การแสดง

และจำาหน่ายสินค้าผ้าไหม 

ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม รวมถึงสินค้าเด่นจาก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสินค้า

จากผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่ ได้รับความสนใจ

เป็นอย่างมากเห็นจะเป็นร้านจำาหน่ายผ้าไหมไทยชุดผ้า

ไทย ซึ่งมีสีสันสวยงาม ลวดลายและรูปแบบตัดเย็บทันสมัย

จนเข้าตา ดร.กานต์

ซ่ึงปกติเจ้าตัวจะใส่ชุดผ้าไทยในแบบท่ีโดดเด่นไม่เหมือน

ใครเป็นประจำาอยู่แล้ว เรียกว่าไปไหนมาไหนใครๆ ต้องทัก

ว่าชุดสวย และงานนี้ ดร.กานต์ก็ไม่พลาด ได้เสื้อคลุมผ้าไหม

ขอนแก่นสีสวยติดไม้ติดมือกลับมา

เจ้าตัวยังได้ โพสต์ภาพโชว์เสื้อตัวใหม่ พร้อมแคปชัน

ด้วยว่า “วันนี้มาเยือน #ขอนแก่น ศูนย์หม่อนไหมกระทรวง

เกษตรฯ มาเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดกว่าจะได้ผ้าไหมหนึ่ง

ชิ้น และก็ได้ตัวนี้กลับบ้าน” พร้อมติดแฮชแท็ก #ผ้าไทยใส่

ให้สนุก 

งานน้ีใครๆ ต่างก็บอกว่าชุดสวย ใส่แล้วดูเท่เข้ากับลุกส์

สาวมั่นอย่าง ดร.กานต์มากๆ แถมเจ้าตัวยังชื่นชอบ มองใส่

ผ้าไทยให้สนุก แบบนี้คงต้องยกให้เป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่แฟชั่น

ผ้าไทยไปเลยจ้า.

บรรจง

ผ้าไทยใส่ให้สนุก

เ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

เ

ตู่-ป้อมรับผิดชอบเรือดำ�น้ำ�

นายกฯห่วงเด็กสั่งเร่งปราบพนันออนไลน์    

นายจักรพันธ์               

พรนิมิตร ส.ส.กทม.

ในฐานะหัวหน้า

ภาค กทม. ร่วม

กับ ส.ส.กทม. 

พรรค พปชร.                           

เปิดศูนย์อำานวย

การการเลือกตั้ง 

เขตบึงกุ่ม เพื่อเป็น

ศูนย์กลางประสาน

งานในการเลือก

ตั้ง ส.ก. พร้อมทั้ง

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ก.พปชร.อีก

หลายคน

วันที่ 6 มี.ค. ที่พรรคเพื่อ

ไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

กล่าวถึงปัญหาการจัดซื้อเรือดำา

น้ำาของกองทัพเรือจากประเทศ

จีนว่า การจัดซื้อเรือดำาน้ำาของ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ถือว่า

โชคดีที่ยังไม่ซื้อลำาที่ 2-3 เพราะ

ลำาที่ 1 ยังจัดหาเครื่องยนต์ไม่

ได้ แม้จะถูกกองทัพเรือฟ้องแต่

ไม่ได้หวั่นไหว เพราะเอาความ

จริงมาฟ้องประชาชน จีนรู้แต่ต้น

ว่าไม่มีเครื่องยนต์สำาหรับใส่เรือ

ดำาน้ำาขายให้ประเทศไทย ก่อน

เซ็นสัญญาไม่เคยติดต่อประเทศ

เยอรมนีว่าจะซื้อเครื่องยนต์มา

ใช้สำาหรับต่อเรือดำาน้ำา สถานทูต

เยอรมนีได้แถลงเรื่องเครื่องยนต์  

MTU สำาหรับเรือดำาน้ำารุ่น S26T 

ของกองทัพเรือ โดยผู้ช่วยทูต

ทหารเยอรมนปีระจำาประเทศไทย

ระบวุา่  รฐับาลเยอรมนีไมอ่อกใบ

อนุญาตในการส่งออกเครื่องยนต์  

MTU สำาหรับติดเรือดำาน้ำาที่ขณะ

นี้กำาลังต่อเรืออยู่ในประเทศจีน 

เนื่องจากรัฐบาลจีนไม่ ได้                                                                 

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 

น.ส.ไตรศลุ ีไตรสรณกลุ รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ไดร้บัรายงานการลกัลอบ

เปิดเว็บการพนันออนไลน์จำานวน

มาก และยังได้รับเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับปัญหาการพนันออนไลน์

จากหลายช่องทาง แม้เจ้าหน้าที่

ตำารวจจะเขม้งวดในเรื่องดงักลา่ว 

แต่ก็ยังพบว่ามีเว็บพนันออนไลน์

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนายก

รัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชน  

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่

อาจตกเป็นเหยื่อของการพนัน

ออนไลน์ จึงกำาชับให้สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามการพนัน

ออนไลน์ เพื่อป้องกันการสูญเสีย

ทรัพย์สินของประชาชน และมิ

ใหเ้ยาวชนไทยเขา้ไปขอ้งเกีย่วกบั

การพนันที่จะส่งผลต่ออนาคตได้

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีเน้นย้ำาให้เจ้าหน้าท่ีต้อง

เอาจริงเอาจังกับการปราบปราม

การพนันออนไลน์ โดยพยายาม

สืบสวนสอบสวนให้ถึงต้นตอของ

ขบวนการ ซ่ึงส่วนหน่ึงมีท่ีต้ังของ

เซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศเพ่ือน

บ้าน จึงเป็นเรื่องท่ีจะต้องประสาน

ความร่วมมือ แลกเปล่ียนข้อมูล

กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้การ

ดำาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากน้ียังกำาชับว่า หากพบ

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีส่วน

เก่ียวข้องกับการพนันออนไลน์ ท้ัง

การสนับสนุนและรับสินบน จะ

ต้องถูกดำาเนินการข้ันเด็ดขาด มี

บทลงโทษท้ังอาญาและวินัย

น.ส.ไตรศลุกีลา่ววา่ ประชา                                                        

ชนมีส่วนสำาคัญในการป้องกัน

และปราบปรามการพนนัออนไลน ์

รฐับาลขอความรว่มมอืประชาชน 

ตลอดจนหน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถิ่น หากพบเบาะแสของการ

พนันออนไลน์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ตำารวจ และขอให้ช่วยกันเป็นหู

เป็นตา พบเห็นสิ่งที่ต้องสงสัย

ว่าเป็นการกระทำาความผิดให้

แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำาเนินการ

ตรวจสอบ และขอให้ประชาชน

ระมดัระวงั ไมค่วรเขา้ไปขอ้งเกีย่ว

กับการพนันทุกชนิด ซึ่งถือเป็น

สิ่งผิดกฎหมายและทำาให้สูญเสีย

ทรัพย์.

เพื่อไทย • “โจ้”-ยุทธพงศ์จวกพิรุธเรือดำาน้ำา ชี้เยอรมนีไม่ขายเครื่อง 

ยนต์ใหจ้นี เหตผุดิกฎหมายหากซือ้ไปขายตอ่ให้ไทย จี ้“บิก๊ตู-่บิก๊ปอ้ม-

บิ๊กลือ” รับผิดชอบ ขณะที่ “ทนายนกเขา” สอนมวย “รบ.” อย่าเลือก

ข้าง ปม “รัสเซีย-ยูเครน” 

แฉน้ำาทะลักห้องส.ส.

ไล่บี้สภาตรวจสเปก

ติดต่อรัฐบาลเยอรมนี ในการ

จัดซื้อเครื่องยนต์ก่อนที่จะเซ็น

สัญญาจัดซื้อเรือดำาน้ำาลำาที่ 1 กับ

ประเทศไทย หากเป็นแบบนี้จะ

เป็นการสะเพร่าไม่รอบคอบหรือ

ไม่ ทั้งที่รัฐบาลจีนบอกว่าเป็นการ

ซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี 

หากรัฐบาลจีนทำาแบบนี้จะเสีย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หรือไม่ ซึ่งในสัญญาเขียนไว้ว่า

ต้องเป็นเครื่องยนต์ MTU จาก

เยอรมนีเท่านั้น

ขณะเดียวกันด้วยความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาง

รัฐบาลจีนได้เสนอเรือดำาน้ำามือ

สองจำานวน 2 ลำาที่มีอายุ 50 ปี 

บริจาคให้ไทย พร้อมตั้งข้อสังเกต

ว่าการที่บริจาคเรือดำาน้ำามือสอง

ให้ประเทศไทย เพราะถูกรัฐบาล

เยอรมนีปฏิเสธขายเครื่องยนต์ 

MTU หรือไม่ เนื่องจากตาม

กฎหมายแล้วประเทศเยอรมนี

ยินดีที่จะขายเครื่องยนต์ให้  หาก

นำาไปใช้ภายในประเทศจีน แต่

หากซื้อเครื่องยนต์  MTU ไป

ต่อขายให้ประเทศที่สามถือว่าผิด

กฎหมาย ทั้งนี้ ในสัญญาเรือดำา

น้ำาลำาที่ 1 มีกำาหนดการส่งมอบ

ให้กองทัพเรือไทยในเดือน ก.ย.

66 แต่ถูกเลื่อนการส่งมอบไปถึง

เดือน เม.ย.67

“พระรามตู่บอกว่า เรือ

ดำาน้ำาดี ซื้อสองแถมหนึ่ง จำาได้

ไหม แล้วสุดท้ายทำาไมเป็นการ

จ่ายเงิน 3 ลำา แล้วไปซื้อเรือดำา

น้ำาที่ ไม่มีเครื่องยนต์ พระราม

ตู่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

อยู่ ไหน จะรับผิดชอบอย่างไร 

ลุงป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ อยู่ไหน บิดาแห่งเรือ

ดำาน้ำาไทยออกมาชี้แจงหน่อย 

และคณะกรรมการการจัดซื้อ

จัดจ้างของกองทัพเรือที่มีบิ๊กลือ 

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ตอนนั้น

เป็นเสนาธิการทหารเรือ ทำาไม

ไปซื้อเรือดำาน้ำาที่ ไม่มีเครื่องยนต์  

คุณจะรับผิดชอบอย่างไร” นาย

ยุทธพงศ์กล่าว

นายนิติธร ล้ำาเหลือ แกน

นำากลุ่มประชาชนคนไทย หรือ

ทนายนกเขา กล่าวใน “เพจกลุ่ม

ประชาชนคนไทย (ปท.)” ถึง

สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับ

ยเูครนวา่ “ขอใหท้กุฝา่ยตัง้สตใิหด้ ี

เลอืกเสพขอ้มลูใหด้ ีถว่งดลุขอ้มลู

ให้ดี หาข้อมูลเปรียบเทียบให้ดี 

และในส่วนของประเทศไทยนั้น 

จะตอ้งดำาเนนิการวางยทุธศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ใหม่ และการดำาเนินการที่เอียง

ข้างมากเกินไป จนเสียสมดุลไม่

เป็นผลดีกับประเทศ การที่ท่าน

ปล่อยให้สถานทูตยูเครนมาเปิด

อาสาสมัครในประเทศไทย ลอง

คิดดูว่าประเทศที่เป็นคู่กรณีกับ

ยเูครนทีง่ดออกเสยีง ที่ไมเ่หน็ดว้ย

กบัการประกาศ เขาจะคดิอยา่งไร

กับประเทศไทย”.

ไทยโพสต์ •  นายวัชระ เพชร

ทอง อดตี ส.ส.พรรคประชาธปิตัย ์

กลา่วถงึกรณสีำานกังานเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎรแถลงเรื่องเหตุ

ทอ่น้ำาประปาแตกหกัเหนอืเพดาน

ชั้น 8 อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 1                                                   

มี.ค.65 ว่า ตนได้รับคลิปน้ำาประ 

ปารั่วท่วมสภาในวันที่ 1 มี.ค.ที่

ผ่านมาอีก 1 คลิป จะเห็นว่ามวล

น้ำาไหลทะลักลงตามช่องลิฟต์จาก

ชั้น 8 ลงถึงชั้นบี 1 ที่หน้าลิฟต์

ชั้น 6 เกิดม่านน้ำาตกสวยงามไหล

เป็นม่าน ตกลงบริเวณหน้าลิฟต์

ทั้ง 3 ตัว แล้วไหลเจิ่งนองรอการ

ระบายไปตามทางเดินเข้าไปใน

ห้องทำางานของท่าน ส.ส.ผู้ทรง

เกียรติจนพรมเปียก แต่โชคดีที่

สภาปิดสมัยประชุมไปแล้ว 

ตนไม่เข้าใจว่าทำาไมสภาถึง

ไม่แถลงว่า จากเหตุดังกล่าวน้ัน

ทำาให้ลิฟต์ย่ีห้อฮิตาชิราคาตัวละ

ประมาณ 2 ล้านบาทเจ๊งถึง 3 ตัว 

ถึงวันน้ีก็ล็อกปิดประตูลิฟต์ไว้เฉยๆ 

เพราะใช้การไม่ได้ ฝ้าเพดานพัง

เป็นแถบๆ เอกสารหนังสือหายาก

ในห้องสมาชิกวุฒิสภาเสียหายเป็น

จำานวนมาก บริษัทผู้รับเหมาจะ

รับผิดชอบอย่างไร ทำาไมไม่มีการ

แถลงรับผิดชอบต่อสาธารณะท้ังๆ 

ท่ีเป็นบริษัทมหาชน 

นายวชัระกลา่วตอ่วา่ สว่น

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎรต้องตรวจสอบว่า วัสดุใน

โครงการก่อสร้างสภาใหม่ราคา 

12,280 ล้านบาท ที่ติดตั้งนั้น

สร้างตรงตามที่กำาหนดในสัญญา

หรือไม่ เชน่ดนิที่ถมสร้างสภาตรง

ตามสเปกหรือไม่ หรือเอาขยะ

เอายางรถยนต์มาถมไว้ข้างล่าง  

เสาไฟฟ้าเป็นเสาหล่ออัลลอย

ผสมทองแดงจริงหรือไม่ หรือเอา

เหล็กแผ่นมาม้วนเป็นเสาแล้วอ๊

อกเหล็กเชื่อมกัน หินทราโวทีนสี

เหลืองหนา 25 มม.ตรงตามสเปก

หรือไม่ หรือลดความหนาเหลือ

แค่ 20 มม.ทั้งโครงการ ไม้เป็น

ไม้ตะเคียนทองทั้งหมดตามสเปก

หรือไม่ หรือกลายเป็นไม้พะยอม 

ทำาไมผู้บริหารของสำานัก 

งานเลขาธิการสภาฯ ไม่เร่งตรวจ

สอบ และจากสัญญาก่อสร้างเดิม                                                     

900 วัน ขยายสัญญา 4 ครั้ง สิ้น

สุดสัญญา 31 ธันวาคม 2563 

หากนับถึงวันนี้ 6 มีนาคม 2565 

ล่วงเลยสัญญามา 430 วันก็ยัง

ไม่แล้วเสร็จ หากคิดเป็นค่าปรับ

วันละ 12.28 ล้านบาท รวมเป็น                                                    

จำานวนเงินค่าปรับท้ังส้ิน 5,280.40 

ล้านบาท สำานักงานเลขาธิการ

สภาฯ ได้ส่งหนังสือเรียกค่าปรับ

กับบริษัทผู้ รั บ เหมาแล้วหรือ

ยัง เพื่อรักษาประโยชน์ของทาง

ราชการและเพื่อความปลอดภัย

ของผู้เข้าไปในรัฐสภา.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกทามกลางขอมูล

ขาวสารในโลกโซเชียลที่กระหน่ําทุกทิศทุกทาง 

ฉะนั้นการเลือกเสพเลือกส� อจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริโภคตอง

ใสใจ มิเชนนั้นก็อาจจะกลายเปน “เหย� อ” หรือตกเปน “เคร� อง

มือ” ของคนหรือของเหตุการณที่มีคนตั้งใจ “ปน” ใหเปนไป

ตามทิศทางที่วางแผนกลยุทธ “ยืมมือฆาคน” ได โดยไมรูเนื้อ

รูตัว ...• กรณีสงครามขาวสาร “รัสเซีย-ยูเครน” เปนตัวอยาง

ที่เห็นชัดเจนที่สุด เพราะเม� อสัปดาหที่แลว สํานักขาวซีกตะวัน

ตกชิงโจมตี “ปูติน” ใชระเบิดสุญญากาศ Vacuum Bomb 

ตามดวย Cluster Bomb หรือระเบิดลูกปราย ถลมยูเครน 

ปรากฏวา “ทัวรลง” ผูนํารัสเซีย

ทันที ทั้งๆ ที่ไมไดสนใจตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกันเลย โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งอิทธิฤทธิ์ของ Vacuum  Bomb 

นั้น เปรียบเสมือน “เคร� องจักร

สังหาร” ทะลุทะลวงเปาหมาย

แบบไมสนใจแยกศัตรูหรือชาว

บาน ในขณะที่ Cluster Bomb แค

ลูกเดียวแตกเปนระเบิดกระปอง 

เล็กๆ ถึง 300 ลูก ...• แคฉุกคิด

สักนิดวา สถานการณท่ีเกิดข้ึนยาม

น้ีถึงข้ันสูงสุดไมอาจสามารถเจรจา

กันแลวหรือ จึงจะลงมือกันดวยอาวุธทําลายลางไมเลือกหนา

อินทรหนาพรหม  ..เราก็คงจะไมตกอกตกใจแลวกดแชรขาวน้ี

ตออยางแน�นอน ..ดังน้ันขอบันทึกสะกิดเตือนวา อยาเช� อแคท่ี

เห็น อยาเลือกขางแคท่ีอาน แตตองรูจักกล่ันกรองกอนตัดสินใจ

ในทุกเร� องทุกราว ...• ถึงวันน้ี ยอมรับวา บันทึกหนีกระแส #มี

แมเม� อพรอม!! ไมไหว ..จึงขอเกาะกระแสเริ่มตนบันทึกดวย 

#ยุบสภาเม� อพรอม ..ทามกลางการลุนตัวโกงของบรรดานัก

เลือกตั้งทั้งในและนอกสภา ...• ปลอยขาวกันบาง โยนหินถาม

ทางก็บอย เช� อวาคําตอบสุดทาย

จากปาก พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี กับขบวนการ

เลนเกม “กระตุกหนวดเสือ” ของ

ฝายคานนั้น เนื้อแทแลวไมมีใคร

อยากใหมีการยุบสภาในหวงเวลา

นี้ เพราะถึงแมมีความเคล� อนไหว

แทบทุกพรรคในการเปดตัวผูสมัคร

รับเลือกตั้ง จนมีรายการปะ-ฉะ-

ดะ กันแบบครึกโครม แตพูดถึง 

“ความพรอม” ดูเหมือนยังอยูอีก

ไกล ไมใชกลางปนี้แน�นอน ...• โดยเฉพาะอยางยิ่ง การยุบ

สภาเปนเคร� องมือในการสรางความไดเปรียบในเกมการเมือง

ของรัฐบาล “บิ๊กตู” จะเลือกเสนทางนี้ก็ตอเม� อ กระบวนทัพ

ในพรรคพลังประชารัฐถูกจัดแตงเรียบรอย..จริงไหม?!?  ...• 

แทนที่จะมัวเลนเกม “แหยเสือ” ตั้งขอระแวงวา “พี่นอง 3 

ป.” จะหนีเกมอภิปรายไมไววางใจในเดือนพฤษภา.ที่จะถึง 

น�าจะเอาเวลาไประวังหรือตรวจสอบการปรับ ครม.เพ� อสอด

รับ “ปาหี่การเมือง” เร� องแยก

พรรคแบงพวกออกดอกออกผล..

จะดีกวา!! เพราะมันจะฟองบอก

วา บานนี้เมืองนี้ เกาอี้ รมต.มัน

หนีไมพนระบบโควตา กาวขามไป

สูคุณภาพของผูนําที่พึงปรารถนา

ไมไดสักที ...• เดินเชิดหนาเขาคุก

ไปเรียบรอย วัฒนา เมืองสุข กับ

คดีทุจริตโครงการบานเอื้ออาทร 

ศาลฎีกาตัดสินจําคุกจริง 50 ป 

แตชาวบานถามดวยความอยากรู

จริงๆ เหมือนกันวา ถึงเวลามีลด

แลกแจกแถมจะติดคุกถึง 10 ป

ไหม?!? ...• ในเม� อศิษยบางขวาง “รุนพี่” ตั้งแต ภูมิ สาระ

ผล จากโทษจําคุก 36 ป ลาสุดเหลือวันตองโทษ 8 ป บุญทรง 

เตริยาภิรมย กําหนดโทษจําคุก 48 ป ลาสุดเหลือวันตองโทษ 

10 ป และคียแมนคนสําคัญ “เสี่ยเปยง” อภิชาติ จันทรสกุล

พร  กําหนดโทษ 48 ป ลาสุด เหลือวันตองโทษ 6 ป 3 เดือน 

...• ทุกฝายที่คัดคานการลดแหลกแจก “นักโทษ” ในคดีทุจริต 

ตั้งแตสิ้นป 2564 ที่ผานมา จนถึงตอนนี้ ยังหาคําตอบไมได

จาก รมว.ยุติธรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน ก็ไดแตหวังวา เคสลาสุด 

“เสี่ยไก” จะไมเกิดประวัติศาสตรซ้ํารอยนะจะ ...• ประมูลไป

เสร็จเรียบรอยโรงเรียน กสทช.แลวสําหรับคล� นวิทยุกระจาย

เสียงทั่วประเทศ ซึ่งปรากฏวา บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ควาไปถึง 5 คล� นในเขต กทม. รวมกับในจังหวัดอ� นๆ อีกเปน 

47 คล� นความถี่ รศ.เกษมศานต โชติชาครพันธุ กรรมการผู

อํานวยการใหญจะยิ้มแกมฉีก หรือกรามคางหรือเปลาตองดู

กันยาวๆ เพราะชนะวันนี้อาจจะอวมในวันหนา ..เพราะตนทุน

ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสถานีละ 50 ลานบาท ทามกลางการแขงขันที่

เปลี่ยนไป มันเปนโจทยปญหาใหญนะ..จะบอกให ...• 

ปยสาร

รศ.เกษมศานต 

โชติชาครพันธุ 

วัฒนา เมืองสุข

w

อภิชาติ จันทรสกุลพร

บเน� องจากโครงการวิจัยเพ� อขับเคล� อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

ทั่วประเทศไทย โดย ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน 

และคณะวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใตการ

สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) โดยเริ่มตนตั้งแตป 2559-ปจจุบัน มีการ

ดําเนินโครงการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 ไดแบงออกเปน 6 โครงการ

ยอยครอบคลุม อปท.ทุกภูมิภาค กลาวคือ ภาคเหนือ 45 แหง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 แหง ภาคกลาง 16 แหง ภาคใต 5 แหง 

รวมทั้งสิ้น 86 แหง ระยะที่ 2 ไดดําเนินการตอเน� องจากระยะ

ที่ 1 และไดมีการรวมเอา อปท. ในระยะที่ 1 รวมกับ อปท.ใหมที่

ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยในภาคเหนือ 70 แหง ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ 40 แหง ภาคกลาง 64 แหง ภาคใต 25 แหง รวมทั้งหมด 

199 แหง และ ระยะที่ 3 ไดดําเนินการตอเน� องจากระยะที่ 2 

(2564-ปจจุบัน) ครอบคลุม อปท.ทั่วประเทศ และสวนที่อยูระหวาง

ดําเนินการในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก คือ โครงการวิจัย “การขับ

เคล� อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นเพ� อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชนสุขของภูมิภาค 

: กรณีศึกษาภาคกลางตะวันตก” ดําเนินการครอบคลุม อปท.ทุก 

ระดับจํานวน 35 แหง หนึ่งในนั้น คือ อบต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

อปท.1 นวัตกรรมสังคม : กองทุนฌาปนกิจจากขยะ อบต.

เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จึงเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “การขับ

เคล� อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นเพ� อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชนสุขของภูมิภาค 

: กรณีศึกษาภาคกลาง และเปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธเร� อง 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการขับเคล� อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษา องคการ

บริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” โดยแนวคิดเกี่ยวกับ

กองทุนฌาปนกิจจากขยะ อบต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ที่พบในการ

ศึกษานี้ มีความเกี่ยวของสัมพันธกับเกณฑการวัดระดับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงวาดวยเร� องการจัดการศึกษา สาธารณสุข 

และการจัดการขยะ ในระดับที่สูงขึ้น เพ� อใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนในทองถิ่น

“เกาะเกร็ด” เปนเกาะที่อยูใกลเมืองหลวงอยางกรุงเทพ 

มหานคร มีฐานะเปนตําบลหนึ่งในทองที่อําเภอปากเกร็ด เปน

ที่รูจักกันดีวาเปนที่อยูของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปน

เคร� องปนดินเผา เสน�หของเกาะเกร็ดคือการไดสัมผัสกับธรรมชาติ

ยามลมเย็นจากแมน้ําพัดผิวหนาและผิวกายยามลองเรือเพ� อเดิน

ทางไปเกาะเกร็ด การไดสัมผัสกับชุมชนไทยที่มีวิถีชีวิตของชาว

พุทธ มุสลิมและชาวมอญผสมผสานกันดวยความหลากหลายเชิง

วัฒนธรรมที่น�าสนใจและลงตัวดวยความผาสุก

สัญลักษณของเกาะเกร็ดในการไปเยือนคือเคร� องปนดินเผา 

ศิลปะแหงการทํามือและดอกไมทอดที่สรรหามาจากภูมิปญญาพื้น

ถิ่น ไดรับการรังสรรค โดยคนในชุมชนนํามาเปนของรับประทานให

นักทองเที่ยวไดติดใจ นอกจากนั้นยังมีขนมไทยหวานอรอยที่มีใหชิม

ช็อปกันทั้งคลองขนมหวาน สวนคนที่ช� นชอบสถาปตยกรรมโบราณ

ดั้งเดิมก็มีวัดปรมัยยิกาวาส ที่สันนิษฐานวาน�าจะสรางขึ้นตั้งแต

พระเจาทายสระ จนมาปฏิสังขรณใหมในรัชกาลที่ 5 

ดวยองคประกอบที่เรียบงายแตมีเสน�หของธรรมชาติ ผูคน

และชุมชน ทําใหเกาะเกร็ดเปนสถานที่ติดอันดับของการทองเที่ยว

แบบ one-day trip และแน�นอนวาเม� อเปนแหลงทองเที่ยว จํานวน

นักทองเที่ยวไปเยือนมีมาก ปญหาขยะลนชุมชนก็ตามมา คนใน

ชุมชนที่ไมนิ่งดูดายตอปญหา จึงพรอมใจกันลงมือปฏิบัติทําขยะให

มีมูลคาและกอเกิดประโยชนที่เรียกวาเปน “นวัตกรรมสังคม”

เริ่มตนดวยการสรางการรับรูและถายทอดบทเรียนเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะใหประชาชนไดทราบวาขยะจะไมใชสิ่งไรคาอีกตอ

ไป แตขยะเปนสิ่งที่มีมูลคาที่สามารถนํามาขายได และเพ� อสราง

แรงจูงใจใหคนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาคัดแยกขยะแลวนําไป

ขายเปนการสรางรายได โดยเช� อมโยงอยางชาญฉลาดไปที่การจัด

สวัสดิการชุมชน เชน เงินฌาปนกิจสงเคราะหกองทุน กลาวคือ ถา

มีสมาชิกในกองทุนนี้เสียชีวิตก็จะนําเงินจากกองทุนนี้ ไปชวยเหลือ

ครอบครัวรายละ 8,000 บาท ซึ่งถือเปนแรงจูงใจที่เปนรูปธรรม 

แตในเชิงพฤตินิสัยแลว การเห็นประโยชนจากการแยกขยะเปนการ

สรางนิสัยที่ยั่งยืน ที่กอใหเกิดชุมชนที่ปราศจากขยะ เรียบรอย

สะอาดตา สมเปนเมืองทองเที่ยว

กลไกของรัฐและการมีสวนรวมอยางจริงจังของผูบริหารใน

ภาครัฐ และการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนหัวใจสําคัญของ 

“การพัฒนานวัตกรรมสังคมและวิสาหกิจเพ� อสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น” การเห็นปญหารวมกัน  และความรวมมือ

รวมใจของ อปท.ในการสนับสนุนงบประมาณบางสวน เชน คา

ขนสงทางเรือเพ� อนําขยะที่คัดแยกแลวออกไปขายนอกเกาะ หรือ

มีจิตอาสาที่รวมใจกันคัดแยกขยะ รวมทั้งเจาหนาที่ อบต.ที่ปฏิบัติ

ภารกิจในดูแลรักษาชุมชนดวยความเสียสละเพ� อใหเกิดประโยชน

สุขรวมกัน

ตัวอยาง “นวัตกรรมสังคม” ที่เกิดขึ้นและดํารงอยูในพื้นที่

เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จึงอาจจะเปนตัวอยางและแรงบันดาลใจ

ใหกับชุมชนอ� นๆ ที่ยังแสวงหาการจัดการขยะในชุมชน หรือ

การพัฒนาทางดานอ� นๆ ที่จะทําใหเกิดประโยชนสุขตามบริบท

และกําลังความสามารถของคนในชุมชน การขับเคล� อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจึงนํามาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชนสุข

ของภูมิภาคตามวัตถุประสงคของโครงการนี้.

หตุการณการเสียชีวิตอยางเปนปริศนา ของ “นอง

แตงโม” ดาราสาวผูมีช� อเสียง อันเปนท่ีรักของประชาชน 

เน� องจากเธอมีนิสัยตรงไปตรงมา เปนตัวของตัวเอง น�า

รักและราเริง เปนเร� องท่ีกําลังอยูในความสนใจของประชาชนคน

ไทยท้ังประเทศอยางมาก

ทุกคนตางอยากรู สาเหตุท่ีแทจริงของการตกจากเรือเร็ว

ของเศรษฐีคนมีเงิน และจมนํ้าตายดวยอาการสําลักนํ้าปนดิน

และทรายเขาไปในทางเดินหายใจแมกระท่ังกระเพาะอาหารตาม

รายงานชันสูตรศพ

การสอบสวนของตํารวจได ผานไปกวาหน่ึงสัปดาห แตจน

กระท่ังปานน้ี ก็ยังไมมีใครออกมาอธิบายถึง พฤติการณแหงการ

ตาย ใหญาติพ่ีนองและประชาชนท้ังประเทศทราบและเขาใจได

ไมวาจะเปน อุบัติเหตุ จากการท่ีเธอจําเปนตองไปทําธุระ

สวนตัวบริเวณทายเรือตามปากคําของ แซน ผูถือเปน ประจักษ

พยาน เห็นเหตุการณเพียงคนเดียวขณะแตงโมพลัดตกนํ้าไป

หรือวาแทจริงมีใครกระทําใหเธอตกลงไปในจุดอ� นของ

เรือ  ไมวาจะดวยเจตนาเพ� อใหตายหรือเพียงทําราย หรือพยายาม

ทํารายจนเปนเหตุใหเธอตองหลบหลีกจนพลัดตกเรือไปโดยผู

กระทําไมไดต้ังใจ หรือกระทําประมาทดวยประการใดๆ ท่ีกอให

เกิดโศกนาฏกรรมเชนน้ัน

ผูส� อขาวจะซักถามอะไรในประเด็นสําคัญ ตํารวจผูรับผิด

ชอบก็ไดแตบอกวา เปนความลับในสํานวน ท้ังส้ิน

แมกระท่ัง ความเร็วของเรือ ขณะเกิดเหตุ?

รวมท้ังผูขับเรือ ตองใชเวลา กวาหาวัน ตํารวจจึงเพ่ิงออก

มายืนยันตัวบุคคลได!

ทําใหผูคนพากัน มโน ถึงสาเหตุและ พฤติการณแหงการ

ตาย ของเธอไปตางๆ นานา 

 ซ่ึงจะไปโทษประชาชนก็ไมได เน� องจาก สวนใหญไมมี

ความเช� อถือในการสอบสวนของตํารวจ มานานแลววา ทุกคดีได

กระทํากันดวยความสุจริตใจและตรงไปตรงมาอยางแทจริง

โดยเฉพาะอยางย่ิง เหตุการณตางๆ ท่ีมีคนมีเงินหรือมี

อํานาจเขาไปเก่ียวของและอยูในฐานะผูตองสงสัยหรือผูตองหาคดี

อาญา

ประชาชนจึงลวนแตคาดเดากันวา การดําเนินคดีคงไมมี

ทางนําตัวผูกระทําผิดท่ีแทจริงมารับโทษตามกฎหมายไดเหมือน

หลายๆ กรณีท่ีเกิดข้ึน

การท่ีประชาชนท้ังคนไทยและชาวตางชาติไมมีความเช� อ

ถือตอการสอบสวนคดีอาญาวาตํารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานทุก

ชนิดกันดวยความสุจริตและครบถวนตรงไปตรงมา

ก็เน� องจากวา แตละคนลวนแตไดเคยพานพบและมี

ประสบการณ รวมท้ังไดยินไดฟงมามากมายกับการสอบสวนของ

ตํารวจไทยท่ีอาจกลาวไดวา

“แทบทุกคดี ตํารวจสามารถจะสอบสวนใหไดผลออกมาเปน

อยางไรก็ได”

เน� องจากเปน การสอบสวนในระบบปด ท่ีสุดวิปริต!

ไรการตรวจสอบจากองคกรภายนอกต้ังแตเกิดเหตุ อยางส้ิน

เชิง ไมวาจะโดยพนักงานฝายปกครอง คือ ผูวาราชการจังหวัดและ

นายอําเภอ หรือ แมกระท่ังพนักงานอัยการ พ้ืนท่ีผูมีหนาท่ีส่ังคดีและ

ฟองพิสูจนการกระทําผิดตอศาล

 สงผลทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เปนไปภายใต

การดําเนินการและครอบครองของตํารวจท้ังท่ีเปนพนักงานผูรับผิด

ชอบ รวมท้ัง “พนักงานสอบสวนผูไมรับผิดชอบ” คือตํารวจผูใหญ

ช้ันนายพลระดับตางๆ ท่ีมักมาปรากฏตัว และ ส่ังดวยวาจาหรือทาง

โทรศัพท ให พงส.ผูรับผิดชอบทําโน�นน่ีเพียงฝาย

เดียว โดยปราศจากการรับรูของเจาพนักงานฝาย

อ� นอยางส้ินเชิง

จึงไมมีใครรูวา ในแตละคดีท่ีเกิดข้ึน 

พนักงานสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานกัน

อยางครบถวนหรือไมไดละเลยอะไรไปท้ังโดย

เจตนาและไมเจตนาบาง?

อยางคดีนองแตงโมเสียชีวิตอยางเปน

ปริศนา มีปญหาและคําถามจากประชาชน

มากมายน้ี    

ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ ใน

ฐานะ หัวหนาผูรักษาความสงบเรียบรอยในทอง

ท่ี และ เปนหัวหนาพนักงานสอบสวนตาม ป.วิ 

อาญา มาแตโบราณและแมกระท่ังปจจุบัน กลับ

ถูกจํากัดบทบาท ไมใหมีอํานาจเขาไปเก่ียวของ

หรือรับรูพยานหลักฐานอะไรในท่ีเกิดเหตุท้ังส้ิน

รวมท้ังอัยการผูมีหนาท่ีส่ังใหตํารวจ

รวบรวมพยานหลักฐานและฟองคดี เวลาน้ีก็

ทําไดแค น่ังนอนดูขาวทางทีวี เชนเดียวกับประชาชนท่ัวไป

เพราะ อัยการไทยไมมีอํานาจ ไปตรวจ หรือแมกระท่ังจะ

ไปดูท่ีเกิดเหตุเชนเดียวกับอัยการในประเทศท่ีเจริญท่ัวโลกได

โดยผูท่ีคาดวา ตนน�าจะตองเปนผูรับผิดชอบเม� อตํารวจสง

สํานวนการสอบสวนไปให ซ่ึงก็ไมอาจรูไดวาแทจริงเปน นิยาย

สอบสวน หรือไมน้ัน?

ก็จะสามารถทําไดเพียงบันทึกขาวหรือคําใหสัมภาษณของ

บุคคลตางๆ ไว เผ� ออาจไดใชเปนหลักฐานในการส่ังใหตํารวจ

สอบเพ่ิมเติมอีกหน่ึงถึงสองคร้ังเม� อถึงเวลาท่ีไดรับ สํานวน ท่ีเปน

เอกสารในคดีน้ันมา

การสอบสวนคดีอาญาท่ีอยูในมือของตํารวจเพียงฝายเดียว 

ซํ้าไมมีการตรวจสอบจากภายนอกไมวาจะโดยฝายปกครองหรือ

พนักงานอัยการหลังเกิดเหตุทันทีเชนน้ี

สงผลทําให การลมคดี มีโอกาสเกิดข้ึนไดแสนงาย!

คําวา เจ็บ จาย จบ จึงกลายเปน วลีฮิต ท่ีติดปากและหู

ผูคน เม� อถูกดาราสาวอยาง เชียร นําคําน้ีไปถามแบบ ฟาดแรง 

กับพลตํารวจตรีวิชัย สังขประไพ นายพลตํารวจท่ีเกษียณอายุ

ราชการไปแลวคนหน่ึงซ่ึงไปออกรายการ โหนกระแส ทางสถานี

ทีวีชองสามเม� อส่ีหาวันกอนน้ี มีคนเขาไปดู เกือบหาลานคน วา 

จริงหรือไม!

เน� องจากเธอและเพ� อนๆ ท้ังดาราและไมใชดาราและ

ประชาชน ตางไดพบเห็นและรับรูการดําเนินคดีท่ีผลมักออกมาใน

ลักษณะน้ีอยูเปนประจํา  

รวมท้ังเรียกรองผานรายการดวยเสียงอันดังวา ถึงเวลาท่ี 

รัฐ ตองเรง ปฏิวัติวงการตํารวจไทย ไดแลว!

ก็ไมทราบวา พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

จะไดยินเสียงท้ังของดาราและประชาชนท้ังประเทศน้ีบางหรือไม?.

สาคร สมเสริฐ

นักศึกษาปริญญาเอกวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘การสอบสวนคดีอาญา’

แมแตดาราสาวยังเบ� อ เรียกรองให ‘ปฏิวัติ’

สื

วันที่ 7 มีนาคม 2327 มีพิธีอัญเชิญพระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากรหรือพระแกวมรกตจากพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี 

มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่ง

รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในพระบรมมหาราชวัง

เม� อมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีในป 2325.

อัญเชิญพระแกวมรกต

จากขยะ สูประโยชน 

ของ อบต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

เ

ขอบคุณภาพ จาก Sanook.com

ขอบคุณภาพ จาก PPTV

ตัวอยาง “นวัตกรรมสังคม” ที่เกิดขึ้นและดํารงอยูในพื้นที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จึงอาจ

จะเปนตัวอยางและแรงบันดาลใจใหกับชุมชนอ� นๆ ที่ยังแสวงหาการจัดการขยะในชุมชน หรือ

การพัฒนาทางดานอ� นๆ ที่จะทําใหเกิดประโยชนสุขตามบริบทและกําลังความสามารถของคนใน

ชุมชน การขับเคล� อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงนํามาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชนสุข

ของภูมิภาคตามวัตถุประสงคของโครงการนี้



นไทยได้เฮกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังศาล

ปกครองสูงสุดกลับคำ�สั่งศ�ลปกครองชั้นต้น ให้

รับคำ�ขอพิจ�รณ�คดีโฮปเวลล์ที่เปิดท�งให้ภ�ค

รัฐสู้คดีใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งร�ยละเอียดที่ม�ที่ไปของคดีนี้

สลับซับซ้อน สู้กันยืดเยื้อผ่�นม�หล�ยรัฐบ�ล แต่สรุป

ง่�ยๆ ว่�ผลก�รตัดสินของศ�ลปกครองสูงสุดเมื่อวันศุกร์

ที่ผ่�นม� ทำ�ให้ประเทศไทยมีคว�มหวังขึ้นม�ว่� ภ�ค

รัฐทั้งกระทรวงคมน�คมและก�รรถไฟแห่งประเทศไทย 

อ�จไม่ต้องจ่�ยค่�ชดเชยให้กลุ่มบริษัทโฮปเวลล์ร่วมกว่�

สองหมื่นล้�นบ�ท ต�ม                            

คำ�ชี้ข�ดของคณะอนุญ� 

โตตุล�ก�ร เพร�ะผลคำ�

ตัดสินทำ�ให้ กระบวนก�ร

สู้คดียังทำ�ให้ประเทศพอ                

มีลุ้น ทั้งประเด็นอ�ยุ

คว�มในก�รที่ โฮปเวลล์

นำ�เรื่องไปร้องให้มีก�รตั้ง

อนุญ�โตตุล�ก�ร และ

ก�รจัดตั้งบริษัทโฮปเวลล์

ท่ีอ�จเข้�ข่�ยว่�เป็นบริษัท

ต่�งด้�ว ที่ไม่เข้�ลักษณะ

ม�ทำ�โครงก�รได้ 

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี

ที่ม�ร่วมเป็นทีมกฎหม�ยสู้คดีดังกล่�ว ให้สัมภ�ษณ์ว่�

ถือเป็นข่�วดี เพร�ะอย่�งน้อยที่ต่อสู้กันม�ไม่รู้กี่ปี เร�

ก็ไม่เคยประสบคว�มสำ�เร็จเลย นี่เป็นครั้งแรกซึ่งก็ต้อง

ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้�หน้�ที่ ฝ่�ยก�รเมือง 

รัฐมนตรีคมน�คม และน�ยกรัฐมนตรี ที่ให้ โอก�สพวก

ตนทำ�ง�นต่อสู้กันอย่�งเต็มท่ี ซ่ึงก็เป็นตัวอย่�งในก�รร่วม

มือกันทำ�ง�น และก็ทำ�ให้เห็นส่ิงท่ีดีๆ ท�งก�รเมืองเหมือน

กัน

“หากใช้การเมืองในการทำาให้เกิดประโยชน์กับ

บ้านเมืองในการร่วมมือกัน ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของ

รัฐบาลนี้ เพราะอย่างน้อยก็ประหยัดเงินไปกว่า 3  หมื่น

ล้านบาท” พีระพันธุ์กล่�ว

อย่�งไรก็ต�ม พีระพันธุ์ บอกไว้ โพสต์เฟซบุ๊กส่วน

ตัวว่� คนที่อยู่เบื้องหลังในก�รต่อสู้คดีของก�รรถไฟแห่ง                                                                  

ประเทศไทยอีกคนหนึ่ง ก็คือพนักง�นก�รรถไฟแห่งประ 

เทศไทยที่ชื่อ สุทธิรักษ์ ยิ้มยัง ชื่อเล่นว่� “ยิ้ม” ที่ทำ�ก�ร

บ้�นเตรียมข้อมูลก�รสู้คดีม�อย่�งดี จนเป็นหัวเรี่ยวหัว 

แรงสำ�คัญในก�รทำ�ให้ก�รรถไฟฯ มีโอก�สที่จะชนะคดี 

จนไม่ต้องจ่�ยเงินให้ โฮปเวลล์ได้ 

ซึ่งห�กใครอ่�นที่พีระพันธุ์บรรย�ยก�รทำ�ง�น

และก�รทุ่มเทเสียสละ คิดถึงเรื่องส่วนรวมม�ก่อนเรื่อง

ส่วนตัว คงได้แต่คิดในใจว่� “ยังมีคนแบบนี้อีกหรือใน

ประเทศไทย” โดยห�กใครสนใจก็ลองไปอ่�นในเฟซบุ๊ก

ของพีระพันธุ์ ส�ลีรัฐวิภ�คดู ซึ่งสื่อหล�ยสำ�นักก็ได้นำ�

เรื่องนี้ม�ถ่�ยทอดไว้หมดแล้ว.

กับจังหวัดนครปฐม)

อย�กจะขอเล่�ถึง วัด/โรงเจ/ศาลเจ้า (คว�มแตกต่�ง

เพื่อคว�มเข้�ใจและรู้จักกันพอสังเขป) ซึ่งถือว่�เป็นแนวท�ง

ก�รปฏิบัติต่อสถ�นที่เหล่�นี้ ซึ่งถือว่�เป็นสถ�นที่เค�รพบูช�ใน

ศ�สน�พุทธ (ส�ยจีน) และศาสนาขงจื๊อ ศ�สน�จีนโดยตรงแต่

มีน้ำ�หนักในท�งก�รศาสนาขงจ๊ือ แต่ละบทสวดมนต์ (ภ�ษ�จีน) 

จะใกล้เคียงกันเพร�ะมีอิทธิพลของศ�สน�พุทธในส�ยพระ

ถังซำาจั๋งด้วยกันทั้งสิ้น

ศาสนาพุทธ (ส�ยจีน ส�ยพระถังซำ�จั๋ง) จะเอ่ยคำ�ตั้ง  

“นะโม” เฉกเช่นพุทธไทย แต่คนละสำ�เนียง สำ�เนียงจีนว่� 

“นำาโม” ส่วนในศาสนาพุทธสายขงจื๊อ ก็เป็นสำ�เนียงใหม่อีก

สำ�เนียงหนึ่ง

ศาสนสถานของพุทธศาสนาสายจีนจะเป็นลักษณะใกล้

เคียงกับพุทธไทย เช่น

-วัด เรียกวัดจีนสัญลักษณ์เป็นลักษณะของจีนมีส่วนประ 

กอบของรูปสัตว์ เช่น มังกร หงส์ นกกระเรียน ส่วนประกอบ

อื่นก็มี ลายพันเสา ลายคอสอง บ�งวัดจะมีรูปขุนศึกต่�งๆ ที่

รบต่อสู้มีอำ�น�จ เช่น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย จูล่ง  นอกนั้นจะ

เป็นใบไม้ ลวดล�ยจีน (ซึ่งเป็นล�ยเครือเถ�ส่วนใหญ่)

-โรงเจ จะเป็นสถ�นท่ีจัดสรรพ�ห�รให้ภิกษุ ท้ังเจ้�อ�ว�ส

ถึงเณร เช่นในวัดประเทศไทยเร� โรงเจจะมีก�รตกแต่งสถาน

ที่พิเศษสำาหรับทำาบุญ/ทำาทาน และเป็นสถ�นที่จัดสรรง�นบุญ

ทุกอย่�ง เช่น ตรุษจีน สารทจีน และวันไหว้เจ้� (ไหว้เทวด�) 

-ศาลเจ้า เป็นสถ�นที่สำ�หรับจัดพิธีทำาบุญให้ทาน เป็น

ที่สถิตของเจ้�ต่�งๆ ทั้งเจ้�ที่มีฤทธิ์อิสระปกป้องคุ้มครองด้าน

การเดินทาง การทำามาหากิน อ�ทิ ก�รทำ�ประมง ซึ่งตัวอย่�ง

ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะมีวัด/โรงเจ/ศ�ลเจ้�ครบที่บูช� จะ                          

สังเกตว่�ถ้�ศ�ลใหญ่ กระถางธูปก็จะใหญ่ ถ้�มีศ�ลมีเจ้า

เฮี้ยนเยอะๆ ก็จะมีแห่เจ้�ที่สังกัดศ�ลต่�งๆ ตั้งขบวนแห่แสดง

อิทธิฤทธิ์ ตัดลิ้น/เสียบแขนด้วยเหล็กแหลมไต่เสา แห่เจ้�พ่อ 

(ภูเก็ต) แห่เจ้�แม่ (ปากน้ำาโพ นครสวรรค์) เป็นง�นที่ยิ่งใหญ่

ของช�วจีนทุกปี ทั้งง�นกลางคืนกลางวัน งานเหวี่ยงติ้ว จับ

สล�กแจกของคนยากจนจะจัดกันทั่วประเทศ (จังหวัดใหญ่คน

จีนเยอะทุกปี)

ปี ๒๕๖๕ วันตรุษจีน ซึ่งถือว่�เป็นวันสำ�คัญของชาวจีน

5บทความ

งครามไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้น

อย่�งน้อยๆ ช่วงนี้ร�ค�น้ำ�มันพุ่งร�ยวัน กระ 

ทบผู้คนไปทั่วโลก 

ลำ�บ�กจ�กวิกฤตโควิดม�กพอแล้ว ยังต้องเผชิญกับวิกฤต

สงคร�มรัสเซีย-ยูเครนอีก

ข้อมูลสดๆ ร้อนๆ จ�ก กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ  

(ไอเอ็มเอฟ) สงคร�มในยูเครนผลักดันให้ร�ค�พลังง�นและ

ธัญพืชในตล�ดโลกเพิ่มสูงขึ้น

อัตร�เงินเฟ้อเพ่ิมสูงข้ึนท่ัวโลก ต�มร�ค�อ�ห�รและเช้ือ

เพลิงที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

ถ้�ยืดเยื้อ จะลำ�บ�กกันหนักกว่�นี้ครับ

แต่ธรรมช�ติมนุษย์ถึงจะลำ�บ�กก็ขอสวมวิญญ�ณไทย

มุงถือห�งคู่ขัดแย้ง เปิดดูในโซเชียลนับวันจะบ�นปล�ยต่อเนื่อง

ไปหล�ยเรื่อง 

เอ�ก�รเมืองในประเทศเข้�ไปปน กล�ยเป็นเรื่องฝ่�ยประ 

ช�ธิปไตยฝ่�ยเผด็จก�รเฉย ไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่ม� รัสเซีย-

ยูเครน ว่�มันมีอะไรม�กกว่�สงคร�มที่เห็น

ช่วงนี้กูรูด้�นก�รต่�งประเทศเขียนถึงคว�มขัดแย้งอัน

ย�วน�นในยุโรปให้อ่�นกันเยอะครับ 

พงศ์พรหม ย�มะรัต อดีตซีอีโอบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ� 

และนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกคนที่เขียนเรื่องสงคร�ม

รัสเซีย-ยูเครน อธิบ�ยเรื่องร�วผ่�นเฟซบุ๊ก Pongprom  Yamarat  

ข้อคว�มต�มนี้ครับ

...ผมสังเกตเห็นโซเชียลไทย เริ่มแบ่งกลุ่มทะเล�ะกัน

ฝั่งนึงเชียร์ยูเครนด้วยก�รแขวะฝั่งเชียร์รัสเซีย

กับฝั่งเชียร์รัสเซียที่แขวะฝั่งเชียร์ยูเครน และช�ติตะวัน

ตก

เช้�น้ีขอแชร์เกร็ดคว�มรู้ท่ีเก่ียวกับสงคร�มรัสเซีย-ยูเครน

ม�แบ่งปันครับ

เพร�ะประวัติศ�สตร์ต้องมองเป็นภ�พกว้�ง อย่�มองอะไร

เป็นชิ้นๆ

ผมเอ�รูปสมรภูมิที่ “เลนินกร�ด” สมัยสงคร�มโลกครั้ง

ที่ ๒ ม�ให้ดู

เลนินกร�ด (Leningrad) คือเมือง Saint  Petersburg 

สงครามเย็นยังไม่จบ

ในสงคร�มโลกครั้งที่ ๒ รัสเซียถูกเยอรมันบุกจ�กทิศตะวัน

ตก ใครเคยดูภ�พยนตร์ “Enemy at the  Gates” ก็คือเรื่องนั้น

ครับ ในภ�พยนตร์นี้คืออีกเมืองที่สมรภูมิโหดม�กได้แก่ Stalingrad 

หรือชื่อปัจจุบันคือ  Volgograd นั่นเอง

ทร�บมั้ยครับ ในสงคร�มโลกครั้งที่ ๒ ครั้งเดียว มีช�ว

รัสเซียเสียชีวิตถึง ๒๒ ล้�นคน จ�กก�รถูกเยอรมันบุก รัสเซียเป็น

ประเทศท่ีได้รับผลรุนแรงท่ีสุดในสงคร�มโลกนะครับ  ไม่ใช่อังกฤษ 

ฝรั่งเศส อิต�ลี

มันคือก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์เหมือนที่ช�วยิวโดน

หลังสงคร�มโลกครั้งที่ ๒ ยุติ จึงเกิด “สัญญ�” ระหว่�ง

รัสเซียและช�ติตะวันตกว่�จะไม่นำ�กองทัพ และอ�วุธหนัก เช่น

ขีปน�วุธม�ว�งไว้ใกล้กันอีก จะได้สบ�ยใจกันทั้ง ๒ ฝ่�ย

อันนี้คือข้อตกลง

ปัญห�คือยูเครน และน�โตฉีกข้อตกลงนี้ครับ

ต�มที่ผมเขียนในโพสต์ก่อนเมื่ออ�ทิตย์ที่แล้ว

ยูเครนชวนน�โตม�ต้ังกองกำ�ลัง และแถมอ�จมีขีปน�วุธม�                                                                                     

ติดต้ังด้วยท่ีริมช�ยแดนรัสเซีย โดยจะหันปืน จรวดไปท�ง Moscow 

ที่อยู่ห่�งไปแค่ ๕๐๐ กม.

ทั้งที่ประธ�น�ธิบดียูเครนมีท�งเลือกที่จะเป็นประเทศเป็น 

กล�งได้

คือไม่ต้องโปรรัสเซีย แต่ก็ไม่เอ�จรวดของอเมริก� และน�

โต ม�ติดตั้งในประเทศตัวเอง

อันนี้คือสิ่งที่ประธ�น�ธิบดียูเครนทำ�ผิด คือฉีกสัญญ�ที่ทำ�

ไว้ตั้งแต่สงคร�มโลกที่ทำ�คนรัสเซียต�ยไป ๒๒ ล้�นคน

ส่วนก�รที่รัสเซียบุกยูเครนด้วยคว�มรุนแรงนั้น ต้องแยก

เป็นอีกเรื่อง

ก่อนหน้�นี้รัสเซีย-ยูเครนเคยเจรจ�เรื่องนี้ม�แล้วหล�ยรอบ

ประเด็นคือประธ�น�ธิบดียูเครนใช้เรื่องนี้สร้�งคว�มนิยม

ให้ตัวเอง จึงต้องขี่หลังเสือท้�ท�ยรัสเซียไปเรื่อยๆ

เมื่อเจรจ�ไม่สำ�เร็จ รัสเซียจึงต้องบุก

ผมกล้�พนันว่�ในสถ�นก�รณ์เดียวกัน

อเมริก� อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือแม้แต่เวียดน�ม ก็จะทำ�แบบ

เดียวกัน

เพียงแต่ช�ติตะวันตกมีวิธีก�รสื่อส�รที่ “ฉล�ดกว่�” คือใช้

คำ�ว่� “พิทักษ์ม�ตุภูมิ”

สิ่งที่รัสเซียพล�ด คือบุก จนเกิดคว�มสูญเสียของพลเรือน

ในยูเครน

อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วย

ล่�สุด รัสเซียจึงเสนอก�รหยุดยิง เพื่อให้พลเรือนยูเครนหนี

ผมจึงอย�กให้ “แยก” ๒ เรื่องนี้ออกจ�กกัน

คือประวัติศ�สตร์ และสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

กับวิธีก�รบุก

อย่�งแรกรัสเซียทำ�เพื่อป้องกันตัวเอง

อย่�งที่สอง รัสเซียใช้ม�ตรก�รรุนแรงไป

รัสเซีย และยูเครน ไม่มีใครผิด ถูก ๑๐๐%

ส่วนน�โตผมว่�ผิดท่ีสุด ท่ีไปฉีกสัญญ�ก�รต้ังกองทัพริมช�ย 

แดน โดยใช้ โอก�สของคว�มไม่ฉล�ดของประธ�น�ธิบดียูเครน 

คนนี้....

ครับ...ม�ขย�ยคว�มเรื่องข้อตกลงระหว่�งรัสเซียกับยุโรป

ตะวันตก และอเมริก� เพร�ะน่ันส�ม�รถเป็นชนวนให้เกิดสงคร�ม

ได้อีก และกรณียูเครนจะไม่ใช่สงคร�มสุดท้�ย 

“กษิต ภิรมย์” อดีต รมว.กระทรวงก�รต่�งประเทศ และ

อดีตเอกอัครร�ชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย พูดเรื่องนี้ ไว้

ใน ร�ยก�รคมชัดลึก วิกฤตสงคร�มรัสเซีย-ยูเครน เมื่อเดือนท่ีแล้ว

“...ย้อนไปประมาณ ๓๐ ปี เมื่อสหภาพโซเวียต ในยุคมิคาอิล 

กอร์บาชอฟ เริ่มปรับตัวเปิดกว้าง ยอมปรับโครงสร้าง วางพื้น

ฐานความเป็นสังคมประชาธิปไตยในสหภาพโซเวียต  แล้วก็ปลด

ปล่อยประเทศในอาณัติทั้งหลาย โดยเฉพาะประเทศในยุโรป

กลางและยุโรปตะวันออก ให้เป็นอิสรเสรี

แล้วก็มาถึงจุดท่ีกำาแพงเบอร์ลินได้ถูกทุบทำาลายในปี  ๑๙๘๙ 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรวมตัวกันระหว่างเยอรมนีตะวันตก                                                          

(ประเทศประชาธิปไตย) กับเยอรมนีตะวันออก (ประเทศคอม  

มิวนิสต์) ซึ่งกอร์บาชอฟ กับ จอร์จ บุช (บุชผู้พ่อ) ได้มีการเจรจา

กันว่า โซเวียตจะไม่ขัดขวางการรวมประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่ง

เดียว และจะไม่ขัดขวางเยอรมนี (ที่รวมชาติแล้ว) ในการเป็น

สมาชิกนาโต

แต่มีเงื่อนไขว่า องค์การนาโตจะต้องไม่ไปยุ่งเก่ียวกับประ 

เทศยุโรปตะวันออก ยุโรปกลาง และต้องไม่มีประเทศสมาชิก

นาโตอยู่ติดพรมแดนของโซเวียต ซึ่งต่อมาก็คือประเทศรัสเซีย 

เพราะนั่นคือความมั่นคงและความอยู่รอดของรัสเซีย อันนี้เป็น

สิ่งที่รัสเซียยอมไม่ได้

เพราะตัวตนจริงๆ ขององค์การนาโตก็คือ ทหารอเมริกัน 

ดังนั้นรัสเซียจึงไม่ยอมให้กองทหารอเมริกันมายืนอยู่หน้าประตู

บ้านของตัวเองเป็นอันขาด

และตอนน้ีรัสเซียก็ทำาให้เห็นแล้วว่า ถ้ายังพูดกันไม่รู้เรื่อง 

มีการบิดพลิ้วสัญญาที่วิงวอนขอร้องกันมาตลอด ว่าอย่าขยาย

จำานวนสมาชิกในนาโต เพราะนาโตเป็นผลที่สืบทอดมาจากยุค

สงครามเย็น เมื่อสงครามเย็นจบไปแล้ว สนธิสัญญาวอร์ซอ

ของโซเวียตจบไปแล้ว แต่นาโตก็ยังอยู่ ทั้งที่คอมมิวนิสต์ไม่มีให้

สู้รบแล้ว นาโตจึงเปรียบเสมือนสิ่งโบร่ำาโบราณจากอดีต ที่ยังมี

การนำามาใช้เพื่อคุกคามรัสเซียในทุกวันนี้...” 

ที่เคยกล่�วถึงก่อนหน้�นี้ กรณียูเครน กับคิวบ� เหมือน

ลอกแบบกันม�  

วิกฤตก�รณ์ขีปน�วุธคิวบ� อเมริก�เห็นว่� ก�รติดตั้ง

ขีปน�วุธของสหภ�พโซเวียตในคิวบ�เป็นก�รคุกค�มและเป็น 

ก�รยั่วยุ  

เหมือนท่ียุโรป อเมริก� ชักชวนยูเครน เข้�น�โต ท่ีรัสเซีย

มองว่�ถูกคุกค�มเช่นกัน 

สงคร�มเย็นจบแต่ชื่อ แต่วิธีก�รยังไม่จบจริงๆ.

ยิ่งช้ายิ่งช้ำา

รัสเซีย เร่งรีบ บีบเค้น

ยูเครน ให้แหลก ไม่เหลือ

บางชาติ ต้องการ ยืดเยื้อ

เพียงเพื่อ จะขาย สงคราม

รัสเซีย ยืดเยื้อ ยุ่งยาก

ยิ่งนาน ยิ่งมาก ขวากหนาม

อาจเกิด เหตุไล่ ไฟลาม

เผาความ เป็นอยู่ ปูติน!

กัญชา-ศาลเจ้า

เรียน ท่านอัตถ์ ท่านเปลว ๒ บ.ก.ใหญ่ที่รักและนับถืออย่างยิ่ง

เช้�วันนี้สายลมหนาวเคล้�สายฝนหนาผ่�นนภางค์ข้�ง

สายลมพล้ิว ตะวันซีกฟ้าด้�นตะวันออกเร่ิมขย�ยตีนฟ้าให้กระ 

จ่�งแซมระเรื่อ

ส�ยฝนหยาดเม็ดเล็กวัดดูเป็นอนุภูมิ แต่ผ่�นไปเพียงแว่บ

เดียวฝนเม็ดละเอียดข�วดั่งมุกก็หดห�ยกล�ยเป็นท้องฟ้�ที่

มีส�ยลมโชยแรงขึ้นต�มแรงปะทะของลมท้ายฝน เสียงลม

ปะทะกิ่งทองกวาวสะบัดกลีบพุ่มสีข�วพรั่งพรูลงสู่ดินปลิวไสว

เหมือนใบจักรกังหัน

นี่คือคว�มสุขสงบตอนเช้�ของกำ�นันถึกกับก�แฟร้อน  

(ผสมส�รพันใบเห็ด ใบหม่อน และร�กใบร้อยแปดของส�รพัด

พันธุ์พืชสมุนไพร เว้นกัญชา)

เมื่อพูดถึงพืชที่ถูกขน�นน�มว่� กัญชา (ที่ยังจะมีพืชที่ชื่อ

ใกล้เคียงกำ�ลังต�มม� เช่น กัญชง กัญชีพ กัญชวย กัญเชียง 

และอีกหล�กส�ระ) กำ�นันถึกก็ยังสงสัยอยู่ว่�ที่ท�ง สช.บ�ง

คณะยังอ้ำ�อึ้งกังข�อยู่ขณะนี้ ปากหนึ่งบอกโอเคกินได้ แต่อีก

ปากของอีกคนหนึ่งเอ�มือหนึ่งไพล่หลังพร้อมตะโกนว่�กินได้

สบ�ย ในขณะที่มีอีกคนหนึ่งโบกมือเหมือนกันแต่ตะโกนว่� 

“อย่�เชื่อถ้�เชื่อพวกมึงตายแน่ๆ”

แต่ก็ยังมีเสียงตำารวจ ๒ ฝ่ายที่ดูแลกฎหมายกำ�ลังฟัด

กันให้ต�ยไปข้�งหนึ่งและ....ในขณะเดียวกันมี รมว.สชส.  (ชื่อ

อะไรกำ�นันถึกก็ยังนึกไม่ออก เพร�ะมีพรรคพวกทั้ง ๒ ฝ่�ย

กระซิบม�ว่� มึงอย่างเพิ่งออกชื่อ...เดี๋ยวมึงตาย)

อ้�วถ้�งั้น คณะกรรมการตัดสิน เข�ทำ�ไมไม่แจกแจง

ให้หมดข้อกังข�ไปเสียทีรู้ไหม? มีคนแถวๆ ร้านข้าวขาหม ู อยู่

เมืองบุรีรัมย์ เข�ซุบซิบกันว่�โครงการกัญชาสารพัดกำาลังจะ

พัฒนาขึ้นมาแล้ว ใครอย่ามาสะดุดขาเป็นอันขาด นัยว่�ทุ่ง

กุลาร้องไห้จะเป็นเป้�หม�ยแรก เรื่องกำ�ลังอยู่ในแฟ้ม ถ้�ถ�ม

กำ�นันถึกจะตอบได้เพียงว่�

ถ้�อย�กรู้ก็ให้ ไปนับแฟ้มในกระทรวงสาธารณสุขค้น 

คว้�ห�กันเอง กำ�นันถึกไม่รับรู้ด้วยเกล้� กระผมรู้แต่ชื่อ กัญชา 

ยังไม่รู้ว่�หน้�ต�มันเป็นยังไง? และถ้�ไปถ�มคนเมืองบุรีรัมย์

ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่� “ไม่รู้ โว้ย กูไม่รู้จักกัญชง 

(อันนี้รู้ว่ะ) กัญช� (อันนี้กูไม่รู้)....เฮ้อ..เมื่อไหร่จะรู้เสียทีนะกูชัก

เดือดแล้วนะโว้ย....” จะรอซื้อสัมปทานทุ่งกุลา ยังไม่มี นึกขึ้น

มาอีกทีข้าวดีๆ ยังมีอีกที่ทุ่งกุลาโว้ย

เรียนท่�น ๒ บ.ก.ใหญ่เมื่ออ�ทิตย์ที่ผ่�นม� กำ�นันถึกพ�

ลูกส�วไปไหว้พระสำ�คัญ (ในพระพุทธศาสนาของจีนมีน�มว่� 

องค์มหาพุทธกวนอิมมหาโพธิสัตวโ์รงเจ อำาเภอดอนตูม ขึ้น

ปรบมือให้คนทำางานเบ้ืองหลัง

ในประเทศไทย ทุกจังหวัดจะมีงานตรุษจีนต่อเนื่องต�มประ 

เพณีตั้งแต่วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว แม้ปีนี้จะมีปัญห�เรื่อง 

“โควิด” แต่คนจีนในเมืองไทยก็ไม่หว่ันเพร�ะพร้อมสู้เสมอ เกิด

ม�แล้วต้องต�ยไม่เสียด�ยชีวิตเลย....จริงเหรอ?  จริงเหรอ? 

จริงจ้ะ จริงจ้า.

ขอบคุณ ๒ บ.ก.เป็นอย่�งสูง

กำานันถึก

 

ตกลงกัญชา ดีหรือไม่ดีกันแน่ครับ ที่รู้ๆ เอามาใส่แกงมี

แต่คนบอกว่าอร่อยเหาะ ส่วนตัวไม่เคยลองสักที ฮ่าๆๆๆ

ก็น่าจะอยู่ที่จุดประสงค์และปริมาณในการใช้ครับ ถ้าถือ

บ้องเดินดูดทั้งวันแบบนั้นก็ไม่ไหว แต่เอามาทำายาระงับความ

เจ็บปวดก็ควรสนับสนุน  

ผมจะคุ้นศาลเจ้าโรงเจมากกว่าวัด เพราะสมัยก่อนโน้นนน 

มีศาลเจ้าโรงเจอยู่ใกล้บ้าน มีเสียงงิ้วจากวิทยุทรานซิสเตอร์ดัง

เกือบทั้งวัน ส่วนวัดอยู่ห่างจากบ้านออกไปกว่า ๑ กิโลเมตร 

สำาหรับเด็กถือว่าไกลมาก รัศมีการหนีเที่ยวสมัยนั้นอย่างเก่งก็

ไม่เกิน ๕๐๐ เมตรจากตัวบ้าน ฮ่าๆๆ  ฉะนั้นจะเห็นการแสดง

อิทธิฤทธิ์ ตัดลิ้น แทงแก้ม ลุยไฟ เป็นประจำา จนบางทีเด็กก็ตั้ง

แก๊งเอาไปเลียนแบบ จุดไฟลุยกันเอง ผลหรือครับไม่ต้องพูดถึง 

เท้าพอง ฮ่าๆๆ.

ความตายที่งดงาม

   * ทำ�ไมเกลียดคว�มต�ยเสียจริง

ทั้งเป็นสิ่งเกิดม�พร้อมแต่เกิด

เริ่มเกิดก็เริ่มต�ยพรึงเพริด

เลิศลักษณ์หนุ่มส�วบังไว้

   * เรียกว่�ต�ยยังไม่สมบูรณ์แบบ

แอบต�ยทีละน้อยค่อยไหล

วัยฉกรรจ์ดูยังห่�งไกล

โรคภัยรุมร�นจึงครวญคิด

   * ม�สำ�นึกหนักหนักตอนเฒ่�

ร่�งเก่�ผลเก่�มันจักปลิด

คว�มเสื่อมมันเสื่อมวันละนิด

วิปริตไปหมดไม่เข้�ใจ

   * ชักจะเริ่มเข้�ใจแล้ว

ไม่แคล้วคว�มเสื่อมใช่ไหม

เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป

สล�ยไหลสมบูรณ์แบบต�ยฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ส

ค



และเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีอีอีซีน้ันมีแนวทางการพัฒนา 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1.การผลิตบุคลากรพร้อมใช้ เอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เรียน 100% และรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน พร้อมท้ังรับ

เข้าทำางานด้วยอัตราเงินเดือนท่ีสูงกว่ามาตรฐาน 

(EEC Model Type A)

และ 2.การผลิตบุคลากรในระยะเร่ง 

ด่วน ด้วยการฝึกอบรมระยะสั้น Short 

Course เอกชนและรัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้ 

จ่าย 50:50 (EEC Model Type B) และมี

หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำาร่วมภาค

เอกชนกว่า 100 แห่ง ผ่าน

การรับรองจากคณะ

ทำางานพิจารณา

รับรองหลักสูตร

ฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะ

บุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี 

และวิศวกรรม

ขั้นสูง 137 

หลักสูตร แบ่ง

เป็น ด้าน

หุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ 

62 หลักสูตร 

ยานยนต์แห่ง

อนาคต 58 

หลักสูตร โลจิสติกส์ 6 หลักสูตร การบิน 4 หลักสูตร อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 4 หลักสูตร ระบบราง 2 หลักสูตร และแปรรูปอาหาร 1 

หลักสูตร จากเป้าหมาย 200 หลักสูตร

อีกท้ังท่ีผ่านมา สกพอ.ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับ

หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อน พัฒนาทักษะ

บุคลากรให้ตรงตามความต้องการ (Demand Driven) ดังน้ี ลงนามความ

ร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับมหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง

ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (อีอีซีโมเดล) เป้าหมายพัฒนา

บุคลากรกว่า 22,900 คน ผ่านการดำาเนินงาน 4 โครงการ ดังน้ี

1.โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน ท่ียกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 4,200 คน เช่น หลักสูตรระบบรางรถไฟความเร็วสูง 

หลักสูตร Automation 4.0 & Ecosystem ของ Mitsubishi Electric เป็นต้น 

2.โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 7,500 คน เช่น หลักสูตรดิจิทัล ICT และ 5G และหลักสูตรด้า

นระบบเครือข่ายของกลุ่ม CISCO & Mavenir เป็นต้น 3.โครงการฝึกอบรม 

เพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 9,500 คน เช่น 

หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของ Great Wall Motors เป็นต้น

ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์และกลุ่มผู้ผลิตชิ้น

ส่วนยานยนต์กว่า 8 บริษัท เช่น Toyota, Honda, GM เป็นต้น และ 

4.โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาคการท่อง  

ารขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ     

อีอีซี ก็เดินหน้ามาให้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมบ้างแล้วในหลาย

โครงการ โดยยังยึดหลักที่จะเป็นโครงการซึ่งขับเคลื่อนทั้ง

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงยังเป็นพื้นที่ที่จะใช้

สร้างเม็ดเงินจากการลงทุนและพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต จึงต้อง

มีความพร้อมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ทั้งนี้ด้วยเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้สูงกว่าโครงการปกติที่รัฐบาลเคยดำาเนินงานมา จึงเป็นเรื่องที่

ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อนในการดำาเนินงาน นอกจากจะต้อง

เป็นไปตามแผนงานแล้ว ยังต้องเป็นไปตามความต้องการของทั้งนัก

ลงทุนและประชาชนในพื้นที่ด้วย

และหนึ่งในเรื่องที่มักจะถูกเรียกร้องมาตลอดหลังจากเริ่มเดิน

หน้าโครงการจากกลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ คือ ความ

เพียงพอของแรงงานในพื้นที่ เนื่องจากหลายรายหากตัดสินใจที่จะเข้า

มาลงทุนแล้วแรงงานก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเช่นกัน นอกจากปริมาณ

แล้ว คุณภาพก็จะต้องมาควบคู่กันไป เพราะพื้นที่อีอีซีเป็นหนึ่งใน

พื้นที่ที่ต้องการจะหยิบยกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ หรือ

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการในอนาคต “แรงงานที่มีทักษะ” จึง

เป็นเรื่องสำาคัญมากพอๆ กับปริมาณ

จากข้อเรียกร้องนี้ จึงทำาให้อีอีซีได้มีการทบทวนแผนงานที่เป้า

หมายการพัฒนาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน นั่นก็คือ ต้องพัฒนา

บุคลากรให้สามารถเข้ามาเป็นแรงงาน ตอบโจทย์ความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้ ซึ่งจากการศึกษาและวิจัยความต้องการ

ของ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี พบว่า ประมาณการ

ความต้องการบุคลากรในพื้นที่อีอีซีในระยะเวลา 5 ปีคือ 2562-2566 

มีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะจำานวนถึง 475,668 อัตรา ซึ่ง

เป็นความต้องการในสายอาชีพ 53% และสายสามัญอีก 47% ซึ่ง

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)    

 ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร และดำาเนินการควบคู่ไปกับ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

และเพื่อให้การผลิตบุคลากรมีปริมาณและคุณภาพตามความ

ต้องการของภาคธุรกิจในพื้นที่อีอีซี สกพอ.จึงได้นำาแนวคิดอีอีซีโมเดล

มาเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากร โดยได้ประสานและดำาเนินงาน

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาทักษะบุคลากร

ให้ตรงตามความต้องการ และปรับเข้าสู่ Demand Driven

ซึ่งการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดลนี้ นอกจากจะ

ทำาให้ธุรกิจก้าวกระโดดจากอุตสาหกรรม 2.5 เป็นอุตสาหกรรม 4.0 

แล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนให้ภาคเอกชนลดค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะ

บุคลากรลงเฉลี่ยได้ถึง 38% เนื่องจากแรงงานที่จบการศึกษาออกมา

แล้วสามารถทำางานได้จริง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ “มี

งานทำา มีรายได้ดี สร้างสังคมอีอีซี”

จึงต้ังคณะทำางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ทำาหน้าท่ีประสานและบูรณา

การการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีอีอีซีอย่างใกล้ชิด การพัฒนาบุคลากรใน

พ้ืนท่ีอีอีซีดำาเนินการตามหลักการดังกล่าว เพื่อให้ตรงตามความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรม โดยแผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย 

เที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน (CBT) 1,700 คน นำาร่องฝึกอบรม

บุคลากรในภาคบริการ หลักสูตรจาก Vocational Training Council 

(VTC) Hong Kong เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันได้

พัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model Type B แล้วกว่า 596 คน 

และคาดว่าภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายจะสามารถดำาเนิน

การฝึกอบรมบุคลากรได้ทันที จำานวน 3,952 คน

นอกจากนี้ยังลงนามความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ 

(ประเทศไทย) จำากัด สร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบนิเวศ รองรับ

การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ยุค 5G โดยมีเป้าหมายฝึกอบรม 

บุคลากรด้านดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปี จำานวน 30,000 คน ซึ่งทาง

หัวเว่ยพร้อมจะให้การสนับสนุนร่วมกับอีอีซีและมหาวิทยาลัยบูรพา 

ในการสร้างความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านองค์ความรู้ หลักสูตร

ด้านดิจิทัล และทรัพยากรต่างๆ ซึ่งหัวเว่ยพร้อมจะร่วมผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ภูมิภาค รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มความ

สามารถการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างบุคลากรด้านดิจิทัล

ขณะเดียวกันยังได้ลงนามเอ็มโอยูกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท มาเวนเนีย ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด, 

บริษัท 5จี แคททะลิซท์ เทคโนโลยีส์ จำากัด และบริษัท แพลนเน็ต คอมมิว 

นิเคช่ัน เอเชีย จำากัด (มหาชน) ในเรื่อง “การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อส่ง

เสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืน

ท่ีอีอีซี” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาทักษะบุคลากรให้พัฒนา

ทักษะใหม่และฝึกฝนเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 40,000 คนในระยะเวลา 3 ปี

และล่าสุด สกพอ.ยังได้จับมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยก

ระดับการศึกษาและการผลิตบุคลากรในพื้นที่อีอีซี นำาร่องพัฒนาครู

รุ่นใหม่ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรรองรับการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ที่คาดว่าจะมีความต้องการกว่า 470,000 คน โดย คณิศ 

แสงสุพรรณ เลขาธิการ สกพอ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ สกพอ.และมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอีอีซี เสริมสร้าง

ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรในเขตพื้นที่ โดยร่วมกัน

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษา

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาเทคนิคการเรียนการ

สอนและเพ่ิมเติมองค์ความรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศให้

แก่ครู อีกท้ังยังมุ่งส่งต่อองค์ความรู้และพัฒนาครูให้เป็น

ครูต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลออก

ไปในวงกว้างท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสร้าง

เครือข่ายครูในพ้ืนท่ี สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพแก่

ครูทุกท่าน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนากำาลัง

คนให้ตรงตามความต้องการและได้

มาตรฐานสากล 

“การท่ีจะไปถึงเป้า

หมายดังกล่าว จำาเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องมี

บุคลากรท่ีเช่ียวชาญ

และมีทักษะช้ันสูงเข้า

มารองรับอุตสาหกรรม

เหล่าน้ี เพราะถ้าหาก

ขาดคนท่ีมีความสามารถเข้า

มาขับเคลื่อน ก็เป็นเรื่องยากท่ีจะดึงดูดอุตสาหกรรม

เหล่าน้ีเข้ามาต้ังฐานการผลิตในประเทศ”

ด้าน ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะนำาองค์ความรู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน มาพัฒนา 

เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติใน

พื้นที่อีอีซีพร้อมแนะนำาเทคนิค วิธีการ รวมทั้งเครื่องมือทั้งหมดที่มีสู่

การพัฒนาพื้นที่ เพื่อจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำาให้อีอีซีขับเคลื่อนพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

โดยระยะเร่ิมแรกของกระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ให้แก่ครูจะใช้หลักการฝึกฝนผู้สอน เพื่อขยายผลไปสู่นักเรียน ซ่ึงเป็นไปตาม

หลักสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนด 

เพื่อเป็นเครื่องมือเปิดประตูสู่โลกแห่งการสื่อสารและการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต 

โดยต้ังเป้าหมายว่าจะมีนักเรียนช้ันมัธยมต้นท่ีได้รับการขยายผลจากการดำาเนิน

โครงการในคร้ังน้ีอีกกว่า 8,000 คน นอกจากน้ียังมีแผนการพัฒนาโครงการ

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565-2566 น้ีจะขยายผลการดำาเนินโครงการไปยัง

โรงเรียนในพ้ืนท่ีอีอีซีอีกจำานวน 30 และ 90 โรงเรียน ตามลำาดับ

นอกจากนี้ สกพอ.ได้จัดทำาฐานข้อมูลบุคลากรทักษะสูงราย

บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมรูปแบบ EEC Model ผ่านเว็บไซต์ www.อีอี

ซีมีงานทำา.com และจัดทำา Common Data Lake ประเมินผลและออก 

แบบนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วย

งานอื่น เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สำานักงานสถิติแห่งชาติ สำานักงานประกันสังคม เพื่อขยายผลจับคู่

ตำาแหน่งงานทักษะสูง ลดปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของ

บุคลากรกับทักษะที่ใช้ในการทำางานจริง. 

 

ป็นประเด็นที่ ได้รับความสนใจอีกครั้ง ภายหลังศาลปก                                                                              

ครองกลางได้อ่านคำาส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 81-83/2565 

โดยมีมติกลับคำาสั่งศาลปกครองชั้นต้น กรณีให้การรถ 

ไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ่ายค่าชดเชยค่าตอบแทนตาม

สัญญาสัมปทานให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำานวน 

24,000 ล้านบาท เป็น ให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำาขอของกระ 

ทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

หากใครได้ติดตามที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานสำาหรับคดี

มหากาพย์ค่าโง่โฮปเวลล์ นับตั้งแต่ปี 2551 ระหว่าง รฟท. กับ

บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) สำาหรับคดีนี้เริ่มต้นมาจากใน

ช่วงปี 2533 มีการเปิดประมูลโครงการถนนและทางรถไฟยก

ระดับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยผู้ชนะการประมูล

คือ บริษัท โฮปเวลล์ โฮลดิ้ง ยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้าง

ของฮ่องกง และมีการเซ็นสัญญาในวันท่ี 9 พ.ย.2533 โดย

สัญญาสัมปทานมีอายุยาวนานถึง 30 ปี ซึ่งบริษัทโฮปเวลล์                                                                                 

จะเป็นผู้ลงทุนออกแบบเองทั้งหมด วงเงินลงทุนทั้งโครงการ

ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี

ต่อมาการก่อสร้างเกิดล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้มาก โดย

บริษัทโฮปเวลล์อ้างเหตุท่ีก่อสร้างล่าช้าเนื่องจาก รฟท.ไม่ส่งมอบ                                                                         

ท่ีดินให้ได้ตามข้อตกลง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีบริษัทขาดสภาพคล่องทาง                                                                              

การเงินและปัญหาเศรษฐกิจหลายด้าน ทำาให้ต้องล้มเลิกโครง 

การและเร่ิมทำาต่อในหลายรัฐบาล ก่อนจะหยุดการก่อสร้างอย่าง                                                                                      

ส้ินเชิงในช่วงปี 2540-41 ต่อมาบริษัทโฮปเวลล์ยื่นฟ้องกระทรวง 

คมนาคม และ รฟท. จึงเป็นท่ีมาของการฟ้องร้องกันจนถึงปัจจุบัน

จนล่าสุด ฝ่ังรัฐได้ต้ังคณะกรรมการศึกษากรณีการจ่าย 

ค่าชดเชยให้บริษัทโฮปเวลล์ โดยได้รับข้อมูลมาว่าการจ่ายเงิน

ให้โครงการโฮปเวลล์ไม่น่าจะถูกต้อง ท่ีผ่านมามีข้อพิรุธหลาย

ประการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่นำาไปเป็นคู่ต่อสู้คดี ซ่ึงคณะทำางาน                                                                                                       

ได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการทุกฉบับอย่างรอบคอบ 

และเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม ศาลปกครองกลางได้อ่านคำาส่ังศาล

ปกครองสูงสุด ได้มีคำาส่ังร้ือคดีค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้าน

หลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูกันว่าแนวทางการต่อสู้คดีใน

อนาคตของกระทรวงคมนาคม โดย รฟท.นั้นจะนำาประเด็น

อะไรมาต่อสู้ ท้ังประเด็นปัญหาข้อกฎหมายท่ีว่าด้วยเรื่องของ

อายุความ หรือการนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้                                                                               

หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และประเด็นมติคณะรัฐมน                                                                                  

ตรี รวมถึงประเด็นการจดทะเบียนของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์

ของบริษัทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนั้นยังมีประเด็นบริษัทที่มาลงนามกับภาค

รัฐไม่ได้เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้

ว่าโดยคำาสั่งของศาลปกครองสูงสุดวันนี้เป็นการเปิดโอกาส

ให้ภาครัฐได้ต่อสู้คดีใหม่ แต่ทั้งนี้ก็ไม่จบสิ้นกระบวนการยุติ 

ธรรมทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากคำาสั่งครั้งนี้ต้องขอบพระคุณ

คณะผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุดด้วย

ด้านนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าฯ รฟท. ให้รายละเอียดหลังคำา

ตัดสินของศาลว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีกับภาครัฐ และหลังจากนี้

จะต้องเตรียมความพร้อมในการเดินหน้าต่อไปตามกฎหมาย 

ซึ่งยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคมและ รฟท.มีความพร้อม

ในเรื่องนี้ และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับรูปคดีที่เกิดขึ้นจนถึง

ที่สุดต่อไป โดยส่วนตัวมั่นใจว่าการต่อสู้คดีในครั้งนี้เราจะได้

รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมในครั้งต่อไป

นอกจากการเตรียมตัวในเรื่องกฎหมายแล้ว ทาง รฟท.

ยังได้มีการหารือกันในเรื่องของการวางรูปคดีของเรื่องนี้ให้

ดีที่สุด เพื่อให้ศาลได้ค้นหาความจริงได้อย่างเต็มที่ จนนำาไป

สู่ดุลพินิจที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาเป็นการต่อสู้คดีที่มีคณะทำางาน

ร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับ รฟท. ซึ่งเรื่องนี้ที่ผ่าน

มา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบนโยบาย

ในการดำาเนินการให้เป็นไปตามกกฎหมายและระเบียบอย่าง

เคร่งครัด และได้มีการติดตามในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้แล้ว ยังมีหลากหลายภาคส่วนที่ได้มาแสดง

ความยินดีกับคำาตัดสินในครั้งนี้ และให้รายละเอียดว่า หลัง

จากนี้ต้องกลับมาพิจารณาคดีใหม่เริ่มที่ศาลปกครองชั้นต้น 

ซึ่งประเด็นปัญหาในข้อเท็จจริงจบไปแล้ว เท่ากับว่าวันนี้จะ                                                                  

มีเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ต้องรอว่าศาลปก                                                                  

ครองกลางจะกำาหนดนัดอย่างไร แน่นอนว่าคำาสั่งของศาล                                                                        

ปกครองสูงสุดที่ตัดสินออกมานั้นต้องถือว่าเป็นโอกาสประ                                                                   

เทศไทย เพราะที่ผ่านมาทั้งรัฐบาล โดยเฉพาะพลเอกประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม ก็เต็มที่มาโดยตลอด ฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่

เป็นปัญหาอะไร ทั้งนี้ถ้าตอบโดยอิงข้อกฎหมายคิดว่าน่าจะ

ประสบผลสำาเร็จ.

ลังเฉียดตายเพราะโควิด-19 ทำาให้ “นิรุฒ มณีพันธ์”                                                                         

ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หันมาเล่นกีฬามาก                                                        

ข้ึน จนเรียกได้ว่าแข็งแรง แข็งแกร่ง 

ส่วนด้านการทำางาน ท่านผู้ว่าฯ ย้ำา                                                            

ว่าทำางานผ่านมาหลายองค์กร พ้ืนเพ

เป็นนักกฎหมาย เป็นอัยการ แต่                                                     

ตอนนี้เป็นเหมือนนักกายกรรม ทำา                                                 

ตัวให้บาลานซ์ เช่น มือและเท้าต้อง                                                  

ควงจานไปพร้อมๆ กัน เพื่อไม่ให้จาน                                  

ใบใดใบหน่ึงตกหล่น คือต้องดูแลท้ัง                                         

พนักงาน ผู้ โดยสารไปพร้อมๆ กัน ใน                                             

สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญการไวรัสโควิด-

19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้ผ่าน

พ้นวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัย.
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ากที่เกริ่นไว้ในตอนที่แล้ว ตอนนี้จะได้พูดถึงค่าไฟฟ้าเมื่อ

เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเราแล้วแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ถ้า

อยากให้ค่าไฟฟ้าลดลงต้องทำาอย่างไร รวมถึงการส่งเสริมและ

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนทำาให้ค่าไฟฟ้าเป็นอย่างไร

อัตราค่าไฟฟ้าไทยอยู่จุดไหนของอาเซียน

ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ค่าไฟฟ้าของไทยได้ปรับตัวสูงข้ึนมาตาม

ลำาดับตามต้นทุนค่าลงทุนและราคาเช้ือเพลิงท่ีปรับตัวสูงข้ึน จากระดับ 

2.210 บาทต่อหน่วยในปี 2544 มาสูงสุดท่ี 3.962 บาทต่อหน่วยในปี 2558 

และลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่ี 3.631 บาทต่อหน่วยในปี 2564 คิดเป็นเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 64.3 ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 ต่อปี

เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของไทยกับประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ

ประเทศที่มีบทบาทสำาคัญทางเศรษฐกิจ อัตราค่าไฟฟ้าของไทยจัดอยู่ใน

ระดับกลางๆ หากดูโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าแล้ว พบว่าประเทศที่มีค่า

ไฟฟ้าถูกกว่าไทยจะพึ่งพาถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างสูง ถ่านหิน

เป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำาและราคามีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง

ประเภทอื่นๆ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.globalpetrolprices.com ณ 

เดือนมีนาคม 2562 ค่าไฟฟ้าในกลุ่มอาเซียน มาเลเซียมีค่าไฟฟ้าต่ำาสุด 

1.8 บาทต่อหน่วย ตามมาด้วยเวียดนาม 2.4 บาทต่อหน่วย อินโดนีเซีย 

3.0 บาทต่อหน่วย ไทย 3.9 บาทต่อหน่วย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์เท่า

กันที่ 5.7 บาทต่อหน่วย และหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วพบ

ว่า เยอรมนีมีค่าไฟฟ้าสูงสุดที่ 9.9 บาทต่อหน่วย อังกฤษ 6.6 บาทต่อ

หน่วย ญี่ปุ่น 6.6 บาทต่อหน่วย สหรัฐอเมริกา 3.9 บาทต่อหน่วย จีน

และอินเดียเท่ากันที่ 2.4 บาทต่อหน่วย

อยากให้ค่าไฟฟ้าลดลงต้องทำาอย่างไร

ถ้าอยากให้ค่าไฟฟ้าลดลง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผ่าน

มารู้จักโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย (ตอนจบ)

กระบวนการ 3 ขั้นตอนที่สำาคัญ ดังนี้

(1) การวางแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน 

PDP)  ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้วางนโยบายและ

แนวทางการนำาโรงไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งขนาดกำาลังการผลิต ประเภทโรง

ไฟฟ้า ตลอดจนการจัดหาเชื้อเพลิง รวมทั้งวางแผนสร้างระบบส่งและ

ระบบจำาหน่าย เพื่อรองรับกับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 20 

ปีข้างหน้า ดังนั้น หากต้องการให้ค่าไฟฟ้าถูก ภาครัฐจะต้องเพิ่มสัดส่วน

โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำาบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำาลังผลิตของ

ประเทศ รวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าในทุกๆ ช่วงเวลา ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทของ กฟผ. ซึ่ง

ทำาหน้าที่สั่งการเดินเครื่องไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าของ กฟผ.และโรงไฟฟ้า

ของเอกชน ดังนั้นเพื่อให้ค่าไฟฟ้ามีราคาถูกสภาพระบบผลิตและระบบ

ส่งไฟฟ้าต้องไม่มีข้อจำากัดในการสั่งการ เพื่อที่ กฟผ.จะต้องสั่งการเดิน

เครื่องโรงไฟฟ้าที่มีความพร้อมอยู่ในระบบในขณะนั้น โดยเริ่มจากโรง

ไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำาสุดไปสูงสุดเป็นลำาดับ (Merit Order)

(3) พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทของผู้ใช้

ไฟฟ้าโดยตรง หากต้องการให้ค่าไฟฟ้าถูกลง ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสม่ำาเสมอตามต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยกันประหยัด

ไฟฟ้า กล่าวคือ ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีความจำาเป็น ล้างเครื่อง

ปรับอากาศตามกำาหนดระยะเวลา รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี

ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทำาให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นจริงไหม

เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนที่สูงกว่า

ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และการผลิตก็มีความไม่แน่นอน ไม่

ว่าจะเป็นชีวมวล ลม และโซลาร์เซลล์ ดังนั้นในอดีต รัฐบาลจึงออก

มาตรการจูงใจด้านราคาให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย

ในช่วงแรกปี 2549 ได้ออกมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 

สำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนที่บวกเพิ่มขึ้น

จากค่าไฟฟ้าฐานให้เฉพาะในช่วงเวลา 7-10 ปีแรกเท่านั้น ซึ่ง Adder 

ได้ใช้มาช่วงหนึ่งจนถึงปี 2558 ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการรับซื้อแบบ 

Feed-in-Tariff (FIT) ซึ่งเป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ 

20 ปี ซึ่งอัตรา FIT จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐานและเอฟที ทำาให้

ราคามีความชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม การคำานวณอัตรา FIT จะ

คำานวณจากต้นทุนจริง คือ การคิดคำานวณจากผลตอบแทนที่มีการ

คำานวณต้นทุนด้านต่าง ๆ เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี ค่าวัสดุ ค่าที่ดิน ค่า

ก่อสร้าง ค่าแรง เพื่อนำามาประกอบการตัดสินใจ

จากทั้งสองมาตรการส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นมาตามลำาดับ ใน

ปี 2558 ทำาให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น 14.30 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงิน 

8,284 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้นมาเป็น 30.18 สตางค์ต่อหน่วยในปี 2563 

หรือคิดเป็นเงิน 52,166 ล้านบาท/ปี และในปี 2564 สามไตรมาสแรก

เพิ่มเป็น 32.33 สตางค์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นเงิน 52,505 ล้านบาท.

จ

อัปเกรดบุคลากร
เสริมคุณภาพตอบโจทย์งานในอีอีซี

เดินหน้าสานต่อคดีโฮปเวลล์

คณิศ แสงสุพรรณ



สงครามในยูเครนยังคงสร้างความหวาดวิตกกับนักลงทุน

ทั่วโลก เพราะกลัวสงครามจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลก 

แต่ดูเหมือนทางสหรัฐและยุโรปไม่ต้องการให้สงครามบานปลาย 

จึงเลือกที่จะใช้มาตรการคว่ำาบาตรกับทางรัสเซียมากกว่าจะใช้

กำาลังทางทหาร ซึ่งแม้จะยังไม่สามารถทำาให้ทางรัสเซียยุติการทำา

สงครามได้ทันที แต่ผลกระทบจากการใช้มาตรการหลายด้าน ทำาให้

รัสเซียได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านการเงินที่มี

การหยุดให้บริการทางการเงินกับรัสเซีย ทำาให้ธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศสะดุดไปมาก คงจะต้องดูว่าทางรัสเซียจะมีปฏิกิริยา

อย่างไรต่อไป เพราะดูเหมือนปูตินคงจะไม่ยอมรามืออย่างง่ายๆ จึง

คิดว่าสงครามจะยังมีต่อไป อยู่ที่จะมีการปรับทัพ ปรับกลยุทธ์ และ

ปรับการใช้อาวุธเพื่อเร่งเผด็จศึกอย่างไรมากกว่า เพราะเป้าหมาย

ของการทำาสงคราม ทางปูตินต้องการให้ยูเครนเป็นกลางไม่เข้าเป็น

สมาชิกนาโต หากเจรจายอมความกันได้สงครามก็คงจะยุติ แต่

ทางประธานาธิบดียูเครนก็ดูจะไม่ยอมอ่อนข้อ ดังนั้น จึงมองว่า

ศึกสงครามยังจะต้องดำาเนินต่อไปอีกระยะจนกว่าฝ่ายไหนจะทน

ไม่ได้ก่อนกัน ทางด้านยูเครนดูจะต้องทำาศึกอย่างเดียวดาย เพราะ

ทั้งสหรัฐและนาโตก็ออกแถลงการณ์อย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการให้

สงครามบานปลาย จึงไม่สามารถยื่นมือใช้กำาลังมาช่วยทางยูเครน

ได้ โดยตรง คงจะใช้มาตรการทางสังคมโลกที่กดดันให้รัสเซียยอม

อ่อนข้อให้ จึงต้องดูกันต่อไป

ในส่วนของตลาดหุ้น พบว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งลงแรงมาระ

ยะหนึ่ง จนดัชนีดาวโจนส์ลงมาต่ำาที่

ระดับ 33,000 จุด ก็เริ่มทรงตัวและยืน

ตัว หลังจากที่พบว่าทางด้านเศรษฐกิจ

ยังคงเติบโตดี การว่างงานอยู่ระดับต่ำา

แค่ 3.8% และการจ้างงานกลับมีเพิ่ม

มากขึ้น ยิ่งราคาน้ำามันพุ่งขึ้นมากจน

เหนือ 115 ดอลลาร์ไปแล้ว จะมีผลให้

ทางสหรัฐมีการเพิ่มการผลิตน้ำามันจาก

เชลล์ออยล์ได้มากขึ้น ในขณะที่บรรดา

ประเทศผู้ผลิตน้ำามันของโลกต่างมีฐานะ

ความมั่งคั่งมากขึ้น ทำาให้มีการบริโภคใช้

จ่ายเพิ่มตามมา เศรษฐกิจโลกจึงเติบโต

สูงค่อนข้างชัดเจน และสงครามยูเครน

กับรัสเซียก็เป็นแค่การทำาสงครามของ 

2 ประเทศ จึงไม่มีผลกระทบกับการค้า

ระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 
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7เศรษฐกิจ

NT แจงผลคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดไม่มีคนผ่าน

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด 

(มหาชน) หรือ NT เปิดเผยเกี่ยวกับผลการรับสมัครบุคคลเพื่อ                                                                                       

คัดเลือกเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ NT ตามประ 

กาศบริษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ว่าคณะกรรมการ

สรรหาได้พิจารณาดำาเนินการตามกระบวนการสรรหาเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ NT จะ

ได้เตรียมดำาเนินการประกาศรับสมัครผู้บริหารสูงสุดต่อไป 

กทพ.แจ้งพร้อมเปิดใช้ M-Flow ก.ค.นี้ 

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

แจ้งว่า ตามที่ กทพ.ได้ดำาเนินโครงการปรับปรุงกายภาพหน้า                                                                                

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทาง                                                                               

พิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) โดยร่วมกับกรมทาง 

หลวงในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐาน

เดียวกัน บนทางพิเศษในระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช จำานวน 

3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านสุขาภิบาล 5-1 ด่านสุขาภิบาล 5-2 

และด่านจตุโชติ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 

2565 เป็นต้นมา และได้ดำาเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2 ด่าน 

คือ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 ล่าสุด กทพ.

ได้ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านจตุโชติจนแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้

บริการช่องเก็บค่าผ่านทางตามปกติ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ท้ังน้ี 

กทพ.มีกำาหนดเปิดให้บริการระบบ M-Flow ระยะท่ี 1 บนทาง

พิเศษฉลองรัช จำานวน 3 ด่านดังกล่าวในเดือน ก.ค.2565 

ทางหลวงอ่วมโควิดทำางานก่อสร้างอืด

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำานวยการแขวงทาง 

หลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 

231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่

ขนานระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 อุโมงค์ทางลอดขนาด 

6 ช่องจราจรไป–กลับ และวงเวียนขนาด 3 ช่องจราจร และ

โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 

กับทางหลวงหมายเลข 212 (แยกวนารมย์) รูปแบบอุโมงค์

ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจรไป–กลับ และวงเวียนขนาด 2 ช่อง

จราจร วงเงิน 798.65 ล้านบาทว่า ขณะนี้โครงการมีความ

คืบหน้า 66.9% ช้ากว่าแผนที่กำาหนดไว้อยู่ประมาณ 4.4% ซึ่ง                                                                                

เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ทำาให้ขาดแคลนแรง 

งาน

LEO ตั้งเป้าปี 65 โกยรายได้ทะลุ 4,700 ล้าน

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO เปิดเผยว่า

ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทได้ตั้งเป้าการ

เติบโต 30-35% โดยจะมาจากธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ บริษัท

ยังเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของการให้บริการอย่างครบ

วงจร ด้วยการเปิดให้บริการ LEO Self-Storage#2 China 

Town และบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่สอง 

โดยในส่วนของบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่

สองของ YJCD นั้น จะตั้งอยู่ถนนบางนา กม. 21 โดยปัจจุบัน

อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเกิดความล่าช้า เนื่องจากในปีที่

ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันจนถึงสิ้นปี และจะพร้อมให้บริการใน

ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

ธ.ก.ส.ฟันธงราคาหมูพุ่งต่อ	

โอมิครอนปะทุหนักกระทบความเชื่อมั่นทุบ‘กุง้-โคเนื้อ’ทรุด 

นายสมเกียรติ กิมาวหา                                      

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ     

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย

และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. 

คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร

ในเดือน มี.ค.2565 โดยสินค้า

เกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับ

ตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก

เจ้าหอมมะลิ ราคา 11,503-

11,850 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจาก                                               

เดือนก่อน 0.50-3.54%, น้ำา 

ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคา                                               

18.65-18.80 เซนต์/ปอนด์ 

(13.32-13.45 บาท/กก.) เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนก่อน 0.65-1.45%

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 

8.99-9.02 บาท/กก. เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน 0.11-0.45%, 

มันสำาปะหลัง ราคา 2.33-

2.37 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 0.88-2.63, ปาล์ม

น้ำามัน ราคา 8.58-9.02 บาท/

กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

3.12-8.41% จากสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน ส่งผลต่ออุปทานน้ำามัน

ของโลก ทำาให้หันมาใช้พืช

พลังงานอย่างปาล์มน้ำามันทด 

แทน, ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 

ราคา 56.27-57.45 บาท/กก. 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.18-

2.28%

และสุกร ราคา 95.91-

96.89 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจาก                           

เดือนก่อน 0.13-1.15% เนื่อง 

จากราคาต้นทุนการผลิตสุกร

เพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อน 14% จาก

ราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูง

ขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และ

ต้นทุนด้านการรักษาและควบ 

คุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

(ASF) ที่สูง ส่งผลทำาให้ราคา

เนื้อสุกรปรับตัวเพิ่มขึ้น

ด้ านสินค้ า เกษตรที่ มี

แนวโน้มราคาปรับตัวลดลง 

ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 

15% ราคา 7,916-7,969 บาท/                                           

ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 0.19-                                      

0.85% และข้าวเปลือกเหนียว 

ราคา 9,074-9,343 บาท/ตัน                                       

ลดลงจากเดือนก่อน 0.51-

3.49%, กุ้งขาวแวนนาไม ราคา 

176.11-176.92 บาท/กก.                                                 

ลดลงจากเดือนก่อน 1.71-

2.16% เนื่องจากความกังวล

จากการระบาดของโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอนที่มีผู้ติด

เชื้อเพิ่มขึ้น ทำาให้มีมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาด ส่ง

ผลให้ความต้องการบริโภค

กุ้งลดลง เช่นเดียวกับโคเนื้อ 

ราคา 99.13-99.25 บาท/

กก. ปรับลดลงจากเดือนก่อน 

0.05–0.17% จากมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ส่งผลให้ความต้องการ

ดันไทยฮับไบโอรี ไฟเนอรี 

รับเทรนด์ตลาดโลกบูม!

ทุกอย่างจึงยังดำาเนินการได้อย่างปกติ อาจมีผลกระทำาให้เกิดภาวะ

เงินเฟ้อได้มากขึ้น ก็คงเป็นแค่ระยะสั้นๆ เมื่อมีการแก้ปัญหากัน

มากขึ้น ทุกอย่างจะเริ่มกลับสู่จุดสมดุลที่เป็นจริง จึงมองเศรษฐกิจ

ยังจะเติบโตสูงต่อไป ตลาดหุ้นอาจผันผวนทางจิตวิทยา แต่ทิศทาง

ตลาดยังอยู่ในแนวโน้มที่จะขึ้นได้มากกว่า แค่ดูจากผลประกอบการ

ที่ดีขึ้นของธุรกิจก็ลงทุนได้แล้ว.

 

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

PTTGC เป็นที่น่าแปลกใจมากว่า หุ้นหลายตัวในตลาด

ที่มีผลประกอบการดีมีกำาไรสูง แต่ราคาหุ้นยังคงอยู่ระดับต่ำาใน

ตลาด ทำาให้เกิดผลดีกับการเข้าลงทุนมาก อย่างหุ้น PTTGC ซึ่ง

อยู่ในธุรกิจปิโตรเคมี จริงอยู่ที่ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากความ

ผันผวนของราคาน้ำามันมาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะต้อง

รับแค่ผลกระทบทางลบ กลับได้รับผลดีในทางบวกได้เช่นกัน จึง

ควรพิจารณาให้ดีๆ ว่าปัจจุบันธุรกิจได้รับผลทางบวกหรือลบ อย่า

ไปหลงติดอยู่กับภาพหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดเวลา จะทำาให้

เข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจยังตกอยู่ในทางลบ จริงอยู่ที่ปี 2562 PTTGC 

มีผลประกอบการตกต่ำาลงมากจากปกติที่เคยมีกำาไรปีละหลายหมื่น

ล้านบาท มาปี 2563 กลับมีกำาไรลดลงเหลือแค่ 199.61 ล้านบาท 

เพราะปีนั้นราคาน้ำามันตกต่ำามาก ทำาให้ธุรกิจมีกำาไรต่ำา แต่มาปี 

2564 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ำามันในตลาดโลกพุ่งขึ้นมาตลอดปี จากต้น

ปีที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกอยู่ระดับประมาณ 50 ดอลลาร์ มาถึง

ปลายปี 2564 ราคาขยับขึ้นมาอยู่เหนือ 70 ดอลลาร์ มีผลให้ราคา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีราคาสูงขึ้นไปด้วย จึงพบว่า ปี 2564 PTTGC 

กลับมามีกำาไรสูงถึง 44,982.39 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากปี 2563 

กว่า 20 เท่าตัว ทำาให้ต้องมาดูว่าราคาที่เหมาะสมของ PTTGC 

ควรเป็นเท่าใด จากการมีกำาไรต่อหุ้นที่ 10.01 บาท เพียงใช้พีอี 10 

เท่าคำานวณ ยังได้ราคาที่ 100.10 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นใน

ตลาดยังอยู่แค่ 50.50 บาทเท่านั้น เท่ากับยังมี up side 

ได้อีกมากถึง 98.22% หรือเกือบเท่าตัว หากธุรกิจจ่าย

เงินปันผลตามนโยบายก็จะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล

สูงถึง 5.94% เป็นอย่างต่ำา ดูแค่นี้ก็สามารถเลือกลงทุนได้

แล้ว แต่ที่ควรรู้คือ PTTGC มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่ 70.58 

บาทสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดอีกด้วย ทำาให้มั่นใจได้ว่ามี

ความเสี่ยงในการลงทุนต่ำามาก

BBL ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ได้รับผล 

กระทบอย่างมากจากเศรษฐกิจถดถอยแล้วยังมารับผล                      

กระทบเพิ่มจากโควิด-19 ระบาดหนักไปทั่วโลก ทำาให้

ต้องมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำาให้ต้องปิดประเทศใน

บางช่วงมีผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ ในประเทศมาก ธุรกิจ

ต่างๆ มีกำาไรลดลง และลูกค้าสินเชื่อของธนาคารก็ขาด

รายได้ ทำาให้ไม่สามารถชำาระหนี้ ได้ตามปกติ ธนาคารจึง

มี NPL เพิ่มมาก ทำาให้ต้องมีการตั้งสำารองหนี้เสียจำานวน

มากไปด้วย จึงมีผลให้ธนาคารในปี 2563 มีกำาไรลดลง

มาก ดูอย่าง BBL ซึ่งเป็นธนาคาร

ขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบมาก

เช่นกัน จากปี 2562 ที่ยังมีกำาไร

สูงกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท มา

ปี 2563 กลับมีกำาไรลดลงเหลือ

แค่ 17,180.58 ล้านบาท ทำาให้เกิด

ความวิตกกันมาก กลัวมาปี 2564 

ธนาคารจะยังมีกำาไรต่ำา แต่ผลออก

มาเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย มีการ

ปลดล็อกเปิดประเทศ ธุรกิจต่างๆ 

กลับมาฟื้นตัว ธนาคารก็กลับมามี

กำาไรสูงขึ้น จึงพบว่าปี 2564 BBL 

ทำากำาไรได้เพิ่มมาอยู่ระดับ 26,507.04 ล้านบาท และมองว่าปี 2565 

นี้ จะมีกำาไรเพิ่มจากปี 2564 ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมาดูกำาไรต่อหุ้น

ในปี 2564 ที่ทำาได้ 13.89 บาท ใช้พีอี 12 เท่าคำานวณ จะได้ราคาที่ 

166.68 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 135 บาท จึงมี up side ได้

อีกอย่างน้อย 23.47% โดยจะได้เงินปันผลประมาณ 3.7% ด้วย และ

ที่ควรมองคือ BBL มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงที่ 255.08 บาท เป็นการ

ยืนยันว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกินจริงมาก จึงน่าลงทุน 

RCL นักลงทุนอาจมองว่า การที่ RCL มีราคาขยับสูงขึ้น 

เป็นผลจากการเก็งกำาไร แต่ความจริงการปรับขึ้นของราคา RCL 

เป็นการปรับให้ราคาเข้าสู่จุดสมดุลที่เป็นจริงกับพื้นฐานปัจจุบัน

มากกว่า เพราะไม่ว่าจะพิจารณาในมุมใดจะพบว่าราคา RCL ยัง

มีราคาต่ำาเกินจริงมากเกินไป โดยเฉพาะตัวธุรกิจของ RCL เป็น

ธุรกิจขนส่งทางเรือที่ปัจจุบันยังคงมีการเติบโตดีมาก ธุรกิจนี้มีการ

เติบโตดีมาตั้งแต่ปี 2563 แล้ว เพราะดูจากปี 2562 ที่ธุรกิจยังมีผล

ประกอบการขาดทุนกว่า 491 ล้านบาท มาปี 2563 กลับมีกำาไรพุ่ง

ขึ้นเป็น 1,744.79 ล้านบาท ก็ดูดีมากแล้ว แต่มาปี 2564 ที่ผ่านมา 

ยังคงพบว่า RCL มีกำาไรเพิ่งสูงมากกว่า 10 เท่าของกำาไรปี 2563 

โดยมีกำาไรเพิ่มมาอยู่ระดับ 17,972.75 ล้านบาท หากคิดกันอย่าง

ง่ายๆ ว่ากำาไรเพิ่ม 10 เท่าราคาหุ้นก็ควรเพิ่ม 10 เท่า แต่กลับพบ

ว่าราคาหุ้นยังคงอยู่แค่ระดับต่ำามาก ดังนั้น เมื่อมาดูกำาไรต่อหุ้น

ของ RCL ปี 2564 ที่อยู่ระดับ 21.69 บาท เพียงคำานวณราคาด้วย

พีอีแค่ 5 เท่า ยังได้ราคาหุ้นที่สูงถึง 108.45 บาท แต่ราคาหุ้นซื้อ

ขายในตลาดอยู่แค่ 50.50 บาท จึงยังมี up side ได้อีกอย่างน้อยๆ 

114.75% หรือราคายังเพิ่มได้กว่าเท่าตัว ส่วนเงินปันผลจะพบว่าปี 

2564 RCL จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 6 บาท คิดแล้วจะได้ผลตอบแทน

สูงถึง 11.83% ดูแค่นี้ก็สามารถตัดสินใจเลือกลงทุนได้แล้ว เพราะ

เมื่อมาดูธุรกิจในปี 2565 ที่ยังดูดีอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มองว่าปี 

2565 ธุรกิจคงจะมีกำาไรสูงกว่าปี 2564 อีกด้วย ทำาให้การลงทุน

ระยะยาวจะยิ่งได้ความคุ้มค่ามากขึ้น.

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” ฟันธง มี.ค.65 ราคาหมูยังพุ่งต่อ หลัง

ต้นทุนอาหารสัตว์-รักษาโรค ASF ยังทะยาน สวนทางราคากุ้ง

ขาวแวนนาไม-โคเนื้อดิ่ง เหตุโควิด-19 ปะทุ ทำาให้มีมาตรการ

คุมการระบาดกระทบความต้องการบริโภคชะลอ

กงัวลสงครามยเูครนตลาดผันผวน

ตั้งเป้าส่งออก 

ข้าว7ล้านตัน

รุก‘ออนไลน์’

4/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,658.66 5,434.98 -776.32
 7,707.52 8,302.88 -595.37
 41,459.84 45,124.96 -3,665.12
 33,886.48 28,849.68 5,036.81

87,712.50
-24.36

 1,671.72
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.06 32.78
ยูโร 35.94 36.92
ปอนดสเตอรลิง 42.94 44.12
เยน (100 เยน) 27.78 28.61
หยวนจีน 4.83 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ร่วมงาน • นางสาวชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 

เข้าร่วมงาน LAST MILE ASEAN CONFERENCE & EXPO 2022  งานประชุมและงานแสดงสินค้า

ด้านการขนส่งเดลิเวอรีเพื่ออีคอมเมิร์ซแห่งอาเซียน ในธีม “Bespoke Affinity Solutions” เพื่อสำารวจ

ตลาด Commercial, Retails และ E-commerce โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการจับมือกับคู่ค้าใหม่ โดย

ใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของแต่ละธุรกิจ เพราะประกันภัยถือเป็นหนึ่งใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับคู่ค้าทางธุรกิจได้อีกด้วย.

บริโภคเนื้อโคในประเทศปรับ

ตัวลดลง.

ไทยโพสต์ • นายพิทักษ์ อุดม

วิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ปรับ

แผนการประชาสัมพันธ์ตลาด

ข้าวไทยปี 2565 ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคง

มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

โดยในการกระชับความสัมพันธ์

กับหน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชนผู้นำาเข้ารายสำาคัญใน

จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย และสิงคโปร์ จะเน้น

การใช้ช่องทางออนไลน์ผ่าน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อ

ติดตามความต้องการของตลาด 

และหาช่องทางในการผลักดัน

การส่งออกข้าวไทย รวมทั้ง

แก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำาเข้า

ข้าวในแต่ละตลาด 

ทั้งนี้ กรมจะเน้นการประ                                               

ชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออน 

ไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่ม

ความนิยมในข้าวไทยในกลุ่มผู้

บริโภคในต่างประเทศให้มาก

ขึ้น โดยจัดหาเชฟหรือบุคคลที่

มีชื่อเสียงในสื่อโซเชียลมีเดียใน

ต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริม

การจำาหน่ายข้าวไทยเชิงรุก

ในทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นการ

บริโภคข้าวไทยให้เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้กรมมีแผนที่จะขยาย

ตลาดข้าวไทยในซาอุดีอาระเบีย 

และเมื่อสถานการณ์โควิด-19                                                  

คล่ีคลาย ก็จะนำาคณะผู้ประกอบ

การไทยเดินทางไปเจรจาซื้อ

ขายข้าวต่อไป ส่วนการผลักดัน

การส่งออกข้าวไทยในรูปแบบ

รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กรมจะติดตาม

ผลการเจรจาจัดทำาบันทึกความ

เข้าใจ (MOU) กับอิรัก เพื่อหา

ข้อสรุปต่อไป 

สำาหรับเป้าหมายการส่ง

ออกข้าวไทยในปี 2565 กรมและ                                  

ภาคเอกชนประเมินไว้ว่าจะทำา                                      

ได้ปริมาณ 7 ล้านตัน ซ่ึงแนวโน้ม                                              

การส่งออกยังเป็นไปได้ด้วยดี                                               

เพราะขณะน้ีปัญหาการขาด 

แคลนตู้คอนเทนเนอร์เบาลงแล้ว 

แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเรื่องค่าระวาง

สูง ส่วนอัตราแลกเปล่ียนปัจจุบัน 

มีส่วนช่วยให้ข้าวไทยแข่งขันได้ 

หากไม่แข็งค่าไปกว่าน้ี. 

ไทยโพสต์ • สศอ.ดันไทย ฮับ

อุตฯ ไบโอรีไฟเนอรีขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย เพิ่มมูลค่าสินค้า

เกษตร รับนโยบายบีซีจี โมเดล 

โชว์ความต้องการของตลาดโลก

ท่ีมีแนวโน้มแตะ 1.7 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ ในอีก 10 ปีข้างหน้า

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า                            

สศอ.ได้ดำาเนินโครงการศึกษาแนว                               

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอ

รีไฟเนอรี (Biorefinery) เพื่อยก                                               

ระดับอุตสาหกรรมการเกษตร                                      

ของไทย ซ่ึงแนวทางการพัฒนา

ดังกล่าวจะสามารถช่วยยกระดับ

อุตสาหกรรมการเกษตรของ

ประเทศจากอุตสาหกรรมแปรรูป

ผลผลิตทางเกษตรแบบด้ังเดิมไป

สู่อุตสาหกรรมแปรรูปและผลิต

ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพท่ีมีมูลค่า

สูง รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมและขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้

กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผลการ

ศึกษาโครงการพบว่าผลิตภัณฑ์

ชีวภาพเป้าหมายที่ประเทศไทย

มีศักยภาพสูงที่สุดและควรที่จะ

พัฒนาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมไบ

โอรีไฟเนอรี ได้แก่ 1.กรดอะมิ 

โน ที่ใช้เป็นอาหารเสริมประ                                   

เภทต่างๆ เช่น ทริโอนีน ทริพโท                                           

ฟาน และไลซีน จากพืชที่ให้                                     

แป้งและน้ำาตาลอย่างอ้อยและ                                      

มันสำาปะหลัง และ 2.น้ำามันหล่อ 

ลื่นชีวภาพ จากพืชที่ให้น้ำามัน

อย่างปาล์มน้ำามัน นอกจากนี้

ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน

ระดับรองลงมา ได้แก่ น้ำามัน

หม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ เมทิล

เอสเทอร์ซัลโฟเนต และผลิตภัณฑ์ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ

สำาหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์

ไบโอรีไฟเนอรีในตลาดโลก คาด

การณ์ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบ                                   

โตเฉล่ีย 9.41% ต่อปี ในช่วงปี 

2561-2573 โดยในปี 2564 น้ัน 

ผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟเนอรีมีมูลค่า 

670,840 ล้านเหรียญสหรัฐ และใน

ปี 2573 คาดว่าผลิตภัณฑ์ไบโอรีไฟ

เนอรีจะมีมูลค่าสูงถึง 1,734,510 

ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับ                                                   

การเติบโตของมูลค่าตลาดเทคโน                                                   

โลยี การผลิ ตสำ าหรับอุ ตสาห     

กรรมไบโอรีไฟเนอรี ที่คาดว่า

จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 

10.43% ต่อปี ในช่วงดังกล่าว.

สมเกียรติ กิมาวหา
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๔๘๑ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จนิวัต
ประเทศไทยเป็นเวลา ๒ เดือน 
ประทับ ณ พระตำาหนักจิตรลดา

รโหฐาน พระราชวังดุสิต แล้วเสด็จฯ 
กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศ  

สวิตเซอร์แลนด์ดังเดิม

พุทธศักราช ๒๔๘๘ โดยเสด็จพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท

มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จ
นิวัตประเทศไทยครั้งที่สอง ประทับ ณ 

พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล เสด็จฯ ไปทรงเยือนสำาเพ็ง ย่าน
ธุรกิจของคนจีน ทรงปฏิบัติหน้าที่ช่าง

ภาพส่วนพระองค์

วันที่ ๙ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
ชาวไทยต้องประสบ
ความสูญเสียอย่าง

ใหญ่หลวง เมื่อพระบาท
สมเดจ็พระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐม
รามาธิบดินทร เสด็จ

สวรรคต

รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์กราบบังคมทูลเชิญ 
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย

เดช ขึ้นครองราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหา
กษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ขณะนั้น พระชนมพรรษา ๑๙ 
พรรษา ยังมีพระราชกิจด้านการ
ศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ จึงมีพระราชดำารัสอำาลา

ประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงว่า

ข้าพเจ้ามีความจำาเป็น
ที่จะต้องจากประเทศไทย

และพวกท่านทั้งหลายเพื่อไปศึกษา
ต่อ ให้มีความรู้ด้านใหม่

ทรงพระเจริญ
พระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ใหม่

พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙

จากนั้นเสด็จพระราชดำาเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ 
สวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ขณะรถยนต์

พระที่นั่งเคลื่อนผ่านฝูงชนที่มาส่งเสด็จ ณ ถนน
ราชดำาเนินกลาง ใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่า

ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน

เหตุการณ์นี้ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์
เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิท

เซอร์แลนด์” ความว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้ง
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้”

การศึกษาต่อครั้งนี้ทรงเปลี่ยนสาขาจาก
วิทยาศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 
และรัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมพระองค์ในฐานะ

พระประมุขของประเทศ

ทรงมุ่งมั่นที่จะศึกษา
เพื่อนำาความรู้มา

พัฒนาประเทศชาติ 
และความอยู่ดีกินดี

ของประชาชน

พุทธศักราช ๒๔๙๓ 
โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบ
พระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐม
รามาธิบดินทร ระหว่าง
วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๔๙๓

วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ โปรด
เกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ทรงจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และทรงสถาปนาเป็น 

สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

ทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ มี

พระปฐมบรมราชโองการว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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9กีฬา

‘ทรู-โตโยต้า’ จัดอบรมโกคาร์ทปีที่ 21   

กรุงเทพฯ • โครงการฝึกอบรมรถโกคาร์ทเยาวชน ปีที่ 21 “ทรู

วิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2022” เดินหน้าจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข D-M-

H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยเยาวชนอายุ 8-11 ปี ได้มาเรียน

รู้การขับขี่ ในคอนเซ็ปต์ “สนุกและปลอดภัย” ณ สนามรถคาร์ท 

อีซี่คาร์ทดอทเน็ต อาร์ซีเอ พระราม 9    เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับโครงการฝึกอบรมรถคาร์ทเยาวชน อายุ 8-11 ปี “ทรู

วิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2022” ที่เป็นความร่วม

มือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท 

ทรูวิชั่นส์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตร ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 

21 แล้วในปีนี้ แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 แต่หลังภาครัฐได้ออกข้อกำาหนดการจัดกิจกรรมที่

มีการรวมกลุ่มบุคคล และต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบ

ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการ

ตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง 

ก่อนการเข้าพื้นที่ ส่งผลให้ โครงการฝึกอบรมรถคาร์ทสำาหรับ

เยาวชนเน้นเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วน

การเรียนการสอนนอกห้องเรียนเกี่ยวกับการขับรถโกคาร์ทยังคง

เข้มข้นเช่นเดิม มุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ ในคอนเซ็ปต์ “สนุกและ

ปลอดภัย” เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ณ สนามรถคาร์ท อีซี่

คาร์ทดอทเน็ต อาร์ซีเอ พระราม 9    

โตโต้-มิ้งค์คว้ารองแชมป์เยาวชนโลกที่กาตาร์

กาตาร์ • การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์สมัครเล่นโลก ไอบีเอส

เอฟ สนุกเกอร์ แชมเปียนชิพ ยู21 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ในรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี รอบชิงชนะ

เลิศ “โตโต้ ศิษย์ตุ้ม” ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู รองแชมป์เยาวชน

ประเทศไทยคนล่าสุดลงดวลคิวกับตัวเต็งชาวออสเตรีย ฟลอเรียล 

นุสเล ระบบ 6 ใน 11 เฟรม เปิดฉาก 4 เฟรมแรกทั้งคู่พลัดกัน

ได้เฟรมคนละเฟรมมาเสมอกัน 2-2 ก่อนที่โตโต้ ศิษย์ตุ้ม กลับ

มาเก็บชัย 2 เฟรม ต่อมาขึ้นนำา 4-2 แต่ก็ถูกฟลอเรียลพลิกเกม

ไล่มาเสมอกัน 4-4 แต่โตโต้ ศิษย์ตุ้ม มาได้เฟรม 9 ขึ้นแท่นนำา 

5-4 ขอแค่เฟรมเดียวก็ชนะ เข้าเฟรม 10 ฟลอเรียลกดไม้เดียว 

77 แต้ม ไล่มาเสมอ 5-5 ตัดสินเฟรมสุดท้าย โตโต้ ศิษย์ตุ้ม แทง

ขึ้นนำาก่อน 47-14 แต่โตโต้แทงกันขาวเปลี่ยนทำาให้เกมพลิก

ทันที เมื่อทาง ฟลอเรียล นุสเล แทงชนะไป 55-47 ส่งผลให้

ฟลอเรียลชนะไป 6-5 เฟรม คว้าแชมป์ได้สำาเร็จ (46-56, 78-64, 

84-16, 53-72, 48-65, 45-70, 83-9, 66-15, 27-65, 106 (77)-

23, 55-47) ส่วน โตโต้ ศิษย์ตุ้ม ได้รองแชมป์เยาวชนโลกเป็น

ครั้งแรก ส่วนเกมรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิง “มิ้งค์ สระบุรี” 

ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย ที่ชนะสาวอินเดีย อามี คามานี ในรอบ

รองชนะเลิศ 3-0 เฟรม เจอคู่ปรับเก่าจากเบลเยียม เวนดี แยนส์ 

คราวนี้เวนดีมาแบบแน่นปึ้ก เป็นฝ่ายล้างตาได้สำาเร็จ ชนะสาว

ไทย 4-1 เฟรม (69-39, 102-66, 26-59, 66-19, 66-16) 

ม.เกษมบัณฑิตสร้างเครือข่ายพัฒนาทุนทางกีฬา 

กรุงเทพฯ • ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่

รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศในมิติต่างๆ นั้น วันนี้หาก

มองไปที่ทรัพยากรบุคคลหรือทุนมนุษย์ที่จะเข้ามาผนึกพลัง

ร่วมสำาหรับการเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้                                                                    

ประสบความสำาเร็จและจับต้องได้ ต้องยอมรับว่าบ้านเราบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนยังมี

ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ใน

ฐานะหน่วยงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาคนและการกีฬาจึงประสานเพื่อร่วมมือทาง

วิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนักวิชาการใน

สถาบันอุดมศึกษาและภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ                                                                            

เพื่อเตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในหลัก 

สูตรระยะสั้นและระยะยาว และที่น่าสนใจล่าสุดได้รับการตอบ

รับจากประธานสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา หรือ 

WISDOM และนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสในการที่

จะเดินหน้าและผนึกพลังร่วมทางด้านวิชาการไปด้วยกัน. 

อังกฤษ • สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี จะร่วมระดมทุนเพื่อ

สนับสนุนสภากาชาดอังกฤษ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงคราม 

และช่วยเหลือด้านมนุษยชนในประเทศยูเครน ผ่านหน่วยงาน

คณะกรรมการหน่วยบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเกมพรีเมียร์ลีก ที่

พบกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด 

มีการประเมินว่า จะมีผู้ที่ต้องอพยพแยกย้ายจากครอบครัว

ออกจากประเทศบ้านเกิดในประเทศยูเครนกว่าหนึ่งล้านคน 

เนื่องจากความรุนแรงที่กำาลังดำาเนินอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทำาให้พวกเขา

ต้องอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนทรัพยากรที่จำาเป็น ทั้งน้ำาและอาหาร

สโมสรเปิดโอกาสให้แฟนบอลในสหราชอาณาจักรสามารถร่วม

บริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือทางออนไลน์ ผ่านทางการส่งข้อความ 

หรือผ่านทางอาสาสมัคร ที่สนาม “คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม” ได้ในวัน

แข่งขัน รวมถึงการส่งข้อความสนับสนุน ให้กำาลังใจชาวยูเครนได้ ผ่าน

ทุกการแข่งขันของพรีเมียร์ลีก

ซึ่งรายได้จะถูกนำาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ อาทิ จัดหาอาหาร, 

เครื่องมือปฐมพยาบาล, น้ำาสะอาด, ที่พักพิง, เสื้อผ้าให้ความอบอุ่น, 

เครื่องใช้ที่ถูกสุขอนามัย และยารักษาโรค, สนับสนุนโรงพยาบาลและ

บริการสาธารณสุขต่างๆ

ศรีสะเกษ • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประ 

เทศไทย (กกท.) เป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

การพัฒนากีฬาเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

“ศรีสะเกษเกมส์” ในหัวข้อ บทบาท และความคาดหวังในการ

พัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัด โดยมี นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬา

เป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคม

กีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ, นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคม

กีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย, นายสันติ โหลทอง นายก

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารเข้าร่วม 

ณ ห้องศรีลำาดวน 1 โรงแรมศรีลำาดวน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวัน

ที่ 6 มีนาคม 2565 

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความ

รู้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศในครั้งนี้เป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา และการเข้า

ถึงข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาสมาคมกีฬาแห่ง

จังหวัดให้นำาไปสู่ความพร้อมในการจัดการแข่งขัน หรือความพร้อม

ในการสร้างประชากรนักกีฬาที่มีคุณภาพ ซึ่งในนามของ กกท. 

เราได้ทำางานร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดสรร

งบประมาณเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนทุกสมาคมอย่างทั่ว

ถึง โดยมีการวางระบบอย่างเป็นแบบแผน รอบคอบ รวมถึงมี

กระบวนการให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมและทั่วถึงทุกสมาคม 

เพื่อสร้างประชากรนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ จน

นำาไปสู่นักกีฬาระดับชาติ และต่อยอดไปถึงนักกีฬาระดับโลก ให้

ประสบความสำาเร็จในนามทีมชาติไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศชาติต่อไป

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวอีกว่า ตามที่ฝ่ายกีฬาภูมิภาคดำาเนิน

การจัดตั้งศูนย์ “SAT Sports Science” ในระหว่างกีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญใน

การนำาเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริม

สร้าง รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬา จึงจัดตั้งศูนย์บริการ

นี้ขึ้นมา โดยให้บริการแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ตลอดจนบุคลากร

ทางการกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 6-14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่

เวลา 09.30-16.30 น. โดยบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 7 คน 

นักกายภาพบำาบัดมืออาชีพ ทั้งจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย

ชั้นนำาจากทั่วประเทศ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการ

เครือข่ายการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค และ

จากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จำานวนมากกว่า 4 คน ที่

พร้อมดูแลรักษาและให้คำาแนะนำาอย่างถูกต้องและถูกวิธี.

คิปโชเกแชมป์โตเกียวแต่พลาดสถิติโลก
โตเกียว • อีลิอุด คิปโชเก เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัยชาว

เคนยา คว้าแชมป์โตเกียว มาราธอน 2022 มาครองสำาเร็จ ในการ

แข่งขันเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่พลาดโอกาสทำาลายสถิติโลกที่

ตนเองทำาเอาไว้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 2 นาที 40 วินาที

การแข่งขันโตเกียว มาราธอน 2022 อีลิอุด คิปโชเก เริ่มฉีกหนี 

เอมอส คิปรูโต เพื่อนร่วมชาติเคนยาประมาณกิโลเมตรที่ 35 ก่อนจะ

เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถทำาลายสถิติโลกที่

ตนเองเคยทำาไว้ 2 ชั่วโมง 01 นาที 39 วินาที ในการแข่งขันเบอร์ลิน 

มาราธอน เมื่อปี 2018

นักวิ่งชาวเคนยา วัย 37 ปี ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากบรรดา 

กลุ่มผู้นำาซึ่งเลี้ยวผิดในช่วง 10 กิโลเมตรแต่อย่างใด ซึ่งส่งผลให้พวก

เขาเสียเวลาไปประมาณ 10 วินาที รวมถึงจังหวะการวิ่งต้องเสียไป

ระยะหนึ่งเมื่อพวกเขากลับมาสู่เส้นทาง

คิปโชเกกลายเป็นหนึ่งในนักวิ่งชั้นยอดของโลก เมื่อเขาสามารถ

ป้องกันแชมป์มาราธอนในการแข่งขันโอลิมปิก รีโอเกมส์ เมื่อปี 2016 

ด้วยการกลับมาคว้าเหรียญทองในการวิ่งมาราธอน โตเกียวเกมส์ ที่

เลื่อนมาจัดเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา ที่ซัปโปโร เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19

“ผมมีความสุขมากๆ ที่ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลังจากที่ผมคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ที่ซัปโปโรเมื่อปี

ที่แล้ว” คิปโชเกกล่าว

“ผมชื่นชมฝูงชนเหล่านี้เป็นอย่างมาก ผมคิดว่าคนญี่ปุ่นมีส่วน                                                                                    

ช่วยเหลือได้เป็นอย่างมาก และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมผมจะวิ่งอย่าง

แข็งแกร่งในญ่ีปุ่น ผมภูมิใจมากท่ีชนะในการแข่งขันบนถนนในโตเกียวที่

ผู้คนต่างวิ่งอย่างสุดใจของพวกเขา”

“ผมบอกว่าผมจะกลับมาที่ โตเกียวและลงแข่งขันวิ่งอย่าง

แข็งแกร่ง และนี่คือความหมายว่าอะไรคือการวิ่งด้วยความแข็งแกร่ง

ของผม ชัยชนะด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 2 นาที ที่เป็นสถิติใหม่ของรายการ

นี้” ยอดนักวิ่งจากเคนยากล่าว

คิปรูโตจบการแข่งขันในอันดับ 2 ด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 3 นาที 

13 วินาที ขณะที่ บริจิด คอสเต นักวิ่งสาวจากเคนยา ซึ่งเป็นเจ้าของ

สถิติโลกวิ่งมาราธอนหญิงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ของฝ่ายหญิง ด้วย

สถิติ 2 ชั่วโมง 16 นาที 02 วินาที

คิปโชเกเพิ่งจะลงแข่งขันโตเกียว มาราธอนเป็นครั้งแรก นับ

เป็น 1 ใน 6 รายการวิ่งมาราธอนระดับเมเจอร์เคียงคู่กับการแข่งขัน

ที่นิวยอร์ก, เบอร์ลิน, ชิคาโก, ลอนดอน และบอสตัน

ก่อนหน้านี้ชิปโชเกคว้าแชมป์มาราธอนระดับเมเจอร์มาแล้วที่                                                                           

ลอนดอน, ชิคาโก และเบอร์ลิน ตามด้วยความสำาเร็จอีกครั้งในราย 

การนี้ที่โตเกียว

คิปโชเกที่ตั้งเป้าจะกวาดทั้ง 6 เมเจอร์ให้ได้ในอาชีพของเขา 

กล่าวว่า “ผมภูมิใจมากที่สามารถคว้าแชมป์ 4 จาก 6 มาราธอน

ระดับเมเจอร์ของโลกมาครองได้ และผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้

โลกนี้เป็นหนึ่งเดียว ถ้ามีความแตกต่างเราต้องมาคุยกัน ไม่ใช่ต่อสู้กัน 

ชัยชนะของผมจะนำาสิ่งดีๆ มาสู่โลก”

ชิปโชเกยังได้กล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยว่า ตั้งเป้าจะ

สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญทองวิ่งมาราธอน 3 สมัยติดต่อ

กันในโอลิมปิกปารีส 2024.

กกท.จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

พัฒนากีฬาเป็นเลิศในศรีสะเกษเกมส์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

และ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ศรีสะเกษ

สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์สำาหรับหน่วยป้อง 

กันสาธารณภัย, ให้การอบรมผู้ประสบภัยในด้านการช่วยเหลือ ปฐม 

พยาบาลในเหตุฉุกเฉิน, ช่วยเหลือด้านการสื่อสารให้ครอบครัวยัง                                                                                          

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้, ให้การศึกษาแก่ผู้ประสบภัยเรื่องการ                                                                                 

เอาตัวรอดหากอยู่ในความเส่ียงในภาวะท่ีมีการท้ิงระเบิด, ซ่อมแซม

สาธารณูปโภคที่จำาเป็นที่ได้รับความเสียหาย, ซ่อมแซมบ้านเรือน, 

สาธารณสุข, โรงเรียน และศูนย์กลางของชุมชนต่างๆ ที่ได้รับ

ความเสียหาย

สภากาชาดอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของ หน่วยงาน คณะกรรม 

การหน่วยบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน ที่รวบรวมหน่วยงานด้านการ

กุศล 15 แห่ง ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการช่วยเหลือด้านมนุษย

ชน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย

พิบัติ

ทีมสภากาชาดในยูเครนได้แจกจ่าย อาหารและของใช้ที่

ถูกสุขลักษณะให้ชาวบ้านไปแล้วกว่า 30,000 ชุด ได้มอบอาหาร, 

เสื้อผ้า และเครื่องใช้จำาเป็นให้กับผู้คนกว่า 8,000 คน ที่อพยพลี้ภัย

มาอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน

การอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลจะถูกดำาเนินการ

ต่อไปให้กับประชาชนกว่า 2,000 คน ที่อยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน และ

หลุมหลบภัยต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการหลบหนีและเอาตัวรอด 

ช่วยเหลือคนที่รักได้ในยามจำาเป็น

เงินบริจาคจะช่วยให้สภากาชาดอังกฤษได้ช่วยเหลือผู้คนอีก

มากมาย สำาหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยูเครนจะช่วยเหลือ

ผู้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงพื้นที่โดยรอบที่อาจจะได้รับ

ผลกระทบต่อเนื่องในอนาคตต่อไป ซึ่งการระดมทุนนี้จะถูกนำาไปใช้

อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงที่สุด เงินระดมทุนที่เหลือจะนำาไปใช้

ในการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยในที่ต่างๆ 

ทั่วโลกต่อไป.

ญี่ปุ่น • คาวาซากิ ฟรอนตาเล ได้ประตูตีเสมอสุดดรามาช่วงทดเจ็บ 

แชร์แต้ม กัมบะ โอซากา 2-2 หลัง เค อิชิคาวะ นายด่านเจ้าถิ่น

พลาดเหลือเชื่อจนโดน เลอันโดร ดามิเยา กระทุ้งประตู ขณะที่ “เจ” 

ชนาธิป สรงกระสินธ์ ออกสตาร์ทตัวจริง และเล่นเกือบ 1 ชม. 

ศึก “เมจิ ยาสึดะ เจวันลีก” ฤดูกาล 2021 ประจำาวันอาทิตย์ที่ 6 

มี.ค.65 ที่พานาโซนิก สเตเดี้ยม ซูอตะ ขุนพลนักเตะ กัมบะ โอซากา ทีม

อันดับ 9 รับการมาเยือนจ่าฝูงและแชมป์เก่า คาวาซากิ ฟรอนตาเล ที่ยัง

ให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ดาวเตะไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่อง 

โดยเล่นเกมรุกร่วมกับเลอันโดร ดามิเยา, ไดยะ โทโนะ และเค ชิเนน 

นาที 34 เจ้าบ้านได้เฮเมื่อ ยูกิ ยามาโมโตะ วอลเลย์ตูมเดียว

ด้วยขวาแบบไม่ต้องจับตรงกรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบตาข่ายชนิดที่ 

จุง ซุง รยอง พุ่งสุดตัวยังเซฟไม่ทัน ให้กัมบะออกนำา 1-0 

แชมป์เก่าพยายามฮึด นาที 41 ชนาธิปใช้ความสามารถเฉพาะ

ตัวพาบอลหนี 3 ตัวประกบเจ้าถิ่นพาบอลขึ้นไปจนเกือบถึงครึ่งสนาม 

แล้วเปิดต่อให้ ไดยะ โทโนะ สปีดเข้าไปจิ้มบอลเข้าไปตรงกรอบโทษ

กลางประตู เลอันโดร ดามิเยา วิ่งเข้ายิงแต่วืดอย่างน่าเสียดาย ทำาให้

หมดครึ่งแรก กัมบะ โอซากา นำาฟรอนตาเล 1-0 

ครึ่งหลังทีมเยือนพยายามเปิดเกมบุกมากขึ้น นาที 58 ฟรอนตา

เลเปลี่ยนตัว 3 คนทั้ง ชนาธิป สรงกระสินธ์ ไดยะ โทโนะ และยาซู

โตะ วากิซากะ ที่ถูกถอดออกแล้วเป็น คาซูกิ โคซูกะ, ยู โคบายาชิ และ

อากิฮิโร อิเอนากะ ลงเล่นแทน 

จากนั้นฟรอนตาเลครองบอลบุกต่อเนื่อง จนนาที 76 ความ

พยายามของทีมเยือนประสบความสำาเร็จเมื่อ เทน มิยากิ ได้บอลใน

กรอบโทษฝั่งซ้ายแล้วแตะหลบกองหลังเจ้าถิ่น ก่อนปั่นด้วยขวาบอล

โค้งชนเสาไกลตุงขาข่ายอย่างสวยงาม ทำาให้สกอร์ขยับเท่ากัน 1-1  

ฟรอนตาเลดีใจได้เพียงนาทีเดียว โคสึเกะ โอโนเสะ ได้บอล

แถวหน้ากรอบโทษแล้วตัดสินใจซัดไกลบอลแฉลบ เทน มิยากิ ที่

เข้ามาบล็อกบอลฮุกลงสวยงาม พากัมบะ โอซากา ขึ้นนำา 2-1                              

ในนาที 77 

แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 4 ทีมเยือนมาได้ประตูตีเสมอ

ในจังหวะที่เหมือนไม่มีอะไร เค อิชิคาวะ ผู้รักษาประตูกัมบะที่ถือบอล

อยู่ปล่อยบอลเพื่อเตะเปิดเกม แต่ไม่ทันระวังหลังเลยโดน ยู โคบายา

ชิ วิ่งมาจิ้มบอลให้ เลอันโดร ดามิเยา ซัดโล่งๆ ไม่เหลือ ทำาให้จบเกม

เสมอกันไปแบบสนุก 2-2 แบ่งกันไปทีมละแต้ม 

สำาหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีกนัดต่อไป ทาง SIAM 

SPORT Youtube Channel : วันเสาร์ท่ี 12 มี.ค.2565 เวลา 12.00 น.                                                                                  

ฮอกไกโด คอนซาโดเล ซัปโปโร พบ โยโกฮามา เอฟ มารินอส/ เวลา 

12.00 น. ชิมิสึ เอส-พัลส์ พบ เซเรโซ โอซากา และเวลา 15.00 น.                

คาวาซากิ ฟรอนตาเล พบ นาโงยา แกรมปัส.

เลสเตอร์ระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยยูเครน

เจยึดตัวจริงฟรอนตาเลเจ๊ากัมบะ 

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้ “แชมป์เก่า” คาวาซากิ ฟรอนตาเล และเล่นไปได้ 58 นาที (เครดิตภาพ J.League) 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

แก้วเชียงราย ปัจจุบันเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ โฮงหลวงแสงแก้ว วัด

พระแก้ว ซึ่งทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก เป็น 1 ใน 100 ผลงาน ที่

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร 

และสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา และ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำามาจัดนิทรรศการ 

“วิจิตราภรณ์และงานประณีตศิลป์แห่งโขน” ให้ได้ชมตั้งแต่วันที่ 3-25 

มี.ค.2565 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปีที่

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

ประกาศรับรองให้ โขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวล

มนุษยชาติอย่างเป็นทางการ

นิทรรศการพาเรามาเรียนรู้และสัมผัสความมหัศจรรย์ของงาน

ช่างฝีมือไทยผ่านเครื่องโขนทั้งงานโบราณตามจารีตแบบแผนและงาน

ร่วมสมัย โดยการประดิษฐ์หัวโขนของครูช่างแต่ละคนมีอัตลักษณ์เฉพาะ

ตัวแตกต่างกันไป ขณะเดียวกันจะได้ดื่มด่ำากับผลงานของช่างฝีมือเครื่อง

โขนรุ่นใหม่ ได้สร้างสรรค์ศีรษะโขนและออกแบบเครื่องแต่งกายขึ้นใหม่ 

แต่ยังคงอิงลวดลายที่เป็นประเพณีไทยดั้งเดิมสะท้อนงานประณีตศิลป์

ชั้นสูงแขนงนี้ ไม่มีวันสูญหาย เพราะคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างงานของ

คนรุ่นเก่า 

งานศิลป์ล้ำาค่านอกจากกุมภกรรณหน้าทองยังมีหัวโขนสำาคัญ เช่น 

เศียรพระคเณศ ผลงานของครูชิต แก้วดวงใหญ่ หัวโขนทศกัณฐ์หน้า

ทองเขี้ยวแก้วที่เก็บรักษาไว้ที่สำานักการสังคีต กรมศิลปากร และหัวโขน

หนุมานหน้ามุกประดับด้วยหินเขี้ยวหนุมาน หรือ Quartz ที่ทำาเป็นเขี้ยว

ซี่ในหนุมานสันนิษฐานสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นของโบราณที่มีอยู่

เพียงสองหัวเท่านั้น 

ส่วนผลงานชุดประวัติศาสตร์ ชวนชมเครื่องแต่งกายโขน อักษร

พระนาม “อท” ใต้จุลมงกุฎ เป็นตราพระนามของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ซึ่งนิยมการโขนละคร โดยมอบให้คณะละคร

ของครูมัลลี คงประภัศร์ สร้างเครื่องแต่งกายให้ใช้เฉพาะคณะของท่าน 

แล้วยังมีเครื่องประดับโขนโบราณสมัย ร.6 ชุดห้อยหน้ารูปหัวกะโหลก

พระคเณศ และเครื่องโขนโบราณงานฝีมือชั้นครูอายุไม่ต่ำากว่าร้อยปี 

ส่วนงานโขนร่วมสมัยที่ดึงดูดสายตา คือ เครื่องแต่งกายโขน

รวม‘หัวโขนโบราณ’สุดอลังฯ วิจิตรตระการตา

ศธ.เสนองบหมื่นล้านปรับเงินอุดหนุนรายหัว

หลังจากใช้อัตราเดิมกว่า10ปีไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบันเตรียมชงครม.เห็นชอบ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า 

ตามที่ตนได้ประชุมการจัดทำางบประมาณราย

จ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วย

งานในสังกัดและหน่วยงานในกำากับกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น โดยการจัดทำางบประมาณ

ดังกล่าวจะมีจุดเน้นการจ่ายงบประมาณคือ 

การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยก

ระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา

ทุกช่วงวัย การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู 

บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง

สำาคัญในการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

รายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน

ทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำานักงานการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ซึ่งการปรับเงินอุดหนุนรายหัวใน

ปัจจุบันเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 แล้ว ดัง

นั้น ตนจึงต้องการที่จะทำาให้เงินอุดหนุนรายหัว

สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ และสามารถตอบ

โจทย์คุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับการ

ปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกสังกัดนั้น 

ศึกษาธิการ • ศธ.เสนอทุ่มหมื่นล้าน ปรับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนทุกสังกัด เหตุไม่มีการปรับ

เป็นเวลากว่า 10 ปี แต่อัตราค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น อยู่ระหว่างระดมความเห็นทุกหน่วยงาน หรือ

อาจปรับตามขั้นบันได “ตรีนุช” คาดใช้เวลาไม่นานชง ครม.พิจารณาได้

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการว่าจะปรับรูป

แบบใดให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เช่น การ

ปรับตามขั้นบันได เป็นต้น โดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกำาลังระดมความคิดเห็นเรื่องการจัด

ต้นแบบที่สำานักการสังคีตใช้ในการแสดง ชุดนางสีดาออกแบบโดยนาย

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สไบนาง

ผืนพิเศษของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด พระนครศรีอยุธยา ถัดมาเป็นกลุ่มผล

งานหัวโขนหน้ามุกฝีมือชนก ช่างเรียน โชว์พระพิฆเนศหน้ามุก มารีศหน้า

มุกและสหัสเดชะหน้ามุก สร้างหัวโขนขึ้นด้วยมุก เทคนิคการต่อมุกสุด

ยอด สวยงามตระการตามาก สามารถใส่แสดงโขนได้จริง มีหลักฐานการ

ทำาหัวโขนมุกตั้งแต่สมัย ร.2 มาต่อที่ “เศียรฤาษีวาลมีกิ” ผลงานของนาย 

นิรันดร์ ยังเขียวสด ฉากลับแลทศกัณฐ์ลงสวนของอาจารย์หทัย บุนนาค 

เดินชมนิทรรศการจะตื่นตากับงานชิ้นเอก คือ ผ้าห่มนางกรอง

ทองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ที่สวยโดดเด่น เป็นการฟื้นฟูงานช่างโบราณด้วยวิธีถัก 

ปักและสอดปีกแมลงทับ นอกจากนี้ ยังมีผลงานของครูและศิษย์

จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต

รัตนโกสินทร์ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ตำารารำาฉบับจำาลอง ร่วม

จัดแสดงรวมกว่า 100 ผลงาน ถ้าพลาดชมแล้วจะต้องนึกเสียใจภาย

หลังแน่นอน อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจิตราภรณ์และงาน

ประณีตศิลป์แห่งโขน” มารู้จักโขนมรดกโลกที่หาชาติใดเทียบได้.

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหวจัดกิจรรมเด็ก

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (Faamai Digital 

Arts Hub) ร่วมกับฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Kid’s Calendar 2022 ตอน 

สัตว์ประหลาด

ในเมือง 

(Monsters in 

thecity)” กับวิลา 

วัณย์ เวียงทอง 

ศิลปินและนัก

ออกแบบภาพ

เคลื่อนไหว Stop 

Motion วันที่ 12 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. ที่ห้อง Friends 

of BACC ชั้น 6  (สำาหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม) เป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการ “เมืองเปลี่ยนแปลง (BANGKOK IN 

PROGRESS)” สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดูได้ https://www.

faa.chula.ac.th/WorkFaamai/show/48 ชมนิทรรศการ

ผ่าน VR Tour ได้ที่ https://a360.co.th/vrtour/BACC_

URBANINPROGRESS/ 

ประกวดเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทย

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ชวนผู้สนใจส่งผล

งานเข้าร่วมการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ประเภทผู้ประพันธ์

คำาร้อง “ใช้ภาษาไทยดีเด่น” และผู้ขับร้อง “ใช้ภาษาไทยดี

เด่น” เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการ

ใช้ภาษาไทย และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมี

คุณภาพ ทั้งการประพันธ์คำาร้องและผู้ขับร้อง การส่งผลงาน

เพลงเข้าประกวด ค่ายเพลง สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ 5 เพลง ศิลปินเพลงและ

บุคคลทั่วไป ส่งผลงานเพลงได้ไม่เกินประเภทละ 3 เพลง ส่ง

ผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย.65 สนใจติดตามราย

ละเอียดเฟซบุ๊กเพชรในเพลง https://www.facebook.com/

pechtnaipleng

ร่องรอยชีวิตของชาวนา

หนึ่งในนิทรรศการศิลปะน่าชมประจำาเดือนมีนาคม หยิบ

มาแนะนำา “ร่องรอยชีวิตชาวนา” นิทรรศการศิลปะโดย นัฐ

วุฒิ กองลี ที่สะท้อนสภาวการณ์ของชนชั้นกรรมาชีพชาวนาใน

ปัจจุบัน ผ่านการรังสรรค์และนำาเสนอผลงานศิลปะจิตรกรรม

กึ่งนามธรรมที่แฝงไป

ด้วยความงามภายใต้

ความทุกข์ยาก ลำาบาก 

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 

2-27 มีนาคม 2565 

ที่ People’s Gallery ห้อง 

P1, หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร 

(BACC) สนใจคลิก 

https://www.bacc.or.th.

ทำาค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนกันอยู่

อย่างเข้มข้น ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการปรับเงิน

อุดหนุนให้สูงขึ้นกว่าอัตราเดิมอย่างแน่นอน 

เพราะเราไม่ได้มีการปรับเรื่องนี้มานานแล้วก

ว่า 10 ปี อีกทั้งต้องการให้สอดคล้องกับค่า

ครองชีพในปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบ

ประมาณในการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

รายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน

ทุกสังกัดประมาณ 10,000 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตาม หากการดำาเนินการเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้น

จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อ

ไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำาไม่นาน.

หั

วธ.ร่วมมือกับ อว. •  ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ 

นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย 

และการส่งเสริมขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนา

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ.

สปสช.ย้ำาตรวจRT-PCRป่วยโควิดเฉพาะรายเข้ารพ.
สาธารณสุข • สปสช.แจงการปรับปรุงอัตรา

ใหม่ “การเบิกจ่ายดูแลรักษาโควิด-19” กับ

หน่วยบริการทั่วประเทศ กรณีผู้ป่วยนอกและ

แยกกักตัวที่บ้าน เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค. ย้ำาจะตรวจ 

RT-PCR เฉพาะผู้ป่วยโควิดที่ต้องเข้ารักษาใน

โรงพยาบาลเท่านั้น    

จากเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2565 สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประ                                                          

ชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์เง่ือนไขการเบิกจ่ายกรณี

บริการดูแลรักษาโรคโควิด-19 ที่มีการเปลี่ยน 

แปลง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการ

ประชุมทางออนไลน์ มีหน่วยบริการ สปสช.ทั่ว

ประเทศเข้าร่วมประชุม 3,000 คน พญ.นฤมล 

สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการกำาหนด

ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อตรวจ ATK กรณีมีผล

บวกให้ประเมินอาการและความเสี่ยง หาก

ไม่มีให้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือลง

ทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation (HI) และ

แยกกักตัวที่บ้านได้ ซึ่งกรณีรับการรักษาแบบ

ผู้ป่วยนอก ระบบจะโทร.ติดตามอาการเมื่อ

ครบ 48 ชั่วโมง หากมีอาการที่แย่ลงก็จะส่งต่อ

รักษาในโรงพยาบาล ส่วนกรณีผู้มีอาการและ

มีความเสี่ยง รวมถึงที่บ้านไม่มีความพร้อมใน

การแยกกักตัว จะเข้าสู่การดูแลในระบบ Hotel 

Isolation, Hospitel และ Community Isolation 

โดยไม่ต้องทำาการตรวจ RT-PCR ซึ่งการตรวจ 

RT-PCR จะทำาการตรวจเฉพาะในกรณีที่ต้อง

เข้ารักษาหรือส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

ส่วนการให้ยารักษานั้น ย้ำาว่าในกรณี

ผู้ป่วยไม่มีอาการหรือสบายดี จะไม่ให้ยาต้าน

ไวรัส เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นต้น โดย

แพทย์จะรักษาตามอาการ ให้ยาฟ้าทะลายโจร 

ขึ้นอยู่ตามดุลยพินิจของแพทย์ ส่วนผู้ป่วยที่มี

อาการ แพทย์จะพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ 

โดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุด แต่หากมีอาการมาแล้ว

เกิน 5 วัน โดยผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการ

เล็กน้อยอาจไม่จำาเป็นต้องให้ยา เพราะจาก

ข้อมูลการรักษาพบว่าเชื้อโอมิครอน 80% ผู้

ป่วยจะหายเองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน  

ด้าน พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยว 

ชาญพิเศษ สำานักงานหลักประกันสุขภาพ                                               

แห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่กรมการ

แพทย์ ได้มีการปรับแนวทางการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโควิด-19 ทาง สปสช.จึงทำาการปรับ

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการเพื่อรองรับการ

ให้บริการของหน่วยบริการ เริ่ม ณ วันที่ 1 

มี.ค.2565 ซึ่งรายการบริการต่างๆ มีการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้ บริการคัดกรองโควิด-19 

สำาหรับคนไทยทุกสิทธิ ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง

ตามที่กรมควบคุมโรคกำาหนด การคัดกรอง

ก่อนทำาหัตถการตามที่กรมการแพทย์กำาหนด 

และตามดุลยพินิจแพทย์ เฉพาะดำาเนินการ

ภายในหน่วยบริการ ทั้งการตรวจแบบ RT-

PCR ประเภท 2 ยีน อัตรา 900 บาท/ครั้ง 

และประเภท 3 ยีน อัตรา 1,100 บาท/ครั้ง 

การตรวจแบบ Antigen Professional ทั้งวิธี 

Chormatography อัตรา 250 บาท/ครั้ง และ

วิธี FIA อัตรา 350 บาท/ครั้ง  

การสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโค

วิด-19 แบบ ATK สำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ในอัตรา 55 บาท/ชุด โดยจ่ายให้กับหน่วย

บริการ ซึ่งประชาชนสามารถรับชุดตรวจครั้ง

ละไม่เกิน 2 ชุด/ครั้ง โดยตรวจเว้นระยะห่าง

อย่างน้อย 5 วัน และรายงานผลผ่านแอปเป๋า

ตังของธนาคารกรุงไทย

บริการดูแลรักษาโรคโควิด-19 ที่

เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัว

ที่บ้าน (OP self Isolation) เฉพาะผู้ป่วยสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วย

บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เท่านั้น ซึ่งแยกการจ่ายชดเชยค่าบริการเป็น 

2 ส่วน คือ 1.ค่าบริการดูแลรักษาที่เป็นจ่าย 

แบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/ราย ครอบคลุม

การให้คำาแนะนำาแยกกักตัวที่บ้าน การให้ยา

รักษา การประสานติดตามอาการ และการ

จัดระบบส่งต่อ 2.ค่าบริการสำาหรับการให้คำา 

ปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้นหลังครบ 

48 ชั่วโมงไปแล้ว (บริการรองรับการติดต่อ

กลับ) เหมาจ่ายอัตรา 300 บาท/ราย    

กรณีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสี

เขียว กำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับ 

Home Isolation และ Community Isolation 

(HI/CI) แบบเหมาจ่าย ทั้งกรณีรักษาในโรง

พยาบาลที่เป็นหน่วยบริการในระบบ และ

กรณีเข้ารักษาในระบบ UCEP COVID ใน

หน่วยบริการนอกระบบ รวมถึงการรักษานอก

โรงพยาบาล ได้แก่ HI/CI, Hotel Isolation, 

รพ.สนาม และ Hospitel เป็นต้น ครอบคลุม

บริการดูแลผู้ติดเชื้อ ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน 

อุปกรณ์ ในการดูแลและติดตามสัญญาณ

ชีพ ค่ายา และค่าเอกซเรย์ปอด หรือ Chest 

X-ray กรณีจำาเป็น ซึ่งการจ่ายชดเชยกรณี

การให้บริการรักษาตั้งแต่ 1-6 วัน จะอยู่ที่

อัตรา 4,000 บาท หากมีบริการอาหารเพิ่ม

เป็น 6,000 บาท และบริการรักษา 7 วันขึ้น

ไป อยู่ที่ 8,000 บาท หากมีบริการอาหารเพิ่ม

เป็น 12,000 บาท  

บริการผู้ป่วยนอกที่ไม่เข้าเกณฑ์ OP 

self Isolation จะครอบคลุมบริการตรวจแล็บ

และค่าเก็บตัวอย่าง ทั้ง RT-PCR, Antibody 

และ Antigen ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้

ป่วยโควิด จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท/

ราย และค่ารถส่งต่อผู้ป่วย รวมค่าชุด PPE 

และยาฆ่าเชื้อจ่ายตามจริงตามระยะทางไม่

เกิน 1,400 บาท/ครั้ง

บริการผู้ป่วยใน กำาหนดจ่ายตามระบบ 

DRGs และจ่ายเพิ่มเติมทั้งในส่วนค่าตรวจแล็บ 

ค่ายารักษาเฉพาะผู้ป่วยโควิดไม่เกิน 7,200 

บาท/ราย ค่าห้องดูแลรวมค่าอาหาร ตั้งแต่

เตียงระดับ 1-3 ในอัตราตั้งแต่ 1,000-7,500 

บาท ค่าชุด PPE อัตรา 550 บาท/ชุด และค่า

ใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการและอุปกรณ์ในการ

ป้องกันเชื้อ 300-11,000 บาท/วัน และค่ารถ

ส่งต่อผู้ป่วย รวมค่าชุด PPE และยาฆ่าเชื้อจ่าย

ตามจริงตามระยะทางไม่เกิน 1,400 บาท/ครั้ง. 

วโขนโบราณมีอัตลักษณ์

ที่แตกต่างจากหัวโขน

ทั่วไป ทั้งวัสดุ เชิง

ช่าง และความประณีต

วิจิตรงดงามราวกับมีชีวิต การทำา

หัวโขนองค์ความรู้ โบราณมีการ

ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง และเป็น

แรงบันดาลใจให้กับช่างรุ่นใหม่ๆ 

ในการสร้างสรรค์งานหัวโขนร่วม

สมัย 

‘หัวโขนกุมภกรรณหน้า

ทอง’ เป็นหนึ่งในหัวโขนพิเศษ

ระดับตำานาน อายุเก่าแก่ 135 ปี 

สร้างขึ้นด้วยทองแดงสลักดุนทั้ง

หัว ทารักปิดทอง เขียนลวดลาย

อย่างประณีตสวยงาม เป็นหัวโขน

เดิมของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ลูกเลี้ยงของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว และเป็นเจ้าของโรง

ละครไซมิสเธียเตอร์ ก่อนที่จะมี

ผู้นำาหัวโขนนี้มาถวายไว้ที่วัดพระ หัวโขนกุมภกรรณหน้าทองหัวโขนพิเศษ อายุเก่าแก่ 135 ปี

หัวโขนหนุมานหน้ามุก ประดับหิน

เขี้ยวหนุมาน งดงามลงตัว 

เครื่องแต่งกายโขนต้นแบบพระ-นาง โดยจักรพันธุ์ โปษยกฤต สุดอลังการ หัวโขนทศกัณฐ์หน้าทอง

เขี้ยวแก้ว

หัวโขนหน้ามุก งานร่วมสมัย โดยชนก ช่างเรียน
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11บันเทิง

อกำ�ลังทำ�อะไรกับเร�ในก�รจ�กไปของคุณแตงโม

น่ี..นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ ต้ังเป็นหัวข้อ ก่อนท่ีจะละเลงต่อว่า.. 

“รู้สึกเศร้าใจกับการทำางานของสื่อมวลชนในกรณีการเสียชีวิต

ของคุณแตงโมที่ขายข่าวโดย drama เรื่องราวต่างๆ ไปจนเกินเหตุ

• น่าเห็นใจ ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดที่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว

ในท่ามกลางความเศร้าโศกจากการสูญเสีย

• น่าตกใจ ที่บุคคลต่างๆ ในเรือตกเป็นจำาเลยและถูกตีตราไปแล้ว 

โดยไม่รู้ว่าผิดจริงหรือไม่

• น่าผิดหวัง กับระบบยุติธรรมที่ตำารวจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 

drama และกระบวนการขายข่าว

• น่าเป็นห่วง ที่สังคมเสียเวลาไปกับสื่อหลักและสื่อสังคมมากมาย

ในการติดตามข่าวที่ถูกทำาให้ drama เหล่านี้ ท่ามกลางวิกฤตโลกและประ 

เทศที่กำาลังรุนแรง

ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เองหากให้สังคมได้ประโยชน์ก็ยังมีเรื่องราวอีกมากที่

น่าทำาข่าว เช่น ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางน้ำา การจัดการกับเรือที่

ใช้ความเร็วสูง 

การควบคุมการดื่มสุราระหว่างการขับและโดยสารเรือซึ่งแย่กว่า

การจราจรทางบกและอากาศมาก

สื่อทั้งหลายโปรดหยุดสักทีเถิดครับที่จะนำาโศกนาฏกรรมของเธอ

และความทุกข์ของครอบครัวมาขายข่าวแบบนี้

สื่อสังคมช่วยกัน 2 ไม่ (ไม่ผลิต ไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่สร้างสรรค์) และ 

1 เตือน (ช่วยกันสะท้อนความผิดปกติเหล่านี้)

ขอให้การจากไปของเธอไม่เป็นเพียงละครเรื่องหนึ่ง แต่ทำาให้สังคม

เรียนรู้ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางน้ำา และที่สำาคัญเช่นกันคือ ปัญหาการ

สื่อสารในสังคมไทย

เรายังมีความหวังนะครับ ลองต้ังสติและโปรดช่วยกัน 2 ไม่ 1 เตือน”

ก็..น่าจะมีท้ังคนท่ีเห็นด้วย และเห็นต่าง อย่างผมในฐานะ “สื่อหลัก” 

เห็นจะต้องบอกตามตรงล่ะว่า การเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมครั้งนี้..

สื่อได้ทำาหน้าท่ีไปตามกระแสความสนใจของสังคม เพื่อค้นหาความ

ยุติธรรมให้ผู้ตายด้วยทุ่มเท!

และเหตุท่ีสังคมสนใจ-ติดตาม ก็เกิดจากการท่ีบุคคลบนเรือน่ันแหละ

มีพฤติกรรมทำาลับๆ ล่อๆ ชวนให้สงสัย ก่อนที่จะกลายเป็น “จำาเลยสังคม” 

ในเวลาต่อมา

สื่อไม่เห็นจะไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของใครเลย มีแต่ผู้ที่เกี่ยว 

ข้องต่างหากที่วิ่งเข้าหาสื่อเพื่อพยายามจะอธิบายกับสังคม จะเพื่ออะไรก็

สุดแท้

ไม่งั้น คงไม่ไปนั่งให้คุณหนุ่ม-กรรชัย กำาเนิดพลอย ซัก-สอบในราย 

การโหนกระแสด้วยเต็มอกเต็มใจกันอย่างที่ปรากฏเห็น

ส่วนถ้าจะมอง สื่อฉกฉวยหาประโยชน์ โพดผลจากข่าวนี้ ผม

เห็นจะไม่เถียง และที่ผู้จัดการออนไลน์นำาบางถ้อยคำาของคุณหนุ่ม กรรชัย 

ที่ได้เผยกลางรายการข่าวใส่ไข่ ช่องไทยรัฐทีวี..

“ขอพูดตรงๆ เลย จริงๆ แล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น สงสารแตงโม

ที่สุด พูดแบบโคตรจริงเลยนะ มันเหมือนสิ่งที่เรากำาลังทำากันอยู่ มีเรื่องผล

ประโยชน์ทั้งนั้น ทุกคน

บางคนหาแสงจากเรื่องแตงโม บางคนหาเงินจากเรื่องแตงโม บาง

คนหาความโด่งดังจากเรื่องแตงโม แม้แต่สื่อก็หาเรตติ้งจากเรื่องแตงโม 

นี่เราปฏิเสธไม่ได้ นี่เราคุยแบบไม่ตอแหลกัน ทุกคนหาผล

ประโยชน์จากเรื่องแตงโม

แต่คนเดียวที่ไม่หาผลประโยชน์จากเรื่องแตงโม คือ “เบิร์ด” แฟน

แตงโม เพราะคุยกับเขาลึกเลย เขาไม่เอาด้วย เขาเป็นคนโคตรดี นี่เราคุย

แบบไม่ต้องตอแหลกันนะ แล้วอย่ามาปฏิเสธว่าไม่ใช่

เราทำางานก็ยอมรับว่าทำาไมทำาเรื่องแตงโม เพราะคนดู มีเรื่องเรตต้ิง 

ทุกช่องใครไม่เล่น ก็ต้องเล่น เป็นคดีใหม่ คดีอิมแพ็กต์ ทุกคนต้องตามหา

คนรอบข้างแตงโมเองก็ต้องถามตัวเองดูว่าวันน้ีกำาลังทำาอะไรอยู่ บาง

คนบอกว่าแสดงความจริงใจ แต่ก็แฝงไว้ด้วยการขายของก็มี ผลประโยชน์ไหม”

ก็..ถือเป็นการสารภาพตรงๆ จากสื่อ (หลัก) และเมื่อได้ผลประ 

โยชน์ทั่วหน้าแล้ว จะไปติดแฮชทง-แฮชแท็กทิ่มแทงใจกันไปทำาไม..

ต่างคนต่างทำาประโยชน์ (ให้ตัวเอง) จะไม่ดีกว่าหรือ?

เอ้�..หอนต่อไป อย่�ท้อ!.

หาผลประโยชน์จากแตงโม?

สื่

�โอมิ วัตส์ นักแสดงส�วม�กคว�ม

สามารถที่คอหนังและแฟนๆ หนัง

ระทึกขวัญต้องรู้จักเธอเป็นอย่าง

ดี เธอแจ้งเกิดจากการนำาแสดงในผลงานเขย่า

ขวัญจิตวิทยาที่กำากับโดย เดวิด ลินช์ เรื่อง 

Mulholland Drive และบทนักข่าวที่ต้องเผชิญกับ

วิญญาณอาฆาตในม้วนวิดีโอกับ The Ring เธอ

ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากผล

งานนีโอนัวร์ เรื่อง 21 Grams โดยฝีมือของอเล

ฮานโดร กอนซาเลซ อินาร์ริตู และเข้าชิงอีกครั้ง

จากภาพยนตร์ที่สร้างจากโศกนาฏกรรมสึนามิใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง The Impossible 

นอกจากนี้เธอยังมีผลงานออกมาอีกมากมาย ไม่

ว่าจะเป็น The Loudest Voice, Twin Peaks, 

The Glass Castle, The Wolf Hour และ Luce

และล่าสุดที่ถือเป็นการแสดงที่เธอโชว์

ทักษะการแสดงได้อย่างสมบทบาทและหวนกลับ

มาทวงบัลลังก์เจ้าแม่หนังระทึกขวัญในภาพ

ยนตร์แอ็กชันทริลเลอร์ The Desperate Hour 

ฝ่าวิกฤต วิ่งหนีตาย ผลงานจาก ฟิลลิป นอยซ์ ผู้

กำากับที่เคยฝากผลงานอย่าง Salt เอาไว้ ซึ่งนาโอ

มิรับบทเป็น เอมี หญิงสาวที่ต้องทำาทุกอย่าง

เพื่อให้ลูกของเธอปลอดภัยจากเหตุการณ์

กราดยิง ทางรอดเดียวของเธอคือ 

วิ่ง แม้จะมีระยะทางกว่าสิบไมล์

และเวลาที่จำากัด แต่เธอก็พร้อม

เผชิญหน้าชั่วโมงสุดวิกฤตเพื่อ

ให้ลูกเธอรอด ซึ่งนาโอมิได้พูด

ถึงการทำางานในภาพยนตร์

เรื่องนี้ว่า

“บทบาทใน

ภาพยนตร์ The 

Desperate Hour ฉัน

รับบทเป็นเอมี เป็นคุณ

แม่ลูกสอง และเธอเป็น

แม่ม่ายสดๆ ร้อนๆ 

หลังจากที่สามีของเธอ

เสียชีวิตไป ลูกเธอ

ยังคงเศร้าอยู่ นี่เป็น

ช่วงเวลาที่ยากลำาบาก

ที่สุดของเธอและลูกๆ ในขณะที่ลูกชายของเธอ

อยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แต่การที่

เขายังจมกับความโศกเศร้า ทำาให้ชีวิตของเขาไม่

คืบหน้าไปไหน เช่นเดียวกับตัวเอมี เธอแทบไม่มี

เวลาใส่ใจลูกเธอเลย นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง

ในเรื่อง และนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำาให้ฉันรับบท

นี้ เพราะฉันเองก็เป็นคุณแม่ ฉันวิตกและกลัวทุก

ครั้งที่เห็นข่าวกราดยิงบนหน้าหนังสือพิมพ์ มันมี

บางครั้งที่ฉันไปส่งลูกๆ ที่โรงเรียน แล้วโดนความ

คิดแย่ๆ เข้าครอบงำา คนเป็นแม่ก็อย่างนี้แหละ 

ตั้งแต่เอาลูกขึ้นนอนสมัย

ยังเป็นทารก เราก็กังวลว่า

เขาจะพลิกตัวหรือเปล่า จะ

หายใจออกไหม เวลาไป

บ้านเพื่อนจะล้มตกบันได

หรือเปล่า มันเป็นความ

กลัวที่มาพร้อมกับการเป็น

แม่คน ยิ่งการที่สถานศึกษา

ที่มีแต่เด็กๆ กลายมาเป็น

เป้าโจมตี

การเตรียมตัวสำาหรับ

บทบาทของฉัน ฉันวิ่งตั้งแต่

ตอนอายุ 20 กว่า ฉันวิ่ง

มาตลอด จนหลังฉันเริ่มมี

ปัญหา ออกกำาลังกายที่มี

แรงปะทะสูงไม่ได้อีกต่อ

ไป ฉันเปลี่ยนไปเล่น

อย่างอื่นเพราะยังชอบ

ออกกำาลังกายและ

เล่นกีฬา มันดีต่อ

ร่างกายและจิตใจ 

ตอนที่ฉันตัดสินใจเล่นหนัง

เรื่องนี้ฉันเริ่มโปรแกรม

วิ่งอีกครั้ง ไม่น่า

เชื่อว่าฉันแทบ

ไม่ต้องปรับ

ตัวเท่าไหร่

เลย เหมือนร่างกายยังจำาได้ ฉัน

คิดว่าตอนถ่ายจริงคงวิ่งแค่

สั้นๆ แต่กลายเป็นว่า ฟิล

ลิป นอยซ์ ผู้กำากับชอบ

ถ่ายลองเทก ยาวมาก กว่า

จะคัตแต่ละที กว่าจะปิด

กล้องฉันฟิตขึ้นกว่าเดิม

เยอะเลย

การร่วมงานคร้ังแรก 

กับฟิลลิป นอยซ์ เราเคยคุย

กันว่าอยากทำางานร่วมกันมา

หลายปีแล้ว แน่นอนว่าประเทศ

ออสเตรเลียมันกว้าง แต่อุตสาหกรรม

ภาพยนตร์มันเป็นแค่วงการ

เล็กๆ เรารู้จักกันหมด ฉัน

ชื่นชมเขามาตลอด ตอนท่ีเขา

เล่าไอเดียให้ฉันฟัง ฉันว่ามัน

น่าสนใจมาก ตอนน้ันช่วงท่ี

โควิด-19 เร่ิมระบาด การท่ี

ฉันได้กลับไปทำาร่วมงานกับผู้

กำากับท่ีเชื่อ ฝีมือได้เป็นอะไร

ท่ีฉันปฏิเสธไม่ลง”

สำาหรับการเตรียมเมื่อ

รู้ว่าต้องฉายเดี่ยวคนเดียว

เกือบทั้งเรื่อง “ฉันรู้ว่าต้อง

เจอกับอะไร มันทั้งน่าวิตก

และน่าตื่นเต้น ฉันไม่เคยทำา

อะไรแบบนี้มาก่อน แต่ฉันไม่

ได้ โดดเดี่ยวขนาดนั้น เพราะ

น

งเป็นมืออ�ชีพก็ยังมีพล�ดกันได้ ดู

อา ลิปา ควงไมค์ไปมาระหว่างขึ้น

เวทีคอนเสิร์ต Future Nostalgia 

Tour เมื่อคืนวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา แล้วพลาด

เหวี่ยงหลุดมือไปยังแฟนๆ ที่อยู่ด้านล่างเวที 

แม้จะรีบไปขอโทษและขอให้แฟนๆ ช่วยแล้ว

แต่ก็ไม่ได้คืน แต่เธอก็แก้สถานการณ์ในตอน

นั้นได้เยี่ยมสมกับเป็นโปร ก่อนที่สตาฟฟ์จะ

เอาไมค์ตัวใหม่ขึ้นมาให้บนเวทีเพื่อให้การ

แสดงดำาเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นที่สุด

นักร้องสาววัย 26 เวลานั้นกำาลังร้อง

เพลง New Rules อยู่บนเวที ระหว่างที่เธอ

เต้นวาดมือไปมา ก็เหวี่ยงไมโครโฟนหลุดมือ

ไปอย่างไม่ตั้งใจ ปล่อยมันกลิ้งหลุนๆ ตกเวที

ไปหาแฟนๆ ที่อยู่ด้านล่าง

เธอตกใจแล้วก็รีบวิ่งตามไปขอไมค์

คืนโดยก้มถามจากแฟนๆ ตรงขอบเวทีว่า

มีใครเห็น ช่วยส่งคืนให้ได้ แต่เธอก็ต้องล้ม

เลิกความพยายามและช่างปะไรกับไมค์ที่

กระเด็นหาย แล้วขึ้นมาร้องเล่นเต้นแดนซ์

ต่อ ก่อนที่แบ็กกิงแดนเซอร์จะนำาไมค์อันใหม่

มาให้เธอ และเธอก็ร้องท่อนที่เหลือไปจนจบ

ชุดที่เธอใส่วันนั้นเป็นเดรสรัดรูป

โชว์หุ่นเพรียวปักลายดอกไม้สีเหลืองของ 

Balenciaga ซึ่งชุดนี้ก็มีรองเท้าบูตบิลต์อินใน

ตัวขณะที่เธอกำาลังทำาการแสดง

การทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อซัพพอร์ต

สตูดิโออัลบั้มที่สองของเธอ ชื่อ Future 

Nostalgia ซึ่งเลื่อนมาหลายครั้งเนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในที่สุดก็

สามารถออกสตาร์ทกันได้ที่ฟลอริดาเมื่อ

เดือนที่แล้ว

Future Nostalgia เมื่อเดือนมีนาคม 

2021 คว้ารางวัลแกรมมี สำาหรับ Best Pop 

Vocal Album ขณะที่ซิลเกิลดังอย่าง Don’t 

Start Now ประสบความสำาเร็จอย่างสูง รวม

ทั้งถูกเสนอชื่อให้ลุ้นรางวัลแกรมมีในสาขา 

Record of the Year, Song of the Year 

และ Best Pop Solo Performance

ทัวร์คอนเสิร์ตนี้จะปิดฉากในเดือน

พฤศจิกายนที่เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย โปร 

ดิวซ์ โดย Ceremony London, ได้รับการ

โปรโมตจาก Live Nation และสปอนเซอร์

โดย True Hard Seltzer และยังได้ Megan 

Thee Stallion, Griff, Tove Lo และ Angele 

มาร่วมเป็นซัพพอร์ติงแอ็กส์.

ถึ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ฉันมีมือถือและนักแสดงที่รออยู่ปลายสาย พวก

เขาช่วยฉันได้เยอะ พวกเขาคอยประจำาอยู่หน้า

กองด้วย ฉันวิ่งไปขอบคุณพวกเขาบ่อยมากเมื่อผู้

กำากับสั่งคัต แม้บางครั้งวิ่งๆ อยู่แล้วสัญญาณขาด 

ฉันอาจจะต้องด้นสดเองบ้าง

หนังเรื่องนี้คือการวิ่ง มันเป็นตัวแทนของ

สิ่งใด หรือเป็นอุปมาถึงอะไร มันอาจเป็นตัวแทน

ความคิดสุดสับสนในหัวของเอมี และใครก็ตาม

ที่ได้รับสายนั้นเหมือนเธออาจไม่ได้หลงอยู่ในป่า 

หรือไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีรถ แต่ติดอยู่กับความ

คิดที่ว่า ‘มันเกิดเรื่องแบบนี้ ได้ยังไง?’ ‘จะแก้ไข

สถานการณ์นี้ยังไง’ อารมณ์มันสับสนปนเปไป

หมด ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยความวิตกและความ

กลัว จนกระทั่งถึงจุดที่เราค้นพบความแข็งแกร่ง

ในตัวเอง สำาหรับฉันการวิ่งมันช่วยในเรื่องนี้ ได้นะ 

เพราะความเหนื่อยจะทำาให้คุณไม่จมอยู่กับความ

คิดตัวเอง ต้องโฟกัสข้างหน้าเท่านั้น

ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

รู้ว่าตัวเองพร้อมทำาทุกอย่างเพื่อลูก คุณคงเห็น

ข่าวว่าคนเป็นแม่สามารถยกรถที่ทับขาลูกอยู่ได้ 

มันเป็นความแข็งแกร่งที่แม่ทุกคนมีและจะปรากฏ

ให้เห็นเมื่อลูกกำาลังมีภัย เธอได้รู้ว่าบางทีเธออาจ

จมอยู่แต่กับความเศร้าจนไม่ได้สังเกตว่าลูกๆ ของ

เธอก็กำาลังเผชิญกับสิ่งเดียวกัน และพวกเขา

ต้องการเธอมากกว่าทุกครั้ง” เตรียมล็อกคิวระทึก

พร้อมกันกับบทบาททางการแสดงที่ดีที่สุดของนา

โอมิ วัตส์ ในภาพยนตร์ระทึกขวัญพล็อตเยี่ยม 

The Desperate Hour ฝ่าวิกฤต วิ่งหนีตาย 10 

มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์. 

‘ดูอา ลิปา’ทำาไมค์หลุดมือใส่แฟนๆ

ระหว่างคอนเสิร์ตFuture Nostalgia

คุยกับ‘นาโอมิ วัตส์’กับการแสดงแสนทรหด

ในหนังแอ็กชันทริลเลอร์‘ฝ่าวิกฤต วิ่งหนีตาย’

นิโก ชูลซ์ นักเตะทีม “เสือเหลือง” 

โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ ช่วงนี้โลกดูกำาลัง

เป็นสีชมพูบ้างแล้ว ล่าสุดเปิดตัวคบหา

กับ นิโคล โปตูรัลสกี อดีตแฟนสาวของ

แบรด พิตต์ ดาราดังของฮอลลีวูด

กองหลังวัย 28 แชร์ภาพลงทาง 

Instagram story ขณะที่เข้าชาร์จนาง

แบบสาวชาวเยอรมันแบบคาบลูกคาบ

ดอกที่ซอกคอและแก้ม ชัดกว่านี้อาจต้อง

ขอดู VAR แต่ที่แน่ๆ นี่คือการประกาศ

ยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เอาเป็นว่า

คลิปสั้นๆ นั้นทั้งคู่สวมกอดและจุ๊บที่แก้ม 

อยากมั่นใจกว่านี้อีกนิดก็ต้องตามเข้าไปดู

ในอินสตาแกรม

โปตูรัลสกี เวลานี้อายุ 29 เคย  

เดตกับชายหนุ่มที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลาย

คน แต่ชูลซ์คงเทียบจุดนี้กับแฟนเก่าของ

เธออย่างแบรด พิตต์ ไม่ไหว

พิตต์ กับโปตูรัลสกี พบกันเมื่อ

สิงหาคม ปี 2019 ที่กรุงเบอร์ลิน ในงาน

พรีเมียร์หนังของนักแสดงหนุ่มใหญ่เรื่อง 

Once Upon a Time... in Hollywood 

นอกจากนั้นยังมีภาพว่าทั้งคู่นั่งติดกัน

ในวีไอพีบ็อกซ์ในคอนเสิร์ตของคานเย เวสต์ 

ที่ฮอลลีวูด

โปตูรัลสกีเป็นนางแบบชาวเยอรมัน 

เซ็นสัญญาอยู่กับเอเยน

ซีมากมาย รวมถึง Next 

ในแอลเอ แต่ที่หลักของ

เธอคือในเบอร์ลิน และ

มีฟอลโลเวอร์ติดตาม

กว่า 220,000 บัญชี 

ทางอินสตาแกรม

 แต่เรื่องราวระหว่างโปตูรัลสกี

กับพิตต์ก็ยืนยาวไปได้แค่ไม่กี่เดือน

เท่านั้น และดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่าง

ก็ไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้

แต่การที่นางแบบสาวสวย

ขนาดนี้กำาลังปลูกต้นรัก

อยู่กับชูลซ์ ทางต้นสังกัด

อาจเป็นกังวลอยู่บ้างว่า

จะทำาให้เขาเสียสมาธิ

จากฟุตบอล อย่างเกมที่     

ดอร์ตมุนด์พ่ายต่อเรน

เจอร์ส ในศึกยูโรปา ลีก 

ชูลซ์ โดนสวดยับจากเพื่อน

ร่วมทีม จูด เบลลิงแฮม.

แข้งดอร์ตมุนด์แซ่บอยู่กับแฟนเก่�‘แบรด พิตต์’

interthaipost69@gmail.com
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมกับ มูลนิธิ

อาสาเพ� อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

ขอเชิญชวนรวมบริจาคและสมทบทุนจัดทํา

ถุงยังชีพ จัดต้ังโรงครัว เพ� อชวยเหลือเยียวยา

ผูประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต ผานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 114-0-06877-9 

ทุกการบริจาคของทานสามารถนําไปลด

หยอนภาษีได 1 เทา โดยสงหลักฐานการบริจาค

พรอมช� อ-นามสกุล ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท 

ผานชองทาง e-mail : donation@friendsofpa.

or.th ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ : มูลนิธิ

อาสาเพ� อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

โทร. 0-2054-6546

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ 

มูลนิธิธรรมดี  ไดดําเนินโครงการวิทยากร

สงเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral 

“ตามรอยพระราชา” สรางนวัตกรรมเพ� อ

การพัฒนาอยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา  

เพ� อเปนการสงเสริมการพัฒนากระบวนการ

ใหความรูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เช� อมโยงนโยบาย Sustainable Development 

Goals เปาหมายความยั่งยืนขององคการ

สหประชาชาติ และ จัดกิจกรรมถอดรหัส

นวัตกรรมศาสตรพระราชา เชิงปฏิบัติการ 

ใหกับกลุมวิทยากร และปราชญชาวบานใน

แตละพื้นที่ ในหนังสือเดินทางตามรอยพระ

ราชา 9 เสนทาง 81 แหลงเรียนรู โดย รศ. นพ. 

สุริยเดว ทรีปาตรี ดร. ดนัย จันทรเจาฉาย 

อาจารย อดุลย ดาราธรรม นายกสมาคมนัก

เรียนกา AFS ประเทศไทย รวมเปนวิทยากร 

พรอมศึกษาดูงานและลงพื้นที่เรียนรูการ

แกปญหา “น้ํา ดิน ปาไม” แบบยั่งยืนตาม

ศาสตรพระราชา ในวันที่ 15 มีนาคม 2565  

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ โครงการเข� อน

คลองทาดาน อันเน� องมาจากพระราชดําริ 

(เข� อนขุนดานปราการชล) และศูนยเรียนรู  

ภูกะเหรี่ยง  จ.นครนายก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง โดยคณะเทคโนโลยี

การเกษตร เปดพื้นที่ชวยเหลือผูประกอบ

มอบรางวัลคนดี       ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธาน

มอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปที่ 12 ประจําป 2563-2564” เพ� อเชิดชูคนดี ศิลปน-ดารา 

และส� อสารมวลชน จัดโดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) รวมกับ บมจ.ซีพี ออลล ผูบริหารเซเวน 

อีเลฟเวน และ เซเวน เดลิเวอรี่, สมาคมนักขาวอาชญากรรมแหงประเทศไทย โดยมี ศิโรจน 

มิ่งขวัญ  และ สุวิทย กิ่งแกว รวมแสดงความยินดี ณ อาคาร CP All Academy ถ.แจงวัฒนะ

การเกษตรผานงาน “เกษตรเจาคุณทหาร” 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร 

รวมทั้งผูประกอบการที่ ไดรับกระทบจาก

สถานการณโควิด-19 ไดมีแหลงกระจายผลผลิต

และสินคาทางการเกษตร โดยภายในงานจะ

ไดพบกับการออกรานจําหน�ายสินคาทางการ

เกษตร จําหน�ายไมผล ไมดอกไมประดับ 

เคร� องมือเคร� องใชทางการเกษตร สินคาเพ� อการ

อุปโภคบริโภค เฟอรนิเจอร สัตวเลี้ยง สินคา

ราคาพิเศษจากโรงงาน ตลอดจนรานอาหาร

ตางๆ จํานวนมาก ทั้งนี้ งานดังกลาวจัดขึ้น

ภายใตมาตรการปองกันและควบคุมการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข โดยผูสนใจสามารถ

รวมชอป ชิม ชิลไดระหวางวันที่ 4 – 13 

มีนาคม 2565 ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สจล. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี โทร.08-1792-

5745 หรือเขาไปที่ https://www.facebook.

com/kasetchaokhun

เพราะคิดถึง จึงกลับมา “โฮมโปร” 

เชิญรวมงาน มหกรรมลดราคาสินคาเคร� องใช

ไฟฟา และของใชภายในบาน “โฮมโปร อิเลคทริค 

เอ็กซโป” นําทัพดวยสินคาเคร� องใชไฟฟา

แบรนดชั้นนําหลากหลายพรอมของใชตางๆ

ภายในบาน ทั้งหองนอน หองน้ํา หองครัว 

อุปกรณซอมแซมบาน รวมถึงบริการเกี่ยวกับ

บาน ลดราคาแรงไดอีก สูงสุดถึง 70% พรอม

รับคูปองสวนลดสูงสุด ถึง 2,500 บาท และ

บัตรของขวัญโฮมโปร สูงสุดมูลคา 40,000 บาท 

เม� อชอปครบตามเง� อนไขฯ ลดและรับคะแนน

สะสมเพิ่ม สูงสุด 43% เม� อใชคะแนนแลก

เปนสวนลด พิเศษ! สําหรับลูกคาโฮมการด 

และ โฮมโปรวีซา แพลทินัม ลดและรับเพิ่ม 

สูงสุดถึง 7% ชอปม่ันใจ ปลอดภัย กับโฮมโปร! 

พนักงานให บริการไดรับวัคซีนครบตามที่ 

สธ.กําหนด และผานการคัดกรอง ATK กอน

เขาพ้ืนท่ีทุกคน พบกันท่ี อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ฮอลล 9-10 เริ่ม 11 มีนาคม - 20 มีนาคม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 

1284 หรือ HomePro Line Connect

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 

กระทรวงคมนาคม เตรียมความพรอมระบบเก็บคา

ผานทางพิเศษอัตโนมัติแบบไมมีไมกั้น (Multi-Lane 

Free Flow: M-Flow) โดยอยูระหวางการพัฒนา

ระบบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการบัตร 

Easy Pass เพ� อเช� อมโยงจากฐานขอมูลเดิมไปใชใน

การลงทะเบียน M-Flow ได โดยงาย ลดขั้นตอนใน

การเติมขอมูล และเตรียมความพรอมเพ� อสรางการ

รับรูลวงหนากอนเปดใหบริการบนทางพิเศษ ระยะ

ที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2565

ตามที่ กทพ. ไดดําเนินการระบบเก็บคาผาน

ทางพิเศษอัตโนมัติแบบไมมีไมกั้น (Multi-Lane Free 

Flow : M-Flow) โดยรวมกับกรมทางหลวงในการบู

รณาการใหเปนไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

(Single Platform System) บนทางพิเศษ ระยะที่ 

1 ทางพิเศษฉลองรัช จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 

ดานสุขาภิบาล 5-1 ดานสุขาภิบาล 5-2 และดาน

จตุโชติ ซึ่งที่ผานมา กรมทางหลวงไดเปดใหบริการ 

M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 

9 ที่ดานธัญบุรี 1 ดานธัญบุรี 2 ดานทับชาง 1 และ

ดานทับชาง 2 ไปเม� อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 นั้น 

ปจจุบัน กทพ. อยูระหวางการศึกษาและนําผลจาก

กทพ. เตรียมความพรอมระบบ M-Flow บนทางพิเศษฉลองรัช กอนเปดใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2565

การเปดใหบริการดังกลาวไปพัฒนาการดําเนินงาน 

โดยอยูระหวางการพัฒนาระบบเพ� ออํานวยความ

สะดวกแกผูใชบริการบัตร Easy Pass เพ� อเช� อม

โยงจากฐานขอมูลเดิมไปใชในการลงทะเบียน M-

Flow ได โดยงาย ลดขั้นตอนในการเติมขอมูล และ

เตรียมความพรอม เพ� อประชาสัมพันธ สรางการ

รับรูลวงหนากอนเปดใหบริการ M-Flow บนทาง

พิเศษ ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทั้ง 3 ดาน ใน

เดือนกรกฎาคม 2565

นอกจากน้ี ในสวนของการปรับปรุงกายภาพ

หน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบ 

M-Flow ที่ ดานสุขาภิบาล 5-1 และดานสุขาภิบาล 

5-2 กทพ. ไดดําเนินการจนแลวเสร็จตามแผนงาน 

คงเหลือเพียง ดานจตุโชติที่อยูระหวางดําเนินการ

ปรับปรุง และจะแลวเสร็จภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2565 

ในสวนของงานติดตั้งอุปกรณของระบบ Multi-Lane 

Free Flow (M-Flow) และการพัฒนาซอฟตแวร

เพ� อเช� อมตอระบบ M-Flow กับ Single Platform 

System ของกรมทางหลวง ขณะน้ี มีความกาวหนา

ในการดําเนินงานที่รอยละ 88.15

“M-Flow สะดวก งาย ชีวิตก็มีความสุขได

มากข้ึน เพ่ิมเวลาความสุขของปลายทางดวย M-Flow”

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  

ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นาย

วิรัตน ปราบทุกข ผูอํานวยการ สถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ 

สวพส.  ลงนามบันทึกความเขาใจผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส  มีวัตถุประสงคเพ� อเพิ่มขีด

ความสามารถดานการวิจัยพัฒนาและตอยอด

งานวิจัย ใหสามารถนําไปพัฒนานวัตกรรม

เพ� อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และ

รวมกันสรางนวัตกรรมใหม การแลกเปลี่ยน

เทคโนโลยี ความรู ทรัพยากร และบุคลากร 

ตลอดจนการผลิต/พัฒนาบุคลากร ใหมีคุณภาพ   

มาตรฐาน  โดยมีระยะเวลาดําเนินงานรวมกัน 

5 ป โอกาสนี้ นายสายันต ตันพานิช รอง

ผูวาการวิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรม

ชีวภาพ วว. นางสาวเพชรดา อยูสุข รอง

ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ 

ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ  ผูอํานวยการ 

ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสรางสรรค 

วว. พรอมผูบริหาร บุคลากรทั้งสองฝายรวม

เปนเกียรติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 

โดยมีขอบเขตความรวมมือมุงเนนการ

สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาวิจัย การพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การวิจัยเพ� อการ

พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนในทุกมิติ และ

การสงบุคลากรเขารวมในการศึกษาวิจัย   

ประสานงานและอาศัยทรัพยากรของทั้ง

สองฝาย  รวมพัฒนาบุคลากร โครงสราง

พื้นฐาน การถายทอดองคความรู รวมทั้งการ

บริหารจัดการเพ� อเพิ่มประสิทธิภาพ และ

วว. จับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มุงเพิ่มขีดความสามารถ/ตอยอดงานวิจัยพัฒนาอยางยั่งยืน

เสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

และบูรณาการดานการวิจัยรวมกัน

ผูวาการ วว. กลาววา วว. ใหความสําคัญ

กับการขับเคล� อนประเทศดวย BCG โมเดล

เศรษฐกิจใหม หรือ Bio-Circular-Green Economy 

ที่มุงบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ วว. 

ยังตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากควบคูไปดวย โดยมุงทํางาน

เชิงบูรณาการรวมกับหน�วยงานวิจัย ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคชุมชน สูการสงเสริม

และสนับสนุนดานการเกษตร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งนํางานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา

เกษตร สรางความสมดุลทางเศรษฐกิจควบคู

กับการลดปญหาดานการเกษตรอยางย่ังยืน 

การลงนามความเขาใจคร้ังน้ี ถือเปนกาวสําคัญ

ที่จะบูรณาการองคความรูและทรัพยากร

รวมกัน โดยที่ วว. มีความพรอมและความ

เชี่ยวชาญในการบูรณาการงานทางดาน

เทคโนโลยีการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน 

(Valued  Chain) ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา เริ่มจากเทคโนโลยีการปลูก การ

พัฒนาสายพันธุเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

และการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 

ตลอดจนเทคโนโลยีอ� นๆ ที่พรอมสงเสริม

และสนับสนุนใหแกเกษตรกรและผูสนใจ

ทั่วไป 

“...วว. มีหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน 

การวิเคราะหทดสอบ โครงสรางพื้นฐานตางๆ 

รวมทั้งนักวิจัยและบุคลากรของ วว. ลวนมี

ความรูความสามารถและประสบการณ 

ที่พรอมจะนําศักยภาพที่มีไปผลักดันใหเกิด

ประโยชนทั้งในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม  

ความรวมมือนี้จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

และสงผลใหเกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพ� อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศ

อยางย่ังยืนสืบไป...” ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต 

กลาว

นายวิรัตน ปราบทุกข ผูอํานวยการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ

มหาชน) กลาววา  สวพส. มีภารกิจสนับสนุน

และรักษาซึ่งพันธกิจของโครงการหลวงใน

การวิจัยและพัฒนา เผยแพรและสรางเครือ

ขายองคความรูของการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง

ยั่งยืน ประกอบดวย งานวิจัย งานสงเสริม

และขยายผล งานพัฒนาเครือขายและความ

เปนหุนสวนในความรวมมือดานตางๆ โดย

การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

งานพัฒนา อุทยานหลวงราชพฤกษ ท้ังภายใน

สถาบัน โครงการหลวง และหน�วยงานรัฐ 

สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ งาน

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลง

เรียนรู เพ� อพัฒนาใหเปนแหลงเผยแพรองค

ความรูและเปนจุดเช� อมโยงการแสดงผลงาน

วิจัยและพัฒนาผลงานโครงการหลวงและ

พื้นที่สูง รวมทั้งดานงานบริหารและพัฒนา

องคกร เพ� อเสริมสรางองคกรใหมีความเขมแข็ง

และมั่นคง 

“...การดําเนินงานของ สวพส. มีความ

สัมพันธกับชาวบานในพ้ืนท่ี  ปจจุบันประชาชน

ในพื้นที่หรือประเทศตองการองคความรู

และนวัตกรรมเขามาชวยแกไขปญหา โดย

เฉพาะปจจัยที่มีตอการเปลี่ยนแปลง สวพส. 

ตองการประสานความรวมมือกับทุกหน�วย

งาน  เพ� อใหบุคลากรและเจาหนาที่ทํางาน 

ไดมีเคร� องมือเขาไปชวยเหลือชาวบานเขาไป

พัฒนาพื้นที่สูง  ขณะนี้ สวพส. รวมกับมูลนิธิ

โครงการหลวงไดผลักดันแผนปฏิบัติการ

ดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนในระยะป 

พ.ศ. 2566-2570  โดยแผนนี้จะครอบคลุม

ทั้งงานดานการวิจัยและพัฒนาและภารกิจ

ของทุกหน�วย มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี 

องคความรูและความรวมมือของทุกภาคสวน 

การลงนามความรวมมือในครั้งนี้ จะเปนสวน

หนึ่งที่ทําใหแผนฯการพัฒนาพื้นที่สูงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ วว. 

และ สวพส. มีภารกิจที่ใกลเคียงกันในการ

วิจัยพัฒนาคนควาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มุงนําผลงานไปสรางประโยชนอยางกวาง

ขวางและรวดเร็ว วว. มีความโดดเดนความ

เช่ียวชาญดานการวิจัยพัฒนา  สวพส. จะเขามา

เติมเต็มใหสมบูรณขึ้นในดานการมีพื้นที่

เปาหมาย ซึ่งมีการวิเคราะหปญหา การวาง

เปาหมายการพัฒนา จะทําใหนําความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชใหเกิดประโยชน

ไดตรงจุดและสามารถแกไขปญหาตรงกับ

ความตองการ  จะทําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่

สูงไดอยางเปนรูปธรรม เกิดประโยชนกับ

ประชาชน เกิดประโยชนกับประเทศชาติ 

โดยเฉพาะการแก ไขปญหาความยากจน  

การเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  สรางความม่ันคง

ใหกับประชาชน โดยเฉพาะตามแนวชายแดน

ที่หางไกล...”  ผูอํานวยการ  สวพส. กลาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

ขอรับคําแนะนําปรึกษาจาก วว. ติดตอไดที่  

โทร.0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009  

E-mail : tistr@tistr.or.th Line@TISTR IG : 

tistr_ig

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายวันดี พ่ึงสิงห กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และ

มีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑. ธนบัตรประเทศญ่ีปุน (สกุลเยน) จํานวน 

๓๓,๐๐๐,๐๐๐ เยน แลกเปล่ียนเปนเงินสกุลบาทไทย 

ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปนเงินจํานวน 

๙,๔๘๔,๒๐๐ บาท นําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขท่ี ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-

๕ ช� อบัญชี บัญชีรับ-สํานักงาน ปปง. (ต้ังแต ๑,๐๐๐ 

บาท ข้ึนไป) เม� อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- นายวันดี 

พ่ึงสิงห และ

นางนภา 

แสนปญหา

๙,๔๘๔,๒๐๐ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ประมาณ ๙,๔๘๔,๒๐๐ บาท (เกาลาน

ส่ีแสนแปดหม� นส่ีพันสองรอยบาทถวน)

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายคดีนายวันดี พึ่งสิงห กับพวก 

(นางสาวอภิรดี โอภิธากรณ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาววรรณพร ปดตานัง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวอภิรดี โอภิธากรณ) (นางสาววรรณพร ปดตานัง)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ ทาวสุบัน เตียสิริ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - ทาวสุบัน เตียสิริ/ทาว

คําบอน เตียสิริ

๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เกาสิบแปด

ลานบาทถวน) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายทาวสุบัน เตียสิริ กับพวก

(นายกิติศักดิ์ สีสด)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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Praew Talk 2022 “The Fight Club”@centralwOrld    ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 

และศิริเพ็ญ ผลัญชัย จัดงาน Praew Talk 2022 “The fight club” ทอลคสรางแรงบันดาล

ใจจากนักธุรกิจ คนดัง เซเลบริตี้ ที่ตอสูจนประสบความสําเร็จมารวมแชรเร� องราวและแรง

บันดาลใจดีๆ  มีบูธสินคาและบริการรวมถึงการเปดรับบริจาคชวยเหลือดานการศึกษาใหแก

เด็กยากไร โดยมี ตัน ภาสกรนที, มณีจันทร สมิทธิสมบูรณ, ณัฏฐา ทองแกว, กรกนก ยงสกุล 

และสุพรทิพย ชวงรังษี รวมงาน  ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

อีสท เวสท ซีด ผนึกกําลังซันสวีท สงผลผลิตคุณภาพจากเมล็ดพันธุตราศรแดง สงตอความ

อรอยดวยซันสวีท     บริษัท อีสท เวสท ซีด (เมล็ดพันธุตราศรแดง) ผูนําดานเมล็ดพันธุ 

จับมือกับ บริษัท ซันสวีท ลงนามในบันทึกขอตกลง “รวมพัฒนาสายพันธุขาวโพดและพืชผัก

เขตรอน” โดยมี วิชัย เหลาเจริญพรกุล ผูจัดการทั่วไป บริษัท อีสท เวสท ซีด และดร.องอาจ 

กิตติคุณชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ซันสวีท รวมลงนาม พรอมดวย มรกต กิตติคุณชัย 

รองประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร บริษัท ซันสวีท อิสระ วงศอินทร ผูจัดการฝายขายประจํา

ประเทศไทย บริษัท อีสท เวสท ซีด รวมเปนสักขีพยาน การลงนามครั้งนี้เปนความรวมมือ

ในการพัฒนาสายพันธุขาวโพดหวานและขาวโพดขาวเหนียว และพืชผักตางๆ  สงเสริมความ

แข็งแกรงดานหวงโซอาหาร ตอบโจทยเกษตรกร ผูบริโภค และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ

ทางการเกษตร สรางความมั่นคงดานธุรกิจเกษตรใหมีศักยภาพในการแขงขันของตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศตอไป ณ จ.เชียงใหม

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ รองประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ที โอเอ เพนท 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ TOA 

เปดเผยวา “TOA ไดเปด เมกา เพนท แอนด 

โฮม (Mega Paint and Home) สาขาใหม 

ที่ อ.แกลง จ.ระยอง ที่สุดของโมเดลธุรกิจสี 

และเคมีภัณฑกอสราง สไตล Modern Retail 

มีสินคาครบ บริการจบในที่เดียว เปนความ

รวมมือในการวางแผนธุรกิจรวมกันระหวาง 

TOA และบริษัท พีเอ อลูมินั่ม จํากัด ซึ่ง

เปนรานคาตัวแทนจําหน�าย ในการพัฒนารูป

แบบการบริหารจัดการรานคา เพ� อยกระดับ

การแขงขันใหกับรานคาตัวแทนจําหน�ายทั่ว

ประเทศ  เปดอยางเปนทางการเม� อเดือน

กุมภาพันธที่ผานมา” 

Mega Paint and Home ถือเปนการ

TOA ผุด “Mega Paint and Home” สาขาแกลง ระยอง พรอมขยายเพิ่ม 40 สาขา ในป 65

ปฏิวัติวงการสี เคมีภัณฑกอสราง กระเบื้อง

เซรามิค และวัสดุกอสราง ยกระดับดวยโซลูช่ัน

แบบครบวงจร (Total Solution) ที่จําหน�าย

สิ นค าประ เภทสี ท า

อาคาร สีอุตสาหกรรม 

สีงานไม สินคาฮารดแวร 

เคมีภัณฑกอสราง เพ� อ

ซอมแซมบาน และ

อาคารที่รั ่ว ซึม ราว 

ลอกลอน หรือจะเปน 

การเสริมกําลังโครงสราง

สิ่งปลูกสรางใหรับน้ํา

หนั ก ได มากขึ้ นด วย

เทคโนโลยีจากประเทศ

เยอรมนี รวมถึงมียิปซ่ัม

บอรดคุณภาพมาตรฐาน แบรนด “TOA Gypsum” 

และยังมีกระเบ้ืองเซรามิค กระเบ้ืองพอรซเลน 

อีกทั้งบริการงานชางมาตรฐานใหม ที่เรียกวา  

“WHO Service” โดยทีมชางผูรับเหมามือ

อาชีพ ที่ผานการฝกอบรมจาก TOA เพ� อให

ลูกคาเลือกใชบริการไดอยางมั่นใจ 100% 

ดวยบริการครบทุกความตองการ อาทิ ทาสี

อาคาร ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟา หลังคา 

ระบบกันซึมหองน้ําและปูกระเบื้อง ระบบกัน

ซึมดวยแผนยางชนิดเปาไฟ และแผนยางกัน

ซึมชนิดมียางในตัว ติดตั้งฝาเพดานและผนัง 

พื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซอมพื้น ปรับระดับ

พื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู และรับเหมางานฉาบปูน

ลอฟท ปูนฉาบขัดมันสําเร็จรูป ซึ่งปจจุบัน 

WHO Service มีฐานผูรับเหมาคุณภาพใน

ระบบกวา 300 บริษัท ทั่วประเทศ ที่พรอม

ใหบริการลูกคาอยางใกลชิด

ปจจุบัน Mega Paint and Home มี

สาขา 16 แหงทั่วประเทศ พรอมแผนขยาย

สาขาอีก 40 แหง ภายในป 2565 และตั้ง

เปาสาขา 70 แหงทั่วประเทศภายในป 2567  

รวมทั้งการขยายสาขาครอบคลุม AEC อีก

กวา 6 ประเทศไดแก ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

กัมพูชา เมียนมาร และ เวียดนาม

TOA พรอมพัฒนาโซลูชั่นครอบคลุม

ทุกโจทยความตองการ รองรับทุกตลาดและ

กลุมเปาหมาย ตอกย้ําความแข็งแกรงในการ

ครองแชมป No.1 Brand ที่ครองใจผูบริโภค

มาอยางตอเน� องและยาวนานที่สุด

ศิริเมธ ลี้ภากรณ ประธานเจาหนาที่

ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร 

ซินเนอรยี่ หรือ จีพีเอสซี แกนนํานวัตกรรม

ธุรกิจไฟฟากลุม ปตท. รวมกับทัพเรือภาคท่ี 1 

และศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

อาวไทยฝงตะวันออก (ศวทอ.) จัดพิธี 

“สงมอบหญาทะเลโครงการฟนฟูแหลง

หญาทะเล” พรอมปลูกหญาทะเลชนิดพันธุ

กุยชายเข็ม จํานวน 5,000 กอ ในพื้นที่ 3 ไร 

ปลอยปลาการตูน และหอยมือเสือ เพ� อฟนฟู

ระบบนิเวศทางทะเลใหมีความอุดมสมบูรณ

อยางตอเน� อง สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

กลุมจีพีเอสซี ผนึกกําลังทัพเรือภาคที่ 1 และ ศวทอ. 

เดินหนาสงมอบหญาทะเลฟนฟูระบบนิเวศเกาะขาม

และสรางรายได ใหกลุมประมงและชุมชน

โดยรอบ โดยไดรับเกียรติจาก พลเรือโทพิชัย 

ลอชูสกุล ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เปน

ประธานในพิธี บริเวณอุทยานใตทะเลเกาะขาม 

ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม ที่ผานมา จีพี

เอสซี ไดดําเนินการปลูกหญาทะเลไปแลว

จํานวน 5,000 กอ พื้นที่ 3 ไร ณ บริเวณ

ชายฝงหาดนภาธาราภิรมย กิจการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ กองการบินทหารเรือ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี รวมจํานวนหญาทะเลที่ปลูกทั้งสอง

ครั้งเทากับ 10,000 กอ รวมเปนพื้นที่ 6 ไร

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท แอนด 

ฟูดเชน ผูดําเนินธุรกิจรานอาหารในเครือ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือซีพีเอฟ ปรับโฉมใหม! 

ฟูดเวิลด (Food World) ศูนยรวมอาหารสตรี

ทฟูดชั้นนําคุณภาพ สาขาคลินิกศูนยแพทย

พัฒนา ท่ีมีความทันสมัย บนพ้ืนท่ีขนาดใหญข้ึน 

โดยรวมรานอาหารชั้นนําและแบรนดดัง

ระดับอินเตอร รวมถึงรานดังทองถิ่นที่ไดรับ

ความนิยม อาทิ ครัวอัปสร กวยเตี๋ยวสุโขทัย

แมบุญรอด แมม่ีขาวซอย ต๊ักกะเพราถาดยักษ 

เสิรฟความอรอย คุณภาพ สะอาดปลอดภัย

สรางมั่นใจแกผูบริโภคในราคาคุมคา 

นายสุนทร จักษุกรรฐ รองกรรมการ

ผูจัดการอาวุโส ธุรกิจหาดาวและรานอาหาร 

ซีพีเอฟ กลาววา ศูนยอาหาร Food World 

มุงเนนยกระดับศูนยอาหารในสถานพยาบาล

อยางตอเน� อง คัดสรรเมนูสตรีทฟูดรสชาติ

ไทยแทจากผูประกอบการรานอาหารที่มีช� อ

เสียงและคุณภาพ แกผูใชบริการโรงพยาบาล 

ซึ่งภายในป 2565 มีแผนจะขยายสาขาอีก 

4 แหง โดยคัดเลือกพื้นที่ในสถานพยาบาล

มากขึ้น เพ� อสงตออาหารที่ดีตอสุขภาพและ

ปลอดภัย ดวยวัตถุดิบคุณภาพจากซีพีเอฟสู

คนไทยทุกพื้นที่ 

ดาน นายแพทยพิทักษ ต้ังชนะชัยอนันต 

รองผูอํานวยการคลินิกศูนยแพทยพัฒนา 

กลาวขอบคุณซีพีเอฟที่มุงเนนพัฒนาศูนย

อาหาร ดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยการ

บริหารจัดการ อาทิ การชําระเงิน การจัดสรร

รานคา การตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความ

สะอาดปลอดภัย ตลอดจนนําวัตถุดิบคุณภาพ

จากซีพี มาสนับสนุนผูปวยและบุคลากร

Food World ปรับโฉมเปดสาขาใหมคลินิกศูนยแพทยพัฒนา รวมรานอาหารอรอยช� อดังในที่เดียว

ทางการแพทยในชวงมาตรการโควิด-19 ที่

ผานมาเปนอยางดี 

ศูนยอาหาร Food World สาขาคลินิก

ศูนยแพทยพัฒนา ตั้งอยูบริเวณอาคารจอด

รถแหงใหม ชั้น 2 เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต

เวลา 06.00 - 18.30 น. ภายใตมาตรฐาน

ปองกันโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

อยางเขมงวด โดยขอความรวมมือจากลูกคา

สวมหนากากอนามัย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

ตลอดจนการเวนระยะหางทางสังคมใน

ระหวางเขาแถวชําระคาสินคา และเพิ่มทาง

เลือกการชําระเงินแบบไรสัมผัสดวย True 

Money Wallet ขณะที่ผูประกอบการรานคา

ไดรับวัคซีนครบโดส มีการตรวจ ATK และ

ทํ าความสะอาดร านด วยน้ํ ายาฆ า เชื้ อ

สม่ําเสมอ เพ� อสรางความมั่นใจใหทุกทาน

ที่มาใชบริการ

เซ็นทาราแกรนด ลาดพราว ตอนรับ นางสาวไทย ประจําป 2565    วุฒิศักดิ์ พิชญกานต 

ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว ใหการตอนรับ นิตา 

มานิตา ดวงคํา ฟารเมอร นางสาวไทย ประจําป 2565 ครองตําแหน�งนางสาวไทยลําดับที่ 53 

ของประเทศไทย เน� องในโอกาสเขาถายทํารายการเผือกรอนที่หองอาหารบลูสกาย รูฟท็อป 

ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว

หองอาหารบลูสกายเชิญทุกทานดินเนอรนอกบานกับบรรยากาศที่มีใหเลือกทั้งแบบ

ภายในหองแอรเย็นสบายหรือแบบอัลเฟรสโกไดนิ่ง ที่รูฟท็อปเทอเรซ พรอมชมวิวยาม

พระอาทิตยอัสดงที่ใหคุณไดเซลฟทั้งอาหารและวิวไปพรอมกัน หองอาหารรูฟท็อปบลูสกาย

นําเสนออาหารในคอนเซ็ปต “สเตกเฮาสและซีฟูดสไตลยุโรป” เปดใหบริการทุกวัน เวลา 

17.00 - 23.00 น. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารองโตะไดที่ ไลน  @centaraladprao โทร.

0-2541-1234  

Blue Card บัตร

สะสมคะแนน พรอม

ความสุขหลากหลาย

สไตลในบัตรเดียว ขอ

แนะนําวิธีแลกคะแนน

รูปแบบใหม ไมต อง

พกบัตร  หมดปญหา

บัตรหาย บัตรชํารุด 

อีกทั้ งยังชวยลดการ

สัมผัส ตอบโจทยกลุม

ผู บ ริ โ ภ ค ใ น ยุ ค

สถานการณโควิด – 19 

ใ ห ส ม า ชิ ก ไ ด แ ล ก

คะแนนเปนสวนลดแทน

เงินสดที่ PTT Station 

และรานคาในเครือ OR 

ไดแก Café Amazon, 

Texas Chicken, ฮั่วเซงฮงติ่มซํา, จิฟฟ และ 

Pearly Tea ไดรวดเร็วกวาเดิม สะดวกกวา

ดวยการไมตองใชบัตรสมาชิกในการแลก

คะแนนอีกตอไป เพียงแจงเบอร โทรศัพทที่

ลงทะเบียนไวกับ Blue Card จากนั้นแจง

รหัส Blue Code 4 หลัก โดยรหัส Blue 

Code เริ่มตนของสมาชิกคือ วันเกิดและ

เดือนเกิดของสมาชิก เพียงเทานี้ก็สามารถ

แลกคะแนนไดทันที สวนสมาชิกทานใดยัง

สะดวกใชบัตร สามารถย� นบัตร Blue Card 

ใหพนักงาน พรอมแจงรหัส Blue Code ได

เลยเชนกัน และสําหรับการสะสมคะแนน 

Blue Card นั้นยังคงสามารถแจงเบอร

โทรศัพท หรือย� นบัตรเพ� อสะสมคะแนนได

เหมือนเดิม

ท้ังน้ี สมาชิกสามารถเปล่ียนรหัส Blue Code 

ใหมไดเองที่แอปพลิเคชัน Blue Card เลือก

หมวดดานลางที่ “ขอมูลสวนตัว” และเลือก

เมนู “เปลี่ยน Blue Code” โดยสามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.

pttbluecard.com/th/pr/promotion/

1643851743166181

สมัครสมาชิก Blue Card ฟรี ไดที่ 

PTT Station และรานคาในเครือ OR ทุกสาขา 

หรือสมัครทางออนไลน ไดที่ https://www.

pttbluecard.com/th/auth/register/user 

พรอมสะสมคะแนนงายๆ ไดทันที แถมยังไม

พลาดรับทุกสิทธิพิเศษเพียงดาวน โหลดแอป

พลิเคชัน Blue Card ติดมือถือไว ดาวน โหลด

ไดที่ https://goo.gl/Et7iaY

Blue Card แจงขาวดี เปลี่ยนวิธีแลกคะแนนใหม

ไมตองพกบัตร ลดสัมผัส สะดวก งาย แลกไดทันที
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เมืองชิงเต่าพบโอมิครอนระบาดในนร.

ปักกิ่ง • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม จาก

การแถลงของคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน 

(เอ็นเอชซี) ในวันเดียวกัน กล่าวถึงจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 

เมื่อวันเสาร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สายพันธุ์ โอมิครอน 88 คน 

ที่เมืองชิงเต่า เมืองท่าสำาคัญของมณฑลชานตง จีนพบผู้ติด

เชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อวันเสาร์ 329 ราย เป็นการ

ติดเชื้อในประเทศ 175 ราย เพิ่มจากเมื่อวันศุกร์ที่มีผู้ติดเชื้อ

ในประเทศ 102 ราย คณะกรรมการสาธารณสุขเทศบาลชิง

เต่าระบุว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน

ส่วนใหญ่พบในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตไล้สี ใน

เขตนี้จะตรวจเชื้อทั้งเขตรอบ 2 ในวันที่ 7 มีนาคม ขณะนี้ยัง

ไม่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระบาดมากขึ้นอีก การระบาดของ

โควิด-19 ที่พบในเมืองชิงเต่าทำาให้จำานวนผู้ติดเชื้อในประเทศ

ของจีนเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคมปีที่แล้ว เอ็น

เอชซีรายงานว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่พบที่มณฑลจี๋หลิน, 

มณฑลกวางตุ้งและมณฑลเหอเป่ย์ จีนมีผู้ติดเชื้อสะสมถึงวัน

ที่ 5 มีนาคม 110,868 ราย และเสียชีวิต 4,636 คน

ทอร์นาโดถล่มรัฐไอโอวาเสียชีวิต 6 ราย

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า พายุทอร์นาโดพัดถล่มเมดิ

สันเคาน์ตีในรัฐไอโอวาของสหรัฐ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย โดยเป็นผู้ใหญ่ 4 คน และเด็ก 2 คน 

ไดโอจีเนส อายาลา ผู้อำานวยการสำานักจัดการเหตุฉุกเฉินของ

เมดิสันเคาน์ตี แถลงว่า มีผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากทอร์นาโด

อย่างน้อย 4 ราย พายุลูกนี้ทำาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 

ทั้งบ้านเรือนประชาชนและทรัพย์สิน เป็นความสูญเสียที่ผู้คน

ในเขตนี้ ไม่ได้พบเห็นมานานแล้ว และจะมีผลกระทบไปอีก

หลายปี ด้านสำานักบริการสภาพอากาศแห่งชาติประจำาเมืองดิ

มอยน์ เมืองหลวงของรัฐไอโอวาทวีตเมื่อเวลา 19.30 น. วัน

เสาร์ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 08.30 น. วันอาทิตย์ตามเวลา

ไทยว่า ความเลวร้ายที่สุดจากทอร์นาโดที่ตอนกลางของรัฐไอ 

โอวาจบส้ินแล้ว พายุเคลื่อนตัวไปทางตะวันออก คิม เรย์โนลด์ 

ผู้ว่าการรัฐไอโอวา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติที่เมดิ

สันเคาน์ตี

ออสเตรเลียเตือนฝนตกหนักต่อ

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 6 มีนาคมว่า หลาย

เมืองในออสเตรเลียที่เผชิญกับฝนตกหนักทำาให้เกิดน้ำาท่วม

ครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และขณะนี้ประชาชนกำาลังเก็บ

กวาดข้าวของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำาท่วม ได้รับการแจ้ง

เตือนว่าจะมีฝนตกหนักอีก สำานักพยากรณ์อากาศแห่งชาติ

ออสเตรเลียแถลงเตือนเมื่อวันอาทิตย์จะเกิดฝนฟ้าคะนองรุน 

แรงและน้ำาท่วมใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์ รัฐแห่งนี้มีผู้เสียชีวิต

จากน้ำาท่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 11 ราย คาดว่าจะเกิดน้ำาท่วม

ฉับพลันที่เมืองบริสเบน เมืองเอกของรัฐที่มีประชากร 2.6 

ล้านคน และจะมีฝนตกหนัก, ลูกเห็บขนาดใหญ่และลมแรงที่

รัฐนิวเซาท์เวลส์.

นรู้ล่วงหน้าไหมว่ารัสเซียจะบุกยูเครน?

ถ้าไม่รู้ก่อน แปลกใจไหม?

ถ้าได้รับการแจ้งจากมอสโกก่อน, ปักกิ่งได้ระงับ

ยับยั้งหรือสนับสนุน?

เป็นชุดคำาถามที่ยังพยายามหาคำาตอบจากหลายๆ 

แหล่งข้อมูล

แต่รายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่กำาลังเป็นที่ถกแถลงกันใน

หมู่นักวิเคราะห์ต่างๆ มีรายละเอียดที่น่าสนใจไม่น้อย

ข่าวชิ้นนี้แจ้งว่า

วันที่ 20 กุมภาฯ คือวันปิดการแข่งขันโอลิมปิกส์ฤดู

หนาวที่ประเทศจีน

วันที่ 24 กุมภาฯ ปูตินสั่งทหารรัสเซียบุกยูเครน

2 เหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรหรือไม่?

แหล่งข่าวในทำาเนียบขาวที่อ้างข่าวกรองสหรัฐฯ 

บอกว่ารัสเซียได้แจ้งให้จีนทราบล่วงหน้าว่าจะมีปฏิบัติการ

ทางทหารในยูเครน...ฝ่ายจีนไม่ได้ระบุชัดว่าสนับสนุนหรือ

คัดค้านแผนการบุกยูเครนของรัสเซีย

แต่จีนได้ขอให้รัสเซียเลื่อนแผนปฏิบัติการนี้ ไปหลัง 

โอลิมปิกส์ที่ประเทศจีนจบลงเสียก่อน

นี่คือข่าวจากสหรัฐฯ ที่จีนและรัสเซียยังไม่ได้ยืนยัน

หรือปฏิเสธ

แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าปักกิ่งกับมอสโกมีความ

ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากน้อยเพียงใด

และการท่ีจีน “งดออกเสียง” ในมติสหประชาชาติท่ี

ประณามรัสเซียเรื่องบุกยูเครนน้ันมีความหมายจากน้ีไปอย่างไร

สี จิ้นผิง จะกระโดดลงไปอุ้มปูตินเต็มตัว หรือจะให้

ความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขบางประการที่จะไม่ทำาให้จีนต้อง

พลอยติดกับดักของสงครามด้วย

จังหวะการพบปะระหว่างปูตินกับสี จิ้นผิง ครั้งล่าสุด

ก็น่าสนใจ

ปูตินบินไปปักก่ิงเพื่อพบกับ สี จ้ินผิง เพื่อร่วมพิธีเปิด

กีฬาโอลิมปิกส์ฤดูหนาว เมื่อวันท่ี 4 กุมภาฯ (วันเดียวกับท่ีมี

ข่าวว่ารัสเซียแจ้งจีนว่าจะมีปฏิบัติการทางทหารในยูเครน)

เป็นการพบกันตัวเป็นๆ ของ 2 ผู้นำาครั้งแรกใน 2 ปี

และมีการออกแถลงการณ์ร่วมยาว 5,364 คำาที่

ตอกย้ำา “ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ที่ครอบคลุม

ทุกมิติ “โดยปราศจากข้อจำากัดในความร่วมมือทุกๆ ด้าน”

หากข่าวชิ้นนี้เป็นความจริงก็แปลว่าจีนรู้ล่วงหน้าว่า 

ปูตินจะลุยเข้ายูเครน แต่ไม่ได้ห้ามปราม

หรือห้ามแล้วไม่เป็นผล?

แต่ที่แน่ๆ ก็คือ เมื่อปูตินเผชิญกับการคว่ำาบาตรทาง

เศรษฐกิจระลอกใหม่จากโลกตะวันตก เขาก็ยิ่งเข้าหาสี จิ้นผิง 

เพื่อขอความร่วมมือด้านการค้าขายและลงทุน

รวมถึงการลงนามสัญญา 30 ปี ให้จีนซื้อก๊าซจากรัสเซีย

และสร้างท่อส่งก๊าซใหม่ระหว่าง 2 ประเทศ

แต่จีนดำาเนินนโยบายกับรัสเซียเรื่องสงครามยูเครน

อย่างระมัดระวังยิ่ง

บางคนเรียกว่าเป็นการ “เดินไต่ลวด” ของจีนที่ต้องการ

จะรักษาดุลระหว่างกระโดดเข้าอุ้มเต็มตัว กับยื่นมือช่วยเหลือ

บางอย่างเพื่อรักษามิตรไมตรี และยันอเมริกาเอาไว้ในบาง

เรื่องที่กระทบจีน

แต่ในอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลประโยชน์ของจีนจาก

การค้าขายและลงทุนและเชื่อมโยงกับยุโรปตะวันตกนั้น ปักกิ่ง

ก็วางจุดยืนของตนที่รักษาระยะห่างจากมอสโกอย่างระแวด

ระวังเช่นกัน

เพราะหากปูตินเจ๊ง สี จิ้นผิง จะไม่ยอมเจ็งตามไปด้วย

แน่นอน!

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจีนเข้าใจสหรัฐฯ ในเรื่องนี้

มากกว่าที่จะเห็นใจรัสเซีย

นักข่าวสหรัฐฯ ถามโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน หัว 

ชุนอิ๋ง ว่า “ทำาไมจีนไม่ประณามรัสเซียที่ใช้กำาลังทหารรุกราน

ยูเครน ประเทศเพื่อนบ้าน หรือเป็นเพราะจีนเห็นด้วยกับ

การรุกรานประเทศเพื่อนบ้านของ

รัสเซีย?

โฆษกกระทรวงต่างประเทศ

จีนคนนี้ตอบว่า 

“พวกคุณน่าจะหันกลับไปมอง

ตัวเองบ้างว่า พวกคุณได้ทำาอะไรไว้

บ้างในเรื่องสิทธิสภาพของประเทศ

ต่างๆ ว่าพวกคุณยึดมั่นให้เกียรติ

ประเทศอื่นๆ แค่ไหน

“เมื่อร้อยกว่าปีก่อน จีนถูก

สหรัฐและชาติตะวันตก 8 ชาติยก

กำาลังทหารเข้าทำาลายกรุงปักกิ่ง 

ปล้นชิงและเผาพระราชวังของเรา

หลายแห่ง พวกคุณคิดตำาหนิตนเอง

บ้างไหม?

“ตอนสหรัฐฯ รุกราน

ยูโกสลาเวีย เอาระเบิดท้ิงใส่ประเทศ

ยูโกสลาเวีย สร้างความเสียหายแก่

กรุงเบลเกรดขนาดไหน รวมท้ังสถาน

ทูตจีนในกรุงเบลเกรดก็ถูกท้ิงระเบิด

ด้วย ทำาให้มีเจ้าหน้าท่ีสถานทูตจีน

และผู้สื่อข่าวจีนเสียชีวิต 3 คน บาด

เจ็บอีกหลายคน พวกคุณเคยคิด

ตำาหนิรัฐบาลสหรัฐฯ บ้างหรือไม่? 

“ตอนสหรัฐฯ และพันธมิตรยก

กำาลังทหารไปรุกรานลิเบีย รุกราน

ซีเรีย รุกรานอิรัก พวกคุณเคยออก

มาตำาหนิการละเมิดสิทธิประเทศ

เหล่านั้นบ้างหรือไม่?

“ตอนท่ีสหรัฐฯ สนับสนุนให้ชาว

ยิวไปก่อต้ังประเทศอิสราเอลบนดิน

แดนของปาเลสไตน์ รวมท้ังยกทัพเข้า

ยึดเวสต์แบงก์ ยิงขีปนาวุธใส่ประเทศ

เพื่อนบ้านนับคร้ังไม่ถ้วน สหรัฐฯ อังกฤษ และพวกคุณเคยออก

มาตำาหนิการกระทำาของรัฐบาลสหรัฐฯ อังกฤษ อิสราเอลบ้าง

หรือไม่ว่ารุกรานประเทศอื่น...”

ว่าแล้วเธอก็สรุปด้วยประโยคปวดแสบปวดร้อนว่า

“ดังนั้น คำาถามที่คุณถามฉัน พวกคุณน่าจะกลับไป

ทบทวนตนเอง ไปถามรัฐบาลของพวกคุณบ้างก็ดีนะ”

พร้อมหยอดท้ายสั่งสอนว่า

“พูดตรงๆ นะ พวกคุณและรัฐบาลของพวกคุณไม่มี

คุณสมบัติที่จะมาแนะนำาสั่งสอนรัฐบาลจีน แต่ควรกลับไป

พิจารณาพฤติกรรมของตนเองบ้างจะดีกว่า เป็นประโยชน์

กว่ากระมัง?”

จบข่าว!.

จี

โสมแดงทดสอบดาวเทียมจารกรรม
โซล • สำานักข่าวเคซีเอ็นเอรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า เกาหลีเหนือ

ดำาเนินการทดสอบสำาคัญคร้ังท่ี 2 สำาหรับระบบดาวเทียมจารกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลายชาติมองว่าเป็นข้ออ้างเพื่อปกปิดการ

ยิงทดสอบขีปนาวุธอีกครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือก

ตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 

อ้างรายงานของสำานักข่าวเคซี

เอ็นเอของทางการเกาหลีเหนือ

ที่รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า เกา 

หลีเหนือดำาเนินการทดสอบสำา                                              

คัญอีกคร้ังสำาหรับระบบดาวเทียม                                                   

จารกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

การยิงทดสอบระบบดาว                     

เทียมจารกรรมคร้ังน้ีของเกาหลี 

เหนือเรียกเสียงประณามจาก

รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา, เกาหลี                                                  

ใต้และญ่ีปุ่น ซ่ึงกลัวว่าเกาหลีเหนือ

กำาลังเตรียมการท่ีจะดำาเนินการ

ทดสอบอาวุธคร้ังใหญ่ในอีกไม่ก่ี

เดือนข้างหน้า รัฐบาลประเทศ                                                   

เหล่าน้ีเห็นว่าการปล่อยดาวเทียม

ของเกาหลีเหนือ เป็นข้ออ้างเพื่อ

ปกปิดการทดสอบเทคโนโลยีขีป 

นาวุธท่ีคณะมนตรีความม่ันคง

แห่งสหประชาชาติมีข้อมติห้าม

เกาหลีเหนือเอาไว้

สำานักข่าวเคซีเอ็นเอของ

เกาหลีเหนือรายงานเม่ือวันอา                                                   

ทิตย์ว่า องค์การพัฒนาการบิน                                                    

และอวกาศแห่งชาติของเกาหลี                                                 

เหนือ (นาดา) และสถาบันวิทยา 

ศาสตร์ป้องกันประเทศ ร่วมกัน

ปล่อยดาวเทียมภายใต้แผนการ

พัฒนาดาวเทียมจารกรรมเม่ือ

วันเสาร์ท่ีผ่านมา เป็นการปล่อย

ดาวเทียมคร้ังท่ี 2 ในสัปดาห์น้ี

เพ่ือทดสอบอุปกรณ์ดาวเทียม 

และเป็นการยิงมิสไซล์ครั้งที่ 9 

ในปีนี้

เคซีเอ็นเอรายงานว่า การ

ทดสอบปล่อยดาวเทียมคร้ังน้ี นา

ดายืนยันถึงความน่าเชื่อถือของ

การส่งข้อมูลและระบบรับข้อมูล

ของดาวเทียม, ระบบส่ังการควบ 

คุมและระบบควบคุมภาคพ้ืนดิน

ในด้านต่างๆ 

เช่นเดียวกับการทดสอบ

ระบบดาวเทียมจารกรรมของ

เกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 27 กุมภา 

พันธ์ท่ีผ่านมา สำานักข่าวเคซีเอ็น

เอไม่ได้เปิดเผยถึงชนิดของจรวด

ที่ใช้ในการส่งดาวเทียม แต่เจ้า                  

หน้าที่ ในเกาหลีใต้กล่าวว่าน่า

จะเป็นขีปนาวุธที่ยิงขึ้นจากพื้น 

ที่ใกล้กับกรุงเปียงยาง ซึ่งเป็นที่

ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติ

ของเกาหลีเหนือ 

กองทัพเกาหลีใต้เผยว่า 

มิสไซล์ของเกาหลีเหนือยิงขึ้น

ไปที่ความสูงราว 560 กิโลเมตร 

และบินเป็นระยะทาง 270 กิโล 

เมตร 

ในช่วงเวลาท่ีการเจรจา

ปลดอาวุธนิวเคลียร์เกิดการชะ                                                

งักเกาหลีเหนือดำาเนินการทด 

สอบขีปนาวุธเป็นสถิติสูงสุดเมื่อ

เดือนมกราคมท่ีผ่านมา และแสดง

ท่าทีว่าจะกลับมาทดสอบอาวุธ

นิวเคลียร์ หรือขีปนาวุธข้ามทวีป 

(ไอซีบีเอ็ม) พิสัยไกลท่ีสุดเป็นคร้ัง

แรกนับตั้งแต่ปี 2560 

การทดสอบระบบดาว เทียม                                                                   

จารกรรมของเกาหลีเหนือเม่ือ

วันเสาร์ท่ีผ่านมา เกิดข้ึนเพียง

ไม่ก่ีวันก่อนท่ีเกาหลีใต้จะมีการ

เลือกต้ังประธานาธิบดีในวันท่ี 

9 มีนาคมน้ี เจ้าหน้าท่ีเกาหลีใต้

กำาลังเตรียมพร้อมรับมือกับความ

พยายามของเกาหลีเหนือในการ

ส่งดาวเทียมจารกรรมเข้าสู่วงโค 

จรในอนาคตอันใกล้

อี จง ซอก ที่ปรึกษา

ด้านนโยบายต่างประเทศของอี                          

แจ มยอง ผู้สมัครเลือกตั้งประ                   

ธานาธิบดีเกาหลีใต้ของพรรค

ประชาธิปไตยท่ีเป็นพรรครัฐบาล

กล่าวว่า การปล่อยดาวเทียมจะ

นำาผลสะท้อนที่ร้ายแรงกลับมา 

ถ้าใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับ

การยิงทดสอบไอซีบีเอ็ม.

เรือชาวโรฮีนจา114ชีวิตขึ้นฝั่งจ.อาเจะห์

อาเจะห์ • ตำารวจอินโดนีเซีย

เผยว่าเรือผู้อพยพชาวโรฮีนจา                                          

114 ชีวิตที่มีเด็กรวมอยู่ด้วย 35                                         

คน แล่นมาขึ้นฝั่งของจังหวัดอา

เจะห์ทางตะวันตกสุดของอินโด 

นีเซียเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ 

เอเอฟพีรายงานว่า เรือของ

ผู้อพยพชาวโรฮีนจาลำาน้ีแล่น

ออกจากค่ายผู้ล้ีภัยโรฮีนจา ในบัง 

กลาเทศมาถึงชายหาดของอำาเภอ 

บีเรอเอน จังหวัดอาเจะห์ หลัง

เวลา 03.00 น. วันอาทิตย์ท่ี 6 มี 

นาคม 2565  

ตำารวจจังหวัดอาเจะห์เผย

ว่าเรือลำานี้มีผู้ โดยสารบนเรือ 

114 คน เป็นผู้ชาย 58 คน, ผู้

หญิง 21 คนแ ละเด็กอายุต่ำา

กว่า 15 ปี 35 คน 

ไมค์ ฮาร์ดี วีระประจา 

หัวหน้าตำารวจท้องถิ่น เผยกับ

เอเอฟพีว่า เราจะดำาเนินการ

ตรวจสุขภาพทั่วไปของผู้อพยพ

เหล่านี้ รวมถึงใช้ชุดตรวจเอที

เคสำาหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 

หลังจากนั้นจะย้ายผู้อพยพกลุ่ม

นี้ ไปที่นครลกเซอมาเวที่มีศูนย์

พักพิงสำาหรับผู้อพยพ 

ชาวประมงท้องถิ่นกลุ่ม

หนึ่งเป็นผู้พบเรือลำานี้ที่อัดแน่น

ด้วยชาวโรฮีนจาอยู่ที่ชายหาด 

จากนั้นจึงแจ้งตำารวจ เรือลำานี้

ยังอยู่ในสภาพที่ดี ผู้ลี้ภัยบนเรือ

มีอาหารและเสบียงอย่างเพียง

พอระหว่างการเดินทาง

โอมาร์ ฟารุก ชาวโรฮีนจา

บนเรือวัย 11 ขวบ เผยกับผู้สื่อ                               

ข่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า เดิมพวก                                

เรามาจากเมียนมา จากน้ันหนีมา                             

บังกลาเทศมาอยู่ท่ีค่ายผู้ล้ีภัย แต่

สถานการณ์ในค่ายผู้ล้ีภัยในขณะ

น้ีไม่สู้ดีและเลวร้ายลง ทำาให้พวก

เราข้ึนเรือออกจากค่ายผู้ล้ีภัย ใช้เวลา

เดินทางในทะเล 25 วันจึงมาถึงท่ีน่ี 

ฟารุกบอกด้วยว่า แม่ของ

เขายังอยู่ที่บังกลาเทศ เขาเดิน

ทางมากับลุง ต้องการมาเริ่มต้น

ชีวิตใหม่ในประเทศที่ส่วนใหญ่

เป็นชาวมุสลิม เช่น อินโดนีเซีย

หรือมาเลเซีย เมื่อมาอยู่ที่นี่หวัง

ว่าจะได้รับการศึกษาที่ดี

เรือผู้อพยพโรฮีนจาลำาน้ีเป็น

เรือลำาที่ 2 ที่มาขึ้นฝั่งอินโดนี 

เซียในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา                                           

ก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนธันวา 

คมปีท่ีแล้ว เรือผู้อพยพชาวโรฮีน

จามากกว่า 100 คน เดินทาง

มาถึงนอกชายฝ่ังอำาเภอบีเรอเอน 

หลังจากน้ันรัฐบาลอินโดนีเซียอนุ 

ญาตให้เรือข้ึนฝ่ังได้ โดยเจ้าหน้าที่

นำาเรือมาลากเรือผู้อพยพขึ้นฝั่ง.

เก็บกวาด • อาสาสมัครจากหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นช่วยกันทำาความสะอาดโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้านทัมบูลกัม รัฐนิวเซาท์เวลส์ 

ออสเตรเลีย หลังโดนน้ำาท่วมหนัก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

จีนรู้ล่วงหน้าไหมว่า

 รัสเซียจะบุกยูเครน?
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ฝุ่นควัน PM2.5  ภาคเหนือเกินมาตรฐาน

เชียงใหม่  • วันที่ 6  มี.ค.65 ศูนย์ อำ�นวยก�รป้องกันและ

แก้ไขปัญห� หมอกควันไฟป่�ฝุ่น  PM2.5  เชียงใหม่ แจ้งสรุป

สถ�นก�รณ์ประจำ�วันที่ 6 มี.ค.ว่� ในพื้นที่รับผิดชอบของ

สำ�นักง�นสิ่งแวดล้อมภ�คที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงร�ย ลำ�พูน 

แม่ฮ่องสอน) พบ PM2.5 มีค่�ระหว่�ง 33-86 มคก./ลบ.ม. 

คุณภ�พอ�ก�ศอยู่ในระดับ ดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภ�พ 

(ค่�ม�ตรฐ�นไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) มีเกินม�ตรฐ�นใน

พื้นที่  ต.เวียง อ.เมืองเชียงร�ย 57 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงพ�งคำ� 

อ.แม่ส�ย จ.เชียงร�ย 59 มคก./ลบ.ม. ต.แม่นะ อ.เชียงด�ว 

จ.เชียงใหม่ 58 มคก./ลบ.ม. และสูงสุด ที่ ต.จองคำ� อ.เมือง

แม่ฮ่องสอน 86 มคก./ลบ.ม. ส่วนจุด Hotspot จ�กก�รเผ�

ไหม้เกิดขึ้น 124 จุด (เชียงใหม่ 36 จุด ลำ�พูน 8 จุด แ ละ

แม่ฮ่องสอน 80 จุด) ค�ดก�รณ์สถ�นก�รณ์ฝุ่นละอองวันต่อ

ไปจะอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภ�พ เนื่องจ�ก พบจุด

คว�มร้อนเพิ่มโดยเฉพ�ะบริเวณ ประเทศ เพื่อนบ้�นและสภ�พ

อ�ก�ศ ที่กำ�ลังร้อนอบอ้�ว  จังหวัด เชียงใหม่ แจ้งย้ำ�ทุกอำ�เภอ

เฝ้�ระวังและงดจัดก�รเชื้อเพลิงช่วงนี้  ล่�สุดพบว่�ค่�  PM2.5  

ร�ยชั่วโมงมีค่�สูงกว่�  117 มคก. /ลบ.ม.ที่อำ�เภอ แม่แจ่ม

พระหนุ่มตกถ้ำาลึก 50 ม.หวิดมรณภาพ

กาญจนบุรี • เมื่อเวล� 16.20 น. วันท่ี 5 มี.ค.65 ศูนย์วิทยุสม�คม

ร่วมใจบ่อพลอยได้รับแจ้งจ�กช�วบ้�นหนองแก ม.1 ต.หนองรี 

อ.บ่อพลอย ว่�มีพระภิกษุท่ีเดินท�งจ�ก จ.สมุทรปร�ก�รม�ทำ�

วิปัสสน�กรรมฐ�นภ�ยในถ้ำ�บนภูเข�คลุกคลี ประสบอุบัติเหตุ

พลัดตกปล่องภูเข�ได้รับบ�ดเจ็บ อยู่ภ�ยในถ้ำ�บนภูเข�ท่ีมีระดับ

คว�มลึกประม�ณ 40-50 เมตร จึงประส�นทีมเฉพ�ะกิจส่วน

กล�งของมูลนิธิพิทักษ์ก�ญจน์ นำ�กำ�ลังพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้�

ส่องสว่�ง รวมท้ังอุปกรณ์ก�รช่วยเหลือเดินท�งไปยังจุดเกิด

เหตุท่ีบริเวณป�กปล่องภูเข� ท่ีทำ�บันไดลิงไว้เพื่อไต่ลงไปยังพ้ืน

ล่�งของถ้ำ�อยู่ในสภ�พเชือกตรงกล�งข�ดห�ยไป เจ้�หน้�ท่ีจึง

นำ�อุปกรณ์ไฟฟ้�ส่องสว่�ง เครื่องปฐมพย�บ�ลติดตัวไป พร้อม

นำ�เชือกไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อโรยตัวลงไปยังพ้ืนล่�งของถ้ำ�ซ่ึง

เป็นห้องโถงขน�ดใหญ่ ทำ�ก�รช่วยเหลือพระภิกษุข้ึนม� ซ่ึงบ�ด

เจ็บท่ีสะโพกและข�ท้ัง 2 ข้�ง แต่ยังพอมีสติส�ม�รถให้ก�รได้ 

ก่อนนำ�ตัวส่ง รพ.หนองปรือต่อไป สอบถ�มลูกศิษย์ทร�บเพียง

ว่�ชื่อพระธ�ด� อ�ยุ 29 ปี เป็นพระภิกษุอยู่วัดแห่งหน่ึงใน

สมุทรปร�ก�ร ได้ว่�จ้�งเดินท�งม�เป็นเพื่อน และว่�จ้�งช�ว

บ้�นให้ช่วยนำ�พ�ไปยังถ้ำ�แห่งน้ีซ่ึงต้ังอยู่บนภูเข�คลุกคลีเพื่อน่ัง

วิปัสสน�กรรมฐ�น โดยขณะไต่บันไดลิงลงไปเชือกเกิดข�ด จึง

ทำ�ให้พระธ�ด�ร่วงตกลงไป.

ป่ันกระแส

ก�รทำ�ง�นต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กสภ� โดย

จะทำ�ง�นบนหลักก�รและกฎหม�ย เช่น เรื่อง

ของบัตร 2 ใบมีวิธีก�รคำ�นวณอย่�งไร ก็ต้องเป็น

ไปต�มน้ัน และจะเร่งทำ�ให้เสร็จก่อนเปิดสมัย

ประชุมสภ�วันท่ี 22 พ.ค.น้ี ดังน้ันไม่ว่�ประธ�น

กรรม�ธิก�รฯ จะม�จ�กพรรคไหน ก็ต้องทำ�ต�ม

น้ี เชื่อว่�ไม่มีปัญห� เพร�ะเวล�ทำ�ง�นเร�ทำ�ให้

ฐ�นะกรรม�ธิก�รฯ ไม่มีก�รแบ่ง

เมื่อถ�มว่� พรรค พปชร.จะเสนอแปร

ญัตติในเรื่องใด น�ยจักรพันธ์กล่�วว่� ต้องรอ

ก�รห�รือจ�กสม�ชิกก่อน โดยรอให้ครบกำ�หนด

เวล�ก�รแปรญัตติ จ�กน้ันจึงจะม�ดูว่�มีเรื่อง

ใดท่ีต้องแปรญัตติ ซ่ึงตนมองว่�คงจะเป็นเรื่อง

วิธีห�รคำ�นวณสัดส่วนป�ร์ต้ีลิสต์ บ�งคนบอก

ว่�ต้องห�รด้วย 500 หรืออะไรบ้�ง เพร�ะเป็น

สิทธิท่ีแต่ละคนจะเสนอต�มกระบวนก�รปกติ 

ส่วนจำ�นวน ส.ส.พึงมี ยังไม่ได้ห�รือตรงน้ัน เร�

พูดแค่กรอบกว้�งคือเรื่องบัตร 2 ใบ

น�ยพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

พรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อคว�มถึง

กฎหม�ยลูกว่� ท�งเลือกท่ี 1 ถ้�เร�ห�รเฉล่ีย

ด้วยตัวเลข 500 จ�กบัตรเลือกต้ัง 37 ล้�นใบ 

โดยใช้สูตรคำ�นวณแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ 

MMP เพื่อห�จำ�นวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค 

ขณะเดียวกันจำ�นวน ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อจะมีคว�มเหม�ะสม ซ่ึงเป็นก�รคำ�นวณ

แบบเดียวกับก�รเลือกต้ังปี 62 ผลคือ คะแนน

ไม่ตกนำ�้ ป้องกันเผด็จก�รรัฐสภ� เปิดโอก�ส

ให้พรรคเล็กและพรรคใหม่มีพ้ืนท่ีท�งก�รเมือง 

เพร�ะค่�เฉล่ียประม�ณ 7.1 หมื่นคะแนนต่อ 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 1 คน, ท�งเลือกท่ี 2 ถ้�เร�

ห�รด้วยตัวเลข 100 น่ันคือ 3.7 แสนคะแนน

เลือกต้ัง เท่�กับ 1 ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ ผลคือ พ้ืนท่ี

ท�งก�รเมืองจะถูกครอบงำ�โดยพรรคใหญ่และ

เก่�แก่แทบไม่ต่�งอะไรจ�กก�รเมืองแบบเดิมๆ

นพ.ระวี ม�ศฉม�ดล หัวหน้�พรรค

พลังธรรมใหม่ ในฐ�นะ กมธ.วิส�มัญพิจ�รณ�

ร่�ง พ.ร.ป.ว่�ด้วยก�รเลือกต้ัง ส.ส.และ

พรรคก�รเมือง กล่�วว่� ตนและพรรคเล็กต่�ง

ไม่เห็นด้วยกับก�รแก้ไข รธน.ท่ีเปล่ียนม�ใช้บัตร

เลือกต้ัง 2 ใบ ซ่ึงได้ยื่นต่อผู้ตรวจก�รแผ่นดิน 

เพื่อส่งต่อไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขณะน้ี

อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของผู้ตรวจก�รแผ่นดิน 

และในช้ัน กมธ. ตนจะแปรญัตติให้ก�รคำ�นวณ 

ส.ส.ต้องยึดต�มเน้ือห�ต�มรัฐธรรมนูญ ม.93, 

94 ท่ีกำ�หนดเก่ียวกับ ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค 

ต�มเจตน�รมณ์ของ รธน. โดยวิธีคำ�นวณจะให้

นับทุกคะแนนจ�กบัตรเลือกต้ังท้ังแบบ ส.ส.เขต 

และ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ แล้วนำ�ม�ห�รด้วย 500 

ต�มจำ�นวน ส.ส.ท้ังสภ� แล้วนำ�คะแนนของ

พรรคก�รเมืองแต่ละพรรคม�ห�รด้วยจำ�นวนดัง

กล่�ว จะได้ ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค พรรคใดได้ 

ส.ส.เขตเต็มจำ�นวนแล้วจะไม่ได้ ส.ส.เพ่ิมเติม วิธี

ก�รน้ีเป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของ รธน.ท่ีกำ�หนด

ไม่ให้คะแนนเลือกต้ังไม่ตกน้ำ� จำ�นวน ส.ส.พึงมี 

และแนวท�งจัดสรรป่ันส่วนผสม หรือ MMP ซ่ึง

เป็นธรรมกับทุกพรรคก�รเมือง

เมื่อถ�มว่� แต่พรรค พปชร.ก่อนหน้�น้ี

ยืนยันแนวท�งก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เลือกต้ัง

ด้วยบัตร 2 ใบ จะเห็นด้วยกับแนวท�งน้ีหรือไม่ 

เพร�ะวิธีคำ�นวณน้ีจะคล้�ยคลึงกับก�รเลือกต้ัง

ท่ีผ่�นม�ท่ีใช้บัตรเลือกต้ังใบเดียว นพ.ระวีกล่�ว

ว่� สถ�นก�รณ์ของพรรค พปชร.ในปัจจุบันกับ

ตอนท่ีแก้รัฐธรรมนูญไม่เหมือนเดิมแล้ว และ

เท่�ท่ีคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�

ยกฯ หัวหน้�พรรค พปชร.และน�ยอนุทิน ช�ญ

วีรกูล รองน�ยกฯ และ รมว.ส�ธ�รณสุข ใน

ฐ�นะหัวหน้�พรรคภูมิใจไทย มีแนวโน้มท่ีดีกับ

แนวท�งดังกล่�ว

พท.ค้านสูตร MMP 

ขณะท่ีน�ยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อ พรรคภูมิใจไทย ปฏิเสธเรื่อง นพ.ระวีระบุ

ถึงน�ยอนุทินกรณีก�รแก้ไข พ.ร.ป. 2 ฉบับใน

ประเด็นสูตรก�รคำ�นวณ ส.ส.ระบบบัญชีร�ย

ชื่อแบบปันส่วนผสม โดยยืนยันว่� ตนได้รับก�ร

ยืนยัน น�ยอนุทินไม่เคยไปพูดคุยหรือห�รือใดๆ 

กับ นพ.ระวีเลยเก่ียวกับประเด็นดังกล่�วน้ัน 

เนื่องจ�กท่�นทร�บดีว่�เป็นเรื่องอยู่ในช้ันก�ร

พิจ�รณ�ของ กมธ. จึงควรมอบให้ กมธ.พิจ�รณ� 

และท่ีสำ�คัญคือ ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้ลงชื่อ

เสนอร่�งกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญท่ีกำ�ลัง

พิจ�รณ�ในขณะน้ี แนวท�งของพรรคจึงเป็นไป

ต�มร่�งพระร�ช�บัญญัติท่ีได้เสนอไป

ด้�นน�ยสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลร�ชธ�นี 

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐ�นะ กมธ.วิส�มัญฯ 

กล่�วว่� ก�รคำ�นวณ ส.ส.เขตกับ ส.ส.บัญชี

ร�ยช่ือ ต้องแยกกันเด็ดข�ด เพร�ะใช้บัตร

เลือกต้ัง 2 ใบแล้ว เจตน�รมณ์ รธน.ท่ีเร�แก้

ม�ต้องก�รให้ชัดเจนว่� ส.ส.เขต ประช�ชนจะ

เลือกใคร ใครชนะก็ได้เป็น ส.ส. ใครแพ้ก็ไม่

ได้เป็น ส.ส. คะแนนของคนแพ้ก็จบท่ีตรงน้ัน 

ขณะท่ี ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ เป็นคว�มต้องก�รของ

ประช�ชนว่�ชอบพรรคก�รเมืองไหนก็ให้เลือก

พรรคน้ัน แล้วนำ�คะแนน ส.ส.บัญชีร�ยชื่อท่ัว

ประเทศของทุกพรรคม�รวมกันแล้วห�ร 100 

ต�มจำ�นวน ส.ส.บัญชีร�ยชื่อท่ีเขียนไว้ใน รธน. 

พรรคไหนได้คะแนนเท่�ไหร่ก็ได้ ส.ส.ไปเท่�น้ัน 

ทุกอย่�งมันชัดเจน และพรรค พท.จะยืนยันใน

หลักก�ร ส่วนท่�นใดจะคิดอย่�งไรก็มีสิทธิคิดได้ 

แต่จะทำ�ได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหน่ึง คงต้องม�ถก

กันในช้ัน กมธ. และคำ�ว่� ส.ส.พึงมีน้ัน เป็นกรณี

ท่ี รธน.ใช้บัตรใบเดียว แต่วันน้ีเร�ได้แก้ รธน.ไป

แล้ว จะม�ยึดวิธีคิดแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.ส�ธ�รณสุข ในฐ�นะหัวหน้�พรรค

ภูมิใจไทย กล่�วถึงช่วงหลังดูเหมือนพรรค 

ภท.เน้ือหอมเป็นพิเศษ มีข่�วคนกำ�ลังจะย้�ย

ม�อีกหล�ยคน หลังล่�สุดก็เพ่ิงมีส�มอดีต ส.ส. 

พปชร.ย้�ยเข้�พรรคม�ว่� คิดว่�ส่ิงท่ีท�งพรรค

พย�ย�มสร้�งข้ึนม�ให้เป็นแบรนด์ของพรรค

ภูมิใจไทย หรือให้เวล�ท่ีเอ่ยคำ�ว่�พรรคภูมิใจ

ไทยแล้วประช�ชนเข�มีคำ�ท่ีผุดข้ึนม�ในคว�ม

คิดของเข�ว่�เป็นพรรคก�รเมืองท่ีทำ�ได้ในส่ิงท่ี

เคยพูดไว้ ผลักดันทุกอย่�งโดยไม่ได้มีคว�มเกรง

กลัวต่อแรงกดดันใดๆ และเป็นพรรคก�รเมือง

ท่ีรักษ�คำ�พูด มีคว�มเป็นปึกแผ่น มีคว�ม

แน่นแฟ้น ท้ังหมดคือปัจจัยบวกสำ�หรับพรรค

ภูมิใจไทยในท่�มกล�งก�รเมืองท่ีมีคว�มขัดแย้ง 

แต่พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีเรื่องต่�งๆ เหล่�น้ัน 

ภ�ยหลังท่ีน�ยอนุทินเป็นประธ�นใน

พิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ�แห่งช�ติ คร้ังท่ี 47 ท่ี 

จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันท่ี 5 มี.ค.ท่ีผ่�นม� จ�ก

น้ันน�ยอนุทินได้เชิญ ส.ส.พรรค ภท. และ

นักก�รเมืองท่ีสนใจม�สังกัด ภท.ม�ร่วมห�รือ

แนวท�งก�รทำ�ง�นก�รเมืองเพ่ือพัฒน� 

จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย น�ยสิริพงศ์ อังค                                                   

สกุลเกียรติ, น�ยอ�สพลธ์ สรรณ์ไตรภพ 

ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย, นพ.จ�ตุรงค์ 

เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ, น�ยธีระ ไตรสรณ

กุล ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย, น�ยปวีณ แซ่

จึง ส�มีน�งผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค

เพื่อไทย และน�ยวิชิต ไตรสรณกุล น�ยก อบจ.

ศรีสะเกษ บิด�ของ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

‘อานันท์’ หว่ันวิกฤตกว่าเก่า

ก�รห�รือคร้ังน้ีสอดคล้องกับกระแสข่�ว

ท่ีพรรคภูมิใจไทยระบุว่� มีนักก�รเมืองท้ังท่ีเป็น 

ส.ส.ปัจจุบันและอดีต ส.ส. สนใจสมัครเข้�ร่วม

ง�นกับพรรค ภท. ม�กกว่� 20 คน และมีบุคคล

ท่ีมีชื่อเสียงในระดับท้องถ่ินและภูมิภ�คหล�ย

จังหวัดให้คว�มสนใจ เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับ

เลือกต้ังของพรรค ภท.ในก�รเลือกต้ังคร้ังหน้� 

ขณะท่ีคุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธ์ุ 

ประธ�นพรรคไทยสร้�งไทย นำ�ทัพค�ร�ว�น

สร้�งไทย 77 จังหวัด ลงพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี พร้อม

ด้วยน�ยสุธ� ชันแสง ผู้บริห�รพรรค และว่�ท่ีผู้

สมัคร ส.ส., ส.ก.ฝ่ังธนบุรี เพื่อนำ�เสนอนโยบ�ย

สำ�คัญของพรรค ซ่ึงบรรย�ก�ศตลอดเส้นท�ง

ขบวนค�ร�ว�น พ่ีน้องประช�ชนให้ก�รตอบ

รับเป็นอย่�งดี โดยน�ยสุธ�กล่�วว่� หลังจ�ก

ได้ลงพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีติดกันกว่� 2 สัปด�ห์ พบว่�

มีพ่ีน้องประช�ชนต่�งชื่นชอบนโยบ�ยบำ�น�ญ

ประช�ชนเดือนละ 3,000 บ�ท เพร�ะตอบ

โจทย์พ่ีน้องประช�ชนผู้สูงอ�ยุและคนวัยทำ�ง�น 

พร้อมกับอย�กให้คุณหญิงสุด�รัตน์เป็นน�ยก

รัฐมนตรี เพื่อเข้�ม�บริห�รประเทศแก้ไขปัญห�

วิกฤตเศรษฐกิจไทย

น�ยอ�นันท์ ปันย�รชุน อดีตน�ยก

รัฐมนตรี ให้สัมภ�ษณ์ช่องยูทูบสภ�ท่ี 3 ถึงบท

เรียน 30 ปี เหตุก�รณ์พฤษภ�คม 2535 ว่� 

ถ้�ดูต�มประวัติศ�สตร์ก�รเมืองของเมืองไทย

แล้ว เป็นเหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก เปิด

ต้ังแต่มีก�รเปล่ียนแปลงก�รปกต้ังแต่ 2475 ม�

จนถึงปัจจุบัน และประวัติศ�สตร์ไทยมันก็ซ้ำ�

รอยอยู่เรื่อยๆ มีรัฐบ�ลท่ีบริห�รร�ชก�รแผ่น

ดินไม่ค่อยเป็นไปต�มคว�มต้องก�รหรือคว�ม

ประสงค์ของคนย�กจน มีก�รฉ้อโกง คอร์รัปชัน

ต่�งๆ น�น� ไม่ได้ทำ�ให้เมืองไทยดีข้ึนเลย ก�รใช้

อำ�น�จรัฐต้องให้เกิดผลประโยชน์กับประช�ชน

ส่วนใหญ่ ให้เกิดก�รเข้�ใจกัน ไม่ใช่ใช้อำ�น�จ

เพื่อท่ีทำ�ให้เกิดคว�มเกลียดชังกันม�กข้ึน หน้�ท่ี

ของรัฐบ�ลก็คือก�รสร้�งคว�มส�มัคคีปรองดอง 

ต้องเป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจซ่ึงกันและกัน 

สร้�งคว�มเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ไม่ดูถูก

ซ่ึงกันและกัน เค�รพซ่ึงกันและกันท้ังสองฝ่�ย 

ถ้�ฝ่�ยหน่ึงคิดว่�ฉันมีอำ�น�จคุณต้องฟัง มันก็

ปรองดองไม่ได้

“เชื่อว่�ในไม่ช้�ก็จะเกิดวิกฤตในเมือง

ไทยข้ึนอีก และทุกคร้ังท่ีเกิดวิกฤตมันจะหนักกว่�

วิกฤตเก่� เพร�ะจ�กก�รท่ีล้มรัฐบ�ลยึดอำ�น�จ 

เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วตัวเองก็ม�บริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดิน ทำ�ซ้ำ�ซ�กม�เป็น 18-19 คร้ัง

ในระยะเวล� 78-79 ปี ผลลัพธ์ท่ีได้เห็นทันต�คือ

คว�มจนของร�ษฎร มีแต่เลวลงๆ ไม่ต้องพูดถึง

ระบบก�รบริห�รเลย เพร�ะเลวลง เรื่องธรรม�ภิ

บ�ลไม่มีใครสนใจแล้ว ทรัพย�กรส่วนใหญ่ไปท่ี

ช้ันบนหมด จึงเกิดคว�มน้อยใจ เกิดคว�มอึดอัด

ใจ เกิดคว�มเดือดด�ลข้ึนม� ก็ทำ�ให้บรรย�ก�ศ

ท่ีจะปรองดองกันก็ย�กข้ึน” น�ยอ�นันท์กล่�ว

เม่ือถ�มว่� 30 ปีท่ีผ่�นม� สรุปแล้ว

รัฐประห�รไม่ใช่คำ�ตอบ แล้วถ้�เกิดคว�มขัดแย้ง

อีกจะทำ�อย่�งไรท่ีจะไม่ให้เกิดรัฐประห�รอีก อดีต

น�ยกฯ กล่�วพร้อมหัวเร�ะว่� “อันน้ีคงตอบย�ก 

ถ้�ไปขอร้องให้ทห�รอย่�รัฐประห�ร ผมไม่แน่ใจ

ว่�จะสำ�เร็จหรือไม่ ท้ังน้ี ถ้�ปฏิรูปประเทศไทยจะ

ต้องปฏิรูปโครงสร้�ง ก�รส่งเสริมให้มีก�รแข่งขัน

ท�งก�รค้� ก�รไม่มีอำ�น�จผูกข�ด ในก�รซ้ือข�ย 

ซ่ึงมีอีกหล�ยอย่�งท่ีต้องทำ� และต้องโปร่งใส

ท้ังหมด ต้องเขียนรัฐธรรมนูญท่ีสะท้อนคว�มเป็น

ประช�ธิปไตยของสังคม.

ห่ึง! 29 พ.ค.

โดยพบว่� 38.01% ระบุว่�เป็น ดร.ชัชช�ติ สิทธิ

พันธ์ุ, 13.40% ระบุว่�ยังไม่ตัดสินใจ, 11.73% 

ระบุว่�เป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, 8.83% ระบุ

ว่�เป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณ�อดิศร (พรรคก้�วไกล), 

8.61% ระบุว่�เป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

(พรรคประช�ธิปัตย์), 5.56% ระบุว่�ไปลงคะแนน 

ไม่เลือกใคร (Vote NO), 4.27% ผู้สมัครจ�กพรรค

เพื่อไทย (พท.), 3.73% น.ส.รสน� โตสิตระกูล, 

1.83% จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง, 1.29% 

ผู้สมัครจ�กพรรคพลังประช�รัฐ และ 2.74% ระบุ

ว่�อื่นๆ ได้แก่ น�ยสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจ�ก

พรรคกล้�, ผู้สมัครจ�กพรรคไทยสร้�งไทย, ผู้

สมัครจ�กพรรคไทยภักดี และ ดร.ประยูร ครอง

ยศ (พรรคไทยศรีวิไลย์) 

“เมื่อเปรียบเทียบกับผลก�รสำ�รวจ อย�ก

ได้ใครเป็นผู้ว่�ฯ กทม. คร้ังท่ี 10 เมื่อเดือน ก.พ. 

พบว่� ผู้ท่ีระบุว่� พล.ต.อ.อัศวิน, ดร.สุชัชวีร์, 

โหวตโน และผู้สมัครจ�ก พท.มีสัดส่วนลดลง 

ในขณะผู้ท่ีระบุว่� ดร.ชัชช�ติ, ยังไม่ตัดสินใจ, 

ดร.วิโรจน์ และ น.ส.รสน� มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน”

ท้ังน้ี ประช�ชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่�ฯ 

กทม. เม่ือจำ�แนกต�มกลุ่มเขตก�รปกครอง

ของ กทม. พบว่� 1.กลุ่มเขตกรุงเทพกล�ง, 

35.30% ระบุว่�เป็น ดร.ชัชช�ติ, 15.13% ยังไม่

ตัดสินใจ, 11.77% พล.ต.อ.อัศวิน และ 10.92% 

ดร.สุชัชวีร์ 2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 32.97% ระบุ

ว่�เป็น ดร.ชัชช�ติ, 15.93% พล.ต.อ.อัศวิน, 

13.74% ยังไม่ตัดสินใจ และ 12.09% ดร.สุชัช

วีร์ 3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 38.27% ดร.ชัชช�ติ, 

13.72% ยังไม่ตัดสินใจ, 11.55% ดร.วิโรจน์ และ 

8.66% ดร.สุชัชวีร์ 

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 40.62% 

ดร.ชัชช�ติ, 13.44% พล.ต.อ.อัศวิน, 12.19% ยัง

ไม่ตัดสินใจ และ 7.19% ดร.วิโรจน์ และ ดร.สุ

ชัชวีร์เท่�กัน 5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 38.18% 

ดร.ชัชช�ติ, 15.76% พล.ต.อ.อัศวิน, 11.51% 

ยังไม่ตัดสินใจ และ 7.88% ดร.วิโรจน์ และ 

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 39.20% ดร.ชัชช�ติ, 

14.80% ยังไม่ตัดสินใจ, 10% ดร.วิโรจน์ และ 8% 

พล.ต.อ.อัศวิน และ ดร.สุชัชวีร์ในสัดส่วนท่ีเท่�กัน

ด้�นบุคคลท่ีประช�ชนจะเลือกให้เป็น

สม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร (ส.ก.) พบว่� 

26.89% ระบุว่�เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชช�ติ, 

15.99% ยังไม่ตัดสินใจ, 10.44% ผู้สมัครใน

ทีม ดร.วิโรจน์, 9.14% ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัช

วีร์, 8.53% ผู้สมัครอิสระท่ีไม่เก่ียวกับผู้สมัครผู้

ว่�ฯ, 8.45% ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน, 7% 

ผู้สมัครจ�กพรรคเพื่อไทย, 4.95% โหวตโน, 

2.74% ผู้สมัครในทีม น.ส.รสน�, 1.83% จะไม่

ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง, 1.60% ระบุว่�เป็นผู้

สมัครจ�กพรรคพลังประช�รัฐ และ 2.89% อื่นๆ 

ได้แก่ ผู้สมัครจ�กพรรคกล้� ผู้สมัครจ�กพรรค

ไทยสร้�งไทย, ผู้สมัครในทีมน�ยสกลธี, ผู้สมัคร

จ�กพรรคไทยภักดี และผู้สมัครในทีม ดร.ประยูร 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลก�รสำ�รวจอย�ก

ได้ใครเป็นผู้ว่�ฯ กทม. คร้ังท่ี 10 พบว่� ผู้ท่ีระบุ

ว่�ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชช�ติ, ผู้สมัครในทีม ดร.สุ

ชัชวีร์, ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน, ผู้สมัครจ�ก

พรรคเพื่อไทย, โหวตโน และผู้สมัครจ�กพรรค

พลังประช�รัฐมีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ท่ีระบุว่�

ยังไม่ตัดสินใจ, ผู้สมัครในทีม ดร.วิโรจน์, ผู้สมัคร

อิสระท่ีไม่เก่ียวกับผู้สมัครผู้ว่�ฯ และจะไม่ไปลง

คะแนนเสียงเลือกต้ังมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน”

น�ยจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. ใน

ฐ�นะหัวหน้�ภ�ค กทม. พรรคพลังประช�

รัฐ (พปชร.) พร้อม ส.ส.กทม.ของพรรคร่วม

ทำ�บุญเปิดศูนย์อำ�นวยก�รเลือกต้ัง ส.ก.เขต

บึงกุ่ม พร้อมเปิดตัวน�ยวรธนิต สุวรรณรักษ์ ว่�ท่ี

ผู้สมัคร ส.ก.เขตบึงกุ่ม และว่�ท่ีผู้สมัคร ส.ก.โซน

ภ�คตะวันออกของพรรค โดยน�ยจักรพันธ์กล่�ว

ว่� พรรค พปชร.เตรียมพร้อมเรื่องตัวผู้สมัคร 

เพื่อรองรับก�รเลือกต้ังผู้ว่�ฯ กทม. โดย ส.ส.ของ

พรรคท้ัง 11 คน จะช่วยกันดูแล และจะทยอย

เปิดตัวว่�ท่ีผู้สมัคร ส.ก.ในแต่ละโซนต่อไป ขณะ

น้ีเร�ว�งตัว ส.ก.ครบท้ัง 50 เขตแล้ว ส่วนกรณีท่ี

กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ ของ พล.ต.อ.อัศวิน มีก�รส่ง

ผู้สมัคร ส.ก.น้ัน ไม่ขอพูดถึงกลุ่มอื่น

ผู้ส่ือข่�วถ�มถึงคว�มชัดเจนก�รส่งผู้

สมัครผู้ว่�ฯ กทม.ในน�มพรรค น�ยจักรพันธ์

กล่�วว่� เป็นอำ�น�จก�รตัดสินใจของกรรมก�ร

บริห�รพรรค  โดยจะตัดสินใจเร็วๆ น้ีว่�จะ

ส่งบุคคลใดเป็นผู้สมัคร หรือจะตัดสินใจว่�จะ

สนับสนุนผู้สมัครคนใด

เมื่อถ�มถึงกระแสข่�วว่�พรรคอ�จไม่

ส่งผู้สมัครในน�มพรรค  แต่จะสนับสนุน ในน�ม

อิสระแทน  น�ยจักรพันธ์ กล่�วว่� ยังไม่ถึงตรง

น้ัน ต้องรอให้ กก.บห.กำ�หนดนโยบ�ยม�ก่อน  

แล้วค่อยม�ว่�กัน

มีร�ยง�นว่� กระทรวงมห�ดไทย (มท.) 

จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจ�รณ�

เห็นชอบก�รเลือกต้ังผู้ว่�ฯ กทม., ส.ก., น�ยก

เมืองพัทย� และสม�ชิกสภ�เมืองพัทย� ในวัน

อังค�รท่ี 8 มี.ค.น้ี ก่อนจะจะแจ้งมติ ครม.ให้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกต้ัง (กกต.) ได้

รับทร�บ โดย กกต.จะต้องประชุมเพื่อประก�ศ

กำ�หนดให้มีก�รเลือกต้ัง ซ่ึงมีร�ยง�นว่�จะ

กำ�หนดให้เป็นวันอ�ทิตย์ท่ี 29 พ.ค. เป็นวันเลือก

ต้ังท้ัง กทม.และเมืองพัทย�. 

ยอดดับ

เป็นผู้เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศ 134 ร�ย ทำ�ให้

มียอดผู้ติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแต่ปี 2563 จำ�นวน 

3,026,695 ร�ย ห�ยป่วยเพ่ิมข้ึน  21,448 ร�ย 

ทำ�ให้มียอดห�ยป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำ�นวน 

2,770,939 ร�ย อยู่ระหว่�งรักษ� 232,521 ร�ย 

อ�ก�รหนัก 1,145 ร�ย ใส่ท่อช่วยห�ยใจ  366 

ร�ย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 59 ร�ย เป็นช�ย 32 ร�ย 

หญิง 27  ร�ย เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอ�ยุ 60 ปีข้ึนไป 

46 ร�ย มีโรคเร้ือรัง  12 ร�ย ทำ�ให้มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำ�นวน 23, 235 ร�ย 

สำ�หรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุด 

ประกอบด้วย กทม. 2,147 ร�ย, นครศรีธรรมร�ช 

980 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 888 ร�ย, ชลบุรี 883 

ร�ย , นครร�ชสีม� 723 ร�ย, ปทุมธ�นี  707 

ร�ย,  นนทบุรี  700 ร�ย, สมุทรส�คร 670 ร�ย,  

พระนครศรีอยุธย�  633 ร�ย และภูเก็ต 612 ร�ย 

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงกล�โหม ขอบคุณประช�ชนท่ีให้คว�ม

ไว้ว�งใจก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ล ซ่ึงน�ยกฯ บริห�ร

จัดก�รเพื่อรับมือสถ�นก�รณ์โควิด-19 ทุกระยะ

ต้ังแต่เร่ิมระบ�ด โดยเตรียมพร้อมกำ�ลังคน ย� 

เวชภัณฑ์ วัคซีน ระบบบริก�ร และก�รมีส่วน

ร่วมของภ�คส่วนต่�งๆ ในก�รควบคุมก�รแพร่

ระบ�ดไวรัสโควิด-19 และแม้ขณะน้ีจะพบผู้ติด

เช้ือในประเทศเป็นจำ�นวนม�ก แต่สถ�นก�รณ์

อยู่ในระยะทรงตัว และชะลอก�รเพ่ิมจำ�นวน 

กระทรวงส�ธ�รณสุขค�ดว่�สถ�นก�รณ์ก�รติด

เช้ือในประเทศจะดีข้ึนต�มลำ�ดับและเข้�สู่ก�ร

เป็นโรคประจำ�ถ่ินในต้นเดือนกรกฎ�คมน้ี  

ด้�นน�ยพิธ� ล้ิมเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อ หัวหน้�พรรคก้�วไกล (ก.ก.) โพสต์เฟซบุ๊กใน

หัวข้อ ยอดโควิดสะสมทะลุ 3 ล้�น ยอดผู้ป่วย

หนักอ�จเพ่ิมข้ึนสูงกว่�ระลอกเดลต� รัฐต้อง

รีบเตรียมก�รระบบส�ธ�รณสุขให้พร้อมรับมือ

สถ�นก�รณ์ ระบุว่� ในช่วงสัปด�ห์ท่ีผ่�นม�น้ี 

ระดับก�รระบ�ดของโควิดส�ยพันธ์ุโอมิครอน

ในไทยถือว่�สูงกว่�จุดสูงสุดของก�รระบ�ดใน

รอบเดลต�แล้ว และยอดผู้ป่วยโควิดสะสมใน

ไทยก็แตะ 3 ล้�นคนไปในวันท่ี 5 มี.ค.แล้ว ซ่ึง

บริบทของสถ�นก�รณ์ในตอนน้ี จำ�นวนเคสก�ร

ระบ�ดต่อวันสูงกว่�ระลอกเดลต�แล้วก็จริง แต่

ระดับคว�มเลวร้�ยของสถ�นก�รณ์จริงๆ โดย

จำ�นวนผู้ป่วยหนักในระลอกเดลต�วันท่ีมีผู้ป่วย

หนักกำ�ลังรักษ�ม�กท่ีสุดคือ 16 ส.ค.2564 ท่ี

มีผู้ป่วยหนัก 5,626 ร�ย มีผู้ใส่ท่อช่วยห�ยใจ 

1,161 ร�ย เทียบกับในระลอกปัจจุบันท่ีแม้มีผู้

ป่วยม�กกว่� แต่มีผู้ป่วยหนัก 1,145 ร�ย ผู้ใส่

ท่อช่วยห�ยใจ 366 ร�ย ถือว่�สถ�นก�รณ์ยัง

รุนแรงน้อยกว่�จุดสูงสุดของก�รระบ�ดช่วงเดล

ต�อยู่พอสมควร

อ่านต่อหน้า 16

นราธิวาส • ตำ�รวจ สภ.ต�กใบ

สนธิกำ�ลังเจ้�หน้�ที่ศุลก�กร 

และทห�รออกล�ดตระเวน

น่�นน้ำ�รอยต่อป�กอ่�วแม่น้ำ�

ต�กใบ จับกุมบุหรี่ต่�งประเทศ

หนีภ�ษีมูลค่�กว่� 4 ล้�นบ�ท

เตรียมส่งม�เลเซีย

เมื่อเวล� 21.30 น. วันที่ 

5 มี.ค.65 พ.ต.อ.นร�วี  บินแวอ�

รง ผกก.สภ.ต�กใบ จ.นร�ธิว�ส, 

พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ ผกก.

สส.ภ.จว.นร�ธิว�ส ร่วมกับ

เจ้�หน้�ที่ศุลก�กรต�กใบและ

ทห�ร ฉก.นร�ธิว�ส นำ�เรือร่วม

ล�ดตระเวนสังเกตก�รณ์ใน

น่�นน้ำ�รอยต่อป�กอ่�วแม่น้ำ�

ต�กใบ หลังได้รับแจ้งจ�กแหล่ง

ข่�วว่�จะมีก�รลักลอบนำ�บุหรี่

หนีภ�ษีจ�กฝั่งไทยข้�มไปยัง

เมืองปึงกัวรันกูโบ รัฐกลันตัน 

ประเทศม�เลเซีย 

จ�กก�รล�ดตระเวน

น�นร่วม 2 ชั่วโมง ที่บริเวณ

ป่�โกงก�งค่อนข้�งรกทึบใน

ชุมชนปูล�นิบง ม.2 ต.เจ๊ะ 

เห เจ้�หน้�ที่พบเรือสปีดโบต

สีเขียวและสีฟ้� 2 ลำ�ปิดไฟ

มืดจอดลอยลำ�เทียบกัน พบ

ว่�ภ�ยในเรือมีกล่องกระด�ษ

ลังที่มีกระสอบสีเขียวห่อหุ้ม

ไว้ เมื่อแกะตรวจสอบพบว่�

ภ�ยในกล่องกระด�ษลังมีบุหรี่

ต่�งประเทศยี่ห้อ U2 ซุกซ่อน

อยู่เป็นจำ�นวนม�ก จึงได้ตรวจ

ยึดเรือทั้ง 2 ลำ�ด้วยก�รใช้เชือก

ล�กจูงกลับม�ยังท่�เทียบเรือ

ด่�นศุลก�กรต�กใบ

ต่อม� พล.ต.ต.แวส�แม 

ส�และ ผบก.ภ.จว.นร�ธิว�ส,  

พล.ต.เฉลิมพร ขำ�เขียว ผบ.ฉก.

นร�ธิว�ส และเจ้�หน้�ที่ได้ร่วม

ตรวจสอบพบว่� ของกล�งบุหรี่

ต่�งประเทศทั้งหมดมีจำ�นวน 

287 ลัง ลังละ 50 คอตตอน 

คอตตอนละ 10  ซอง ซองละ 

20 มวน รวมทั้งสิ้น 287,000 

มวน ซึ่งมีมูลค่�กว่� 4,000,000 

บ�ท 

เจ้�หน้�ที่จึงได้ตรวจ

ยึดเรือและบุหรี่ต่�งประเทศ

ไว้เป็นของกล�ง พร้อมตรวจ

สอบหม�ยเลขประจำ�เรือทั้ง 2 

ลำ�เพื่อติดต�มเจ้�ของเรือม� 

สอบสวนเปรียบเทียบปรับ และ

ดำ�เนินคดีในข้อห�ช่วยซ่อนเร้น 

จำ�หน่�ย นำ�พ�เอ�ไปเสีย หรือ

รับไว้ด้วยประก�รใดซึ่งของที่

ต้องจำ�กัดหรือต้องห้�ม โดย

ยังไม่ผ่�นพิธีก�รท�งศุลก�กร

ต่อไป.

ยึดบุหรี่หนีภาษีกว่า4ล.เตรียมส่งมาเลย์

ตามรวบแก๊งค้ายารายใหญ่กระบ่ี

พิจิตร • ช�วสวนมะม่วงเมืองช�

ละวันเฮลั่น พณ.ซื้อมะม่วงฟ้�ลั่น

จ�กช�วสวนวังทับไทร 3 แสน กก. 

ให้รถโมบ�ยล์กระจ�ยสินค้�ต่อใน

กรุงเทพฯ และหมู่บ้�นก�รเคหะ

วันที่ 6 มี.ค.65 น�ยชนก ม�ก

พันธุ์ รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิจิตร 

และน�ยพิชัย เมืองมัจฉ� พ�ณิชย์

จังหวัด ลงพื้นที่ติดต�มก�รแก้ไข

ปัญห�ผลผลิตมะม่วงของช�วสวน

เกษตรแปลงใหญ่ ต.คลองทร�ย-

ต.วังทับไทร อ.ส�กเหล็ก จ.พิจิตร 

ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งชนิดกินสุก

และกินดิบที่เป็นมะม่วงมันพื้นที่รวม

กว่� 1 หมื่นไร่ ซึ่งขณะนี้ผลผลิต

ออกผลพร้อมๆ กันทำ�ให้สินค้�ล้น

ตล�ด ประกอบกับวิกฤตโควิดส่งผล

ต่อเศรษฐกิจ ทำ�ให้ทั้งตล�ดส่งและ

ตล�ดภ�ยในประเทศซบเซ� ร�ค�

ผลผลิตตกต่ำ� โดยได้ลงพื้นที่ไปพบ

กับน�ยส�ม�รถ เดชบุญ เกษตร

จังหวัด, น�ยเรืองเดช สร้อยคำ� น�ย

อำ�เภอส�กเหล็ก และกลุ่มเกษตรกร

โดยล่�สุด กระทรวงพ�ณิชย์ 

(พณ.) มอบหม�ยคุณจิตร� ปัญญ�

ชัย กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท ม�ต� 

เทรดดิ้ง จำ�กัด เป็นตัวแทนม�ขอ

ซื้อมะม่วงฟ้�ลั่นซึ่งเป็นมะม่วงมัน

จ�กกลุ่มเกษตรกร โดยมีคำ�สั่งซื้อ 3 

แสนกิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บ�ท 

จ�กหน้�สวนของเกษตรกร โดยซื้อ

วันละ 20 ตัน เพื่อทยอยส่งให้รถ

กระจ�ยสินค้�หรือรถพุ่มพวงที่อยู่

ในเครือข่�ยของ พณ.นำ�ไปจำ�หน่�ย

ต่อให้ผู้บริโภคในร�ค�กิโลกรัมละ 

10 บ�ท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 

มี.ค.65 ซึ่งเป็นไปต�มแผนรับซื้อ

ผลผลิตมะม่วงภ�ยใต้ม�ตรก�ร

บริห�รจัดก�รผลไม้เชิงรุกในช่วง

เดือน มี.ค.-เม.ย.65 เพื่อเพิ่มช่อง

ท�งจำ�หน่�ยสินค้�เกษตรดังกล่�ว.

ก.พ�ณิชย์ใจป้ำ�

ซื้อมะม่วงพิจิตร

ส่งข�ยในกทม. กระบ่ี • ตำ�รวจ สภ.กระบ่ีแถลง

ข่�วจับกุมเครือข่�ยย�เสพติด

ร�ยสำ�คัญในพ้ืนท่ี ยึดย�บ้�กว่� 

4 แสนเม็ด

วันท่ี 6 มี.ค.65 พล.ต.ต.  

ศักย์ศิร� เผือกอ่ำ� รองผู้บัญช� 

ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค 8, น�ย                                                                 

อนุวรรตน์ โหมดพร้ิง รองผู้ว่�                                                         

ร�ชก�รจังหวัดกระบ่ี, พล.ต.ต. 

ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ� ผู้บังคับก�ร

ตำ�รวจภูธรจังหวัดกระบ่ี ร่วม

กันแถลงข่�วก�รจับกุมเครือ

ข่�ยย�เสพติดร�ยสำ�คัญใน

จังหวัดกระบ่ี ยึดของกล�งย�บ้�  

418,802 เม็ด รถยนต์ 2 คัน ณ 

สถ�นีตำ�รวจภูธรจังหวัดกระบ่ี 

ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง 

จ.กระบ่ี 

ท้ังน้ี ป.ป.ส.ภ�ค 8 ร่วม

จับกุมน�ยมนตรี หรือตรี สุทธิ

เกิด อ�ยุ 28 ปี ท่ีอยู่ 81/1 ม.7 

ต.ลำ�ทับ อ.ลำ�ทับ จ.กระบ่ี น�ยสุ

จินต์ หรือเล็ก เทพสุทธ์ิ อ�ยุ 31 ปี 

ท่ีอยู่ 131 ม.4 ต.ดินแดง อ.ลำ�ทับ 

จ.กระบ่ี พร้อมของกล�งย�บ้�

ประม�ณ 418,802 เม็ด อ�วุธ

ปืนพกส้ัน 2 กระบอก  พร้อม

เครื่องกระสุนปืนรวม 52 นัด 

แจ้งข้อกล่�วห�ร่วมกันจำ�หน่�ย

โดยก�รมีไว้เพื่อจำ�หน่�ยซ่ึงย�

เสพติดให้โทษประเภท 1 (เมท

แอมเฟต�มีนหรือย�บ้�) โดย

ไม่ได้รับอนุญ�ตฯ และมีอ�วุธ

ปืนไว้ในคว�มครอบครอง พ�

อ�วุธปืนไปในเมือง หมู่บ้�น ท�ง

ส�ธ�รณะโดยไม่ได้รับอนุญ�ตฯ 

โดยจับกุมได้ท่ีล�นจอดรถป๊ัม

น้ำ�มัน ปตท.ส�ข�เหนือคลอง 

ต่อเนื่องบ้�นเลขท่ี 125 และบ้�น

เลขท่ี 81/1 ม.7 ต.ลำ�ทับ  อ.ลำ�

ทับ จ.กระบ่ี

ท้ังน้ี เจ้�หน้�ท่ีชุดจับกุม

ได้สืบสวนจนทร�บว่� เครือข่�ย

ย�เสพติดร�ยใหญ่ได้นำ�ย�เสพ

ติดม�พักไว้กับเครือข่�ยในพ้ืนท่ี 

อ.ลำ�ทับ จ.กระบ่ี คร้ังละหล�ย

ร้อยมัด (มัดละ 2,000  เม็ด) 

ก่อนนำ�ออกไปว�งต�มจุดต่�งๆ 

ในเวล�กล�งคืน จนกระท่ัง

วันท่ี 4 มี.ค.65 เวล�ประม�ณ 

02.00 น. เจ้�หน้�ท่ีพบรถยนต์

กระบะแต่งซ่ิงของน�ยมนตรี

ขับเข้�ไปจอดในป๊ัมน้ำ�มัน ปตท.

ส�ข�เหนือคลอง จึงเข้�แสดง

ตัวเป็นเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจและ 

ป.ป.ส.จับกุมตัวน�ยมนตรี กับ

น�ยสุจินต์  หรือเล็ก เทพสุทธ์ิ 

ได้พร้อมของกล�งย�บ้� 222 

เม็ด,  อ�วุธปืนพกส้ันรีวอลเวอร์

ขน�ด .357 พร้อมกระสุนปืน  

โดยผู้ต้องห�ให้ก�รยอมรับว่�

ได้เก็บย�เสพติดไว้ท่ีบ้�นของ

ตนใน ม.7 ต.ลำ�ทับ และนำ�เจ้�

หน้�ท่ีไปตรวจสอบพบย�บ้�รวม

ประม�ณ 418,580 เม็ด ซุกซ่อน

อยู่ภ�ยในห้องนอนจึงได้ตรวจ

ยึดไว้เป็นของกล�ง 

จ�กก�รขย�ยผลทร�บ

ว่� เครือข่�ยผู้ร่วมขบวนก�รย�

เสพติดเป็นเครือข่�ยร�ยใหญ่ 

มีน�ยต้อมเป็นเจ้�ของย�เสพ

ติด ปัจจุบันหลบหนีหม�ยจับ

ไปอยู่ท่ีประเทศเพื่อนบ้�น และ

ได้ติดต่อม�ยังน�ยมนตรี (ผู้

ต้องห�ท่ี 1) และน�ยสุจินต์ (ผู้

ต้องห�ท่ี 2) ให้ทำ�หน้�ท่ีเก็บและ

กระจ�ยย�เสพติดต�มคำ�ส่ัง จะ

ได้รับค่�ตอบแทนเป็นเงินคร้ัง

ละประม�ณ 30,000  บ�ท ผู้

ต้องห�รับว่�ได้ทำ�ม�แล้วหล�ย
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ยอดดับ

“บริบทของฉากทัศน์ที่รัฐบาลนำาเสนอ 

สำาหรับฉากทัศน์ตามแนวโน้มในปัจจุบัน จำา 

นวนเคสยืนยันเพิ่มขึ้นต่อวันจะขึ้นไปสูงสุด

ที่ 40,000-50,000 เคส ในช่วงกลางเดือน 

เม.ย. สถานการณ์จำานวนผู้ป่วยหนักจะวิกฤต

ที่สุดประมาณ 2,000 คนที่ทำาการรักษาอยู่ใน

ช่วงต้นเดือน พ.ค. ซึ่งถือว่าความตึงเครียด

ต่อระบบสาธารณสุขยังน้อยกว่าระลอกเดล

ตาประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนในฉากทัศน์ที่เป็น 

Worst Case จำานวนเคสยืนยันเพิ่มขึ้นต่อ

วันจะขึ้นไปสูงที่สุดเพิ่มขึ้น 100,000 เคส ใน

ขณะที่จำานวนผู้ป่วยหนักที่อยู่ระหว่างการ

รักษาจากชาร์ตที่ ศบค. นำาเสนอจะขึ้นไปสูง

ขึ้น 6,000 และใส่ท่อช่วยหายใจ 1,600 ราย 

ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดของเดลตาที่มีผู้ป่วยหนัก 

5,626 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 1,115 ราย 

เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่การระบาด

จะสร้างความตึงเครียดต่อระบบสาธารณสุข

มากกว่าระลอกเดลตาที่คนไทยล้มตาย

เหมือนใบไม้ร่วงในขณะนั้น”

นายพิธาโพสต์อีกว่า สิ่งที่จะขอเรียก

ร้องต่อรัฐบาลในครั้งนี้คือ ความรวดเร็วของ

การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย 

อย่าให้ต้องมีใครเสียชีวิตจากความล่าช้า

เพราะกฎระเบียบหยุมหยิมของราชการอีก 

และขอขอบคุณบุคลากรด่านหน้าทุกท่านที่

ต่อสู้มาเป็นเวลากว่า 2 ปี เข้าใจว่าทุกท่าน

เหนื่อยมามากแล้ว รัฐบาลต้องเตรียมพร้อม

เพื่อให้มีกำาลังคนเพียงพอ และมีขวัญกำาลัง

ใจที่เพียงพอ ในตอนนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมี

โครงการเพิ่มบุคลากรการแพทย์เพื่อรองรับ

โควิดระลอกใหม่ 2,402 ตำาแหน่ง ใช้งบ

กลาง 1,080 ล้านบาท แต่ก็เป็นโครงการที่

ถูกปรับแก้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จากเดิม

ที่ สธ.ขอเพิ่ม 5,000 ตำาแหน่ง ใช้งบ 4,300 

ล้านบาท ซึ่งตระหนักดีครับว่าการปรับลด

โครงการในเวลานั้นเป็นเพราะสถานการณ์

ที่คลี่คลายลงในช่วงปลายปี แต่ในเวลานี้ ที่

แม้แต่ฉากทัศน์ของรัฐบาลเองการระบาด

ในระลอกนี้อาจร้ายแรงไม่แพ้การระบาดใน

ระลอกเดลตา ดังนั้นรัฐบาลควรรีบทบทวน

สถานการณ์และเตรียมพร้อมเพิ่มบุคลากร

ทางการแพทย์ ให้เพียงพอกับสถานการณ์

ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป.

‘ปูติน’

ในเมืองนี้ซึ่งถูกปิดล้อมมานานหลายวัน กับที่

เมืองโวลโนวาคาซึ่งอยู่ติดกัน 

เจ้าหน้าที่ยูเครนสั่งเลื่อนการอพยพ

เมื่อวันเสาร์ โดยกล่าวหาว่ารัสเซียไม่ได้ทำา

ตามข้อตกลงหยุดยิง และยังถล่มมาริอูโปล

กับพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศใน

เวลาต่อมาว่า การโจมตีจะเดินหน้าต่อเพราะ

ยูเครนไม่เต็มใจจะขยายการหยุดยิง ในวัน

อาทิตย์กองทัพยูเครนกล่าวว่า ทหารรัสเซียที่

โอบล้อมเมืองนี้กำาลังถล่มโครงสร้างพื้นฐาน

ของพลเรือน 

วาดิม บอยต์เชนโก นายกเทศมนตรี

กล่าวในคำาสัมภาษณ์เผยแพร่ทางยูทูบว่า 

“มาริอูโปลไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว” และว่ามี

ประชาชนหลายพันคนได้รับบาดเจ็บ แต่มี

คำาแถลงจากทางการมาริอูโปลว่า พวกเขาจะ

พยายามอพยพประชากรอีกครั้งตั้งแต่เวลา 

19.00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาไทย 

ผู้แทนเจรจาของยูเครนกล่าวว่า จะมี

การพูดคุยเกี่ยวกับการหยุดยิงกับรัสเซียรอบ

ที่ 3 ในวันจันทร์ แต่ข่าวกล่าวว่าฝ่ายรัสเซีย

ยังไม่มีท่าทีที่แน่ชัด 

การโจมตีของรัสเซียทำาให้ชาวยูเครน                                                            

พากันอพยพหนีภัยข้ามชายแดนเข้าสู่ประ                                                                      

เทศเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะ

โปแลนด์ โดยในวันอาทิตย์ สำานักงานข้า 

หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งองค์การสหประชาชาติ

กล่าวว่า จำานวนผู้ลี้ภัยออกจากยูเครนใน

ช่วง 10 วันมานี้มีมากกว่า 1.5 ล้านคนแล้ว 

เป็นวิกฤติผู้ลี้ภัยที่จำานวนเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับ

แต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้หน่วย

งานของยูเอ็นเคยประเมินว่า จำานวนผู้ลี้ภัย

จากยูเครนจะสูงถึง 4 ล้านคนภายในเดือน

กรกฎาคม 

ผู้ชุมนุมต่อต้านสงครามเตรียมเดิน

ขบวนกันที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐและอีก

หลายเมืองทั่วโลก ภายหลังอเล็กเซย์ นาวาล

นี นักต่อต้านปูตินที่ถูกจำาคุกอยู่ขณะนี้ เรียก

ร้องให้ทั่วโลกร่วมกันชุมนุมต่อต้านสงคราม

ในวันที่ 6 มีนาคม เมื่อวันเสาร์ก็มีการชุมนุม

ในหลายประเทศทั้งในชิลี, ฝรั่งเศส และ

อิสราเอล

กองทัพยูเครนโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวัน

อาทิตย์ว่า ทหารกำาลัง “สู้รบอย่างดุเดือด” 

กับทหารรัสเซียเพื่อควบคุมพรมแดนที่เมือง

มีโคลาอีฟในภาคใต้ และเมืองเชอร์นิฮิฟใน

ภาคเหนือ รวมถึงยังมีปฏิบัติการที่แคว้นโด

เนตสค์ในภาคตะวันออก แต่ความพยายาม

หลักเน้นที่การปกป้องเมืองมาริอูโปล 

รัฐบาลยูเครนเรียกร้องโลกตะวันตก

เพิ่มความช่วยเหลือทางทหาร ประธานาธิบดี

เซเลนสกีร้องขอให้เพื่อนบ้านในยุโรปตะวัน

ออกส่งเครื่องบินรบที่ผลิตโดยรัสเซียมาให้ 

เนื่องจากนักบินยูเครนเคยฝึกมาก่อน 

เมื่อคืนวันเสาร์ เซเลนสกีแถลงเรียก

ร้องชาวยูเครนในพื้นที่ที่ทหารรัสเซียยึด

ครอง ให้ออกมาต่อสู้ขับไล่ปิศาจนี้ออกไปจาก

เมือง เขายังปลุกปลอบขวัญด้วยว่า ทหาร

ยูเครนกำาลังตีโต้ตอบทหารรัสเซียรอบเมือง

คาร์คิฟ เมืองใหญ่อันดับสองในภาคตะวัน

ออก และสร้างความสูญเสียแก่ฝ่ายรุกราน

ชนิดที่คนพวกนั้นไม่เคยพบเจอแม้แต่ในฝัน

ร้าย

เมื่อคืนวันเสาร์ ผู้นำายูเครนได้วิดีโอคอล                                                                         

กับสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐ สื่อ

อเมริกันรายงานว่า เขาได้ร้องขอบรรดา

พันธมิตรในโลกตะวันตกช่วยจัดส่งอากาศ 

ยานมาให้ รวมถึงเรียกร้องอีกครั้งให้เพิ่ม

ความช่วยเหลือด้านอาวุธ, ห้ามการนำาเข้า

น้ำามันจากรัสเซีย, กำาหนดเขตห้ามบิน และ

ขอให้วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดระงับบริการ

บัตรเครดิตในรัสเซีย โดยในวันอาทิตย์ ทั้ง

สองบริษัทนี้ก็ประกาศระงับการดำาเนินการ

ในรัสเซียเป็นที่เรียบร้อย

สหรัฐเคยกล่าวว่า จะมอบอาวุธให้

ยูเครนเพิ่มเติม โดยทำาเนียบขาวเผยว่า สหรัฐ

กำาลังทำางานร่วมกับโปแลนด์ เพื่อนบ้านของ

ยูเครนที่กำาลังพิจารณาว่าจะส่งเครื่องบินรบ

ให้ยูเครนหรือไม่ ด้านสภาคองเกรสรับปากว่า

จะจัดตั้งงบช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มอีก 10,000 

ล้านดอลลาร์ เพิ่มเติมจากการอนุมัติความ

ช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 350 

ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่วนข้อเรียก

ร้องให้ห้ามนำาเข้าน้ำามันรัสเซียนั้น ทำาเนียบ

ขาวยังคงปฏิเสธ ด้วยเกรงว่าจะทำาให้ราคา

น้ำามันพุ่งขึ้นอีก และทำาร้ายผู้บริโภคในสหรัฐ

ที่เผชิญกับปัญหาภาวะเงินเฟ้ออยู่แล้ว

ด้านประธานาธิบดีปูตินยังคงอ้างว่า 

เขาต้องการให้ยูเครนวางสถานะเป็นกลาง 

โดยปลอดการทหารและพวกนาซี พร้อมกับ

เตือนว่า การกระทำาของยูเครนอาจทำาให้

ประเทศนี้สูญเสียอธิปไตย “ฝ่ายบริหาร 

(ยูเครน) ในปัจจุบันต้องเข้าใจว่า หากพวก

เขายังคงทำาในสิ่งที่พวกเขากำาลังทำาอยู่นี้ต่อ

ไป พวกเขากำาลังทำาให้อนาคตความเป็นรัฐ

ของยูเครนไม่แน่นอน” ผู้นำารัสเซียกล่าวเมื่อ

วันเสาร์ “และถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น พวกเขาจะเป็น

ผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมด” 

ปูตินยังได้เปรียบเทียบการคว่ำาบาตร

ของตะวันตกกับ “การประกาศสงคราม” แต่ 

“ขอบคุณพระเจ้าที่ยังไม่ไปถึงจุดนั้น” ขณะ

เดียวกัน เขาเตือนนาโตเรื่องการกำาหนด

เขตห้ามบินด้วยว่า จะก่อผลลัพธ์ร้ายแรง

มหาศาล ไม่เพียงต่อยุโรปเท่านั้น แต่รวมถึง

ทั้งโลก “การเคลื่อนไหวใดๆ ไปในทิศทางนี้ 

เราจะถือว่าประเทศนั้นๆ มีส่วนร่วมในการ

ขัดกันด้วยอาวุธ”.

ตร.งม ‘ขวดไวน์’

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ ให้กองบังคับการสืบสวน

นครบาล โดยการนำาของ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูล

สวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น. ทีมสืบสวนของ ผบ.ตร. 

ที่ร่วมคลี่คลายคดีสำาคัญระดับประเทศมา

แล้วหลายคดี ไปช่วยกองบังคับการสืบสวน

ตำารวจภูธรภาค 1 โดยกำาชับให้รวดเร็วถูก

ต้องที่สุดโดยให้รายงานความคืบหน้าทุกวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักประดาน้ำาของ

ตำารวจน้ำา 2 ได้ปฏิบัติการลงค้นหาวัตถุพยาน

บางอย่างใต้น้ำา ห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม

ประมาณ 50 เมตร ซึ่งนักประดาน้ำาใช้เวลา

ประมาณ 10 นาที จากนั้นได้เจอถุงสีเทาและ

ได้นำาขึ้นมาจากน้ำา ภายในถุงเห็นลักษณะ

คล้ายขวดทรงสูงบรรจุไว้เป็นรูปร่างชัดเจน 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้นำาเครื่องสแกนใต้น้ำาเพื่อหา

หลักฐานที่เป็นขวดไวน์ หลังมีรายงานหนึ่ง

ในพยานบนเรือให้การรับสารภาพพยายาม

ทำาลายหลักฐาน จากนั้นนักประดาน้ำาได้ลง

ค้นหาอีกครั้ง ใกล้เคียงกับจุดเดิม และพบ

วัตถุขนาดกลางๆ ประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือ

ไม่มาก แต่ไม่ชัดเจนว่าคืออะไร และวัตถุ

ทั้งสองชิ้นที่งมได้นั้นได้นำาขึ้นมาส่งมอบให้

พิสูจน์หลักฐานทันที 

ที่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

ตำารวจภูธรภาค 1 (บก.สส.ภ.1) ถนนวิภาวดี 

รังสิต เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนการเสียชีวิต

ของ “แตงโม” ได้ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลการ

สืบสวนสอบสวนในประเด็นต่างๆ ที่ ผบ.ตร.

สั่งการ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน

สำานวนคดี รวมทั้งได้เรียกทั้ง 5 คนที่อยู่บน

เรือมาสอบปากคำาเพิ่มเติมอีกครั้ง เนื่องจาก

ยังมีประเด็นข้อสงสัยที่ต้องสอบเพิ่มขณะอยู่

บนเรือ ซึ่งเดิมทีการให้ปากคำาของพยานจะ

ไปให้ปากคำาที่ สภ.เมืองนนทบุรี แต่ครั้งนี้

นัดมาให้ปากคำาที่ บก.สส.ภ.1 อย่างไรก็ตาม 

ขณะที่สื่อมวลชนจำานวนมากมารอทำาข่าว 

เจ้าหน้าที่ ไม่ยอมให้เข้าพื้นที่ อ้างว่าเป็น

สถานที่ราชการ ให้ออกไปอยู่ด้านนอกรั้ว

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ตำารวจ

เตรียมแจ้งข้อหาหนึ่งในบุคคลบนเรือเพิ่ม 

หลังพบว่ามีส่วนในการทำาลายหลักฐานใน

คดีดังกล่าว

วันเดียวกัน นายศุวกร ต้ังสกุลย่ิงเจริญ 

อายุ 45 ปี เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยทีมงานใจถึงใจ ฝัน

ดี ฝันเด่น ท่ีรับแจ้งเหตุและเข้าทำาการช่วย

ค้นหา “แตงโม” เดินทางเข้าพบคณะพนักงาน

สอบสวนเพื่อให้ข้อมูลกรณีดังกล่าว โดยนาย 

ศุวกรกล่าวว่า ตำารวจเรียกให้เข้าให้ข้อมูล 

เพราะพบเบอร์ตนในโทรศัพท์ของแซน ซ่ึง

วันเกิดเหตุได้รับแจ้งเหตุมีคนตกจากเรือแถว

สะพานพระราม 7 และให้เบอร์ของแซนไว้ 

จึงโทร.เข้าไปสอบถาม แซนบอกว่าช่วยหน่อย

พ่ี เพื่อนยืนฉ่ีแล้วตกเรือ ตนเข้าใจว่าคงเป็น

เรือโยง และคนตกเรือเป็นผู้ชายอาจจะเมา 

แต่พอมาทราบเรื่องทีหลังถึงรู้ว่าเป็นดาราสาว

แตงโม ซ่ึงในวันน้ันแซนย้ำาว่าเพื่อนท่ีตกเรือยืน

ปัสสาวะ ไม่ใช่การน่ังปัสสาวะ 

เพจ “Church of Joy คริสตจักรแห่ง

ความสุข” โพสต์ข้อความแจ้งเปลี่ยนสถานที่

จัดพิธีไว้อาลัย “แตงโม” ภัทรธิดา (นิดา) พัชร

วีระพงษ์ เป็นที่ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ 

จัดพิธี 3 คืน 11-13 มี.ค. เวลา 18.30-20.30 น.                                                     

ส่วนรายละเอียดการลงทะเบียน และขั้น

ตอนการเข้าร่วมงาน เนื่องด้วยมาตรการการ

เฝ้าระวังโรคระบาด COVID-19 เพื่อความ

ปลอดภัยของทุกคน จึงมีมาตรการในการเข้า

งาน ดังนี้ (1) กรอกแบบฟอร์มร่วมงานพิธี

ไว้อาลัย คุณภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ 

ผ่าน QR (2) เข้ารับการตรวจ Antigen Test 

Kit (ATK) ที่บริเวณหน้างานและแสดงผลรับ

วัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม (3) สวม

หน้ากากอนามัย 2 ชั้นตลอดงาน จึงเรียนมา

เพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน ขอพระเจ้าอวยพระพร หมายเหตุ งด

รับพวงหรีดภายในงาน

ต่อมา เพจคริสตจักรแห่งความสุขได้

โพสต์เตือนเรื่องการแอบอ้างรับบริจาคเงิน

ช่วยเหลือ โดยระบุว่า “คริสตจักรเสรีภาพ

กรุงเทพ และคริสตจักรแห่งความสุข ไม่มี

นโยบายในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลืองาน

พิธีไว้อาลัยคุณแตงโม ไม่ว่าจะทางออนไลน์

หรือคิวอาร์ โค้ด หรือผ่านสื่อใดๆ มีเพียง 2 

ช่องทางเท่านั้นในการรับบริจาคความช่วย

เหลือได้อย่างปลอดภัย คือ โอนเงินเข้าบัญชี

คุณแม่ภนิดา ศิริยุทธโยธิน โดยตรง หรือ

บริจาคได้ที่หน้าพิธีเท่านั้น ขอให้ทุกท่าน

ระมัดระวังการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเลข

บัญชีที่ผิดของผู้ไม่หวังดี หากมีข้อสงสัย โทร.

ติดต่อคริสตจักรแห่งความสุขโดยตรง 06-

1010-6999”

ทางด้านนายนิติธร ล้ำาเหลือ แกน

นำากลุ่มประชาชนคนไทย หรือทนายนกเขา 

กล่าวใน “เพจกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.)”  

ถึงกรณี “แตงโม” ตอนหนึ่งว่า เวลาวันเกิด

เหตุและมีการตายที่ไม่ปกติเกิดขึ้น เมื่อหน่วย

กู้ภัยรู้ เจ้าหน้าที่ตำารวจจะรู้ ในเวลากระชั้น

ชิดพร้อมกัน ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุมีบุคคลที่

เกิดการตายไม่ปกติ มียานพาหนะมีบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ตำารวจหายไปไหนทำาไมไม่อายัด

สถานที่ ไม่อายัดเรือ ไม่อายัดกล้องต่างๆ 

และทำาไมไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปกลุ่มพื้นที่ ไว้ 

เพราะเรื่องแบบนี้สามารถเช็กได้ว่า เรือแบบ

นี้มีกี่ลำาในประเทศไทย ขอให้นักสืบโซเชียล

ไปตามติดเรื่องนี้ เพราะยอมรับว่าท่านเก่ง 

ดังนั้นอย่าหยุดแล้วขอให้ทำาต่อ ส่วนข้อหา

ต่างๆ ที่บอกว่าประมาทไม่ใช่ฆาตกรรมนั้น 

ตนมีคำาถามว่าถ้าจงใจให้ตาย ต่างกันหรือไม่ 

ต่างจากคนตกน้ำาแล้วไม่ช่วย หรือไม่ประมาท

เป็นเหตุให้คนตายต่างกับจงใจให้ตายหรือไม่ 

“อย่าให้ผู้มีอิทธิพล อย่าให้เงินตรามี

อำานาจเหนือความยุติธรรม ความเป็นธรรม 

ความถูกต้อง อย่าให้จบลงแบบกรณีของ 

“บอส อยู่วิทยา” และอีกหลายกรณี ขอให้

พี่น้องที่ทำางานเรื่องนี้ ไปผนึกกำาลังกัน จัดตั้ง

กันให้เป็นระบบทำางานจะได้เป็นเครือข่าย ไล่

ไทม์ไลน์กันให้ดี” นายนิติธรระบุ.

คนในรัฐบาล!

เป็นหัวเรือใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้นำารัฐบาล

และมีหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ

พรรค ไม่ว่าจะเป็นพรรคแกนนำาหรือพรรค

ร่วม เป็นกลไกหลัก

เมื่อถามย้ำาว่า สัญญาณการยุบสภา 

จะไม่เกิดขึ้นตามกระแสข่าวใช่หรือไม่ นาย

จุรินทร์ระบุว่า ตอบไม่ได้ มีเพียงแต่คนคาด

การณ์ว่าจะมีหรือไม่มี แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับ

ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และ

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา คิดว่ายัง

ไม่มีอะไรในลักษณะที่จะนำาไปสู่การยุบสภา 

แต่ต้องติดตามในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาอีก

ครั้งว่าจะเป็นอย่างไร พร้อมกับระบุว่า การ

ยุบสภาก็ต้องกลับมาสู่จุดเดิม ที่เป็นอำานาจ

ของนายกรัฐมนตรี ก็ขึ้นอยู่กับนายกฯ ด้วยว่า

จะคิดอย่างไร ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าจะยุบ

สภาเพื่อหนีศึกซักฟอกนั้น ไม่สามารถตอบ

ล่วงหน้าได้ เพราะไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่น

เมื่อใด เพียงแต่มีการโหมโรงว่าจะยื่น

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเช่นกันว่า เป็นสิทธิ

ของฝ่ายค้านที่จะคิดไปได้ว่านายกรัฐมนตรี

อาจชิงยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ก่อนเปิดประชุมสภาในวันที่ 22 พ.ค. แต่

เชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่คิดยุบสภาเพื่อหนี

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะถ้าดูจากการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาหลายครั้ง ฝ่าย

ค้านไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกที่จะสร้างผลสะเทือน

กระทบต่อการดำารงอยู่ของรัฐบาล ถึงแม้จะ

มีการอภิปรายถึงประเด็นการทุจริต ก็เป็น

ข้อมูลที่พยายามเชื่อมโยงให้สังคมเห็นว่า

น่าจะมีการทุจริตมากกว่า นอกจากนั้น ก็

จะเป็นการอภิปรายถึงการบริหารงานที่ผิด

พลาดบกพร่องตามมุมมองของฝ่ายค้าน ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย

สามารถชี้แจงนำาข้อมูลมาหักล้างคำาอภิปราย

ได้เป็นส่วนมาก หลายประเด็นที่ฝ่ายค้าน

หยิบยกมาอภิปราย ยังไม่มีน้ำาหนักเพียงพอ

ต่อการล้มรัฐบาล ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้

วางใจครั้งหน้าช่วงปีสุดท้ายของสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจนายก

รัฐมนตรีและรัฐบาลทั้งคณะ เวทีอภิปราย

ไม่ไว้วางใจอาจกลายเป็นเวทีให้รัฐมนตรีมี

โอกาสชี้แจงแถลงผลงานด้วยซ้ำาไป

“เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

พร้อมรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะ

เกิดขึ้นหลังเปิดสภา ไม่คิดยุบสภาหนีการ

ซักฟอกแต่อย่างใด” รองหัวหน้าพรรค ปชป.

ระบุ

เช่นเดียวกับ นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  บอกว่า 

รัฐบาลมุ่งทำางานให้กับประชาชนเพียงอย่าง

เดียว และลดเรื่องการเมืองลง เพราะวันนี้

ประชาชนยังรอให้รัฐบาลเข้าไปช่วยแก้ ไข

ปัญหาความเดือดร้อนอีกหลายเรื่อง ดังนั้น

การให้สัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ ของฝ่ายค้าน 

ก็เป็นสิทธิชอบธรรมที่สามารถกระทำาได้ แต่

ขอให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้วย ไม่ใช่

หวังเพียงแค่เรียกกระแสอย่างเดียว ยืนยัน

ว่ารัฐบาลจะอยู่แก้ปัญหาให้กับประชาชนจน

ครบเทอมแน่นอน

ส่วนนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ และในฐานะ

ประธานวิปรัฐบาล บอกว่า เรื่องการยุบสภา

คิดว่าไม่มีความเป็นไปได้ เสถียรภาพพรรค

ร่วมรัฐบาลยังดีอยู่ 

‘อนุทิน’ ย้ำา รบ.ต้องไม่ทิ่มแทงกันเอง 

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่เป็น

พรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียง ส.ส.เป็นอันดับสอง 

กล่าวถึงเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล

ต่อจากนี้ หลังถูกถามว่า ประเมินว่ารัฐบาล

จะอยู่ครบเทอม 4 ปีหรือไม่ ว่าการประเมิน

เรื่องนี้ใช้ตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยนำาตัวเลข

มายืนยัน ซึ่งคนที่จะทำาให้รัฐบาลล้มได้ก็คือ

คนในรัฐบาล ไม่ใช่คนนอก ไม่ต้องไปโทษใคร 

ซึ่งการที่รัฐบาลจะล้ม ล้มจากอะไร ก็มี หนึ่ง

นายกรัฐมนตรียุบสภา สอง นายกรัฐมนตรี

ลาออก สาม นายกรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ สี่ พรรคร่วมรัฐบาล

ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงจนทำาให้

เกิดปัญหาเรื่องการไว้วางใจกันในสภา คือ

หากรัฐบาลจะไป ก็ไปด้วยเหตุผล 3-4 ข้อข้าง

ต้น ซึ่งหากเราประคับประคองสถานการณ์

ไม่ให้มันเกิดขึ้น พยายามที่จะเข้าใจกัน รับ

ฟังกันให้เกียรติกันให้มากที่สุด ทำางานด้วย

ความซื่อสัตย์ อย่าทำาผิดกฎหมาย อย่าระแวง

กันเอง อย่าทิ่มแทงหลังกันเอง รัฐบาลไม่มี

วันที่จะล้มไปได้ ที่ผ่านๆ มาทั้งหมดใน

ประวัติศาสตร์ ไปเช็กดูได้ รัฐบาลทุกรัฐบาล

พังเพราะจากข้างใน ไม่ใช่พังเพราะข้างนอก 

เท่าที่ตนจำาความได้ ไม่เคยเห็นรัฐบาลชุด

ไหนพังเพราะปัจจัยภายนอก มันต้องเริ่มมา

จากปัจจัยภายในทั้งสิ้น คนที่มีศักยภาพใน

การทำาลายล้างรัฐบาลคือคนในรัฐบาล

ถามย้ำาว่า ถึงขณะนี้ ไม่มีสัญญาณหรือ

ร่องรอยว่าจะพังจากข้างใน หัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทยตอบว่า ต้องดูที่คนกดสัญญาณ 

หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลคือคนกดสัญญาณ 

ซึ่งถ้าเรากดสัญญาณพร้อมกัน โดยกดกัน

เป็นจังหวะ ถึงเวลาคนนั้นกด คนนี้กด ไม่

แย่งกันกด ไม่ไปกดปุ่มผิด มันก็ไม่เป็นปัญหา 

และเรายอมรับกติกาทุกอย่างได้ ก็ประคับ

ประคองให้มันพ้นไปได้ตลอดรอดฝั่ง คำาว่า

รัฐบาลก็คือจัดตั้งมาได้ด้วยการมีเสียงข้าง

มากในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะมาด้วย

พรรคการเมืองพรรคเดียวหรือการรวมตัว

ของพรรคการเมืองหลายพรรค แล้วมีเสียง

มากกว่าฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะ

ไป ก็คือต้องได้รับเสียงสนับสนุนน้อย แต่ใน

เมื่อเราตั้งเป็นรัฐบาลได้ ก็คือเราเคยมีเสียง

ข้างมากมาแล้ว แต่คนที่ทำาให้รัฐบาลมีเสียง

ลดน้อยลง ก็คือคนของฝ่ายรัฐบาล

“คนที่จะทำาร้ายรัฐบาลได้ที่น่ากลัว

ที่สุดก็คือคนในรัฐบาล แต่ใครอยากจะทำา

ก็ทำา แต่ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย” นายอนุทิน

กล่าว

เมื่อถามถึงตัวเลข ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 

ถึงตอนนี้มีเสียงอยู่เท่าใดกันแน่ หากไม่นับ

ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย นายอนุทินกล่าวว่า 

ต้องนับโดยนิตินัยก่อน คือนับจากคนที่เป็น 

ส.ส.ในปัจจุบันที่เป็นฝ่ายรัฐบาล  นับยังไงก็

ยังเกิน ส่วนพฤตินัยอีกเรื่องหนึ่ง พฤตินัยคือ

อาจมีคนที่เขาอาจบอกว่า ถ้ารัฐบาลทำาดี เขา

ก็พร้อมสนับสนุน อย่างกฎหมายกัญชาแบบ

นี้เป็นต้น ส.ส.ฝ่ายค้านก็มาร่วมสนับสนุน 

ฝ่ายรัฐบาลก็สนับสนุน เพราะเป็นเรื่องของ

ประชาชน มันก็จะมีแบบนี้ แต่ตนดูทางด้าน

นิตินัยว่าคนไหนฝ่ายรัฐบาล คนไหนฝ่ายค้าน 

ก็พบว่าเกินกึ่งหนึ่งคือรัฐบาล ก็อยู่ที่ประมาณ 

245 คน กับ 209 คน อันนี้คือทางนิตินัย ที่

ห่างกันร่วม 36 คน ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มี

ความมั่นคง แล้วตอนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาตอน

ช่วงแรกฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านห่างกันแค่

สองเสียง ตอนนั้นประมาณ 253 เสียง ที่

ตอนนั้นยังไม่มีการยุบพรรคการเมือง ยังไม่มี

การตัดสิทธิการเมือง ตอนนี้ความแข็งแกร่ง

ของรัฐบาลก็เพิ่มมากขึ้น แต่หลักสำาคัญอยู่ที่

ว่าทำางานหรือไม่ เพราะรัฐบาลไปด้วยวาระ

ตามกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าไม่ทำางาน ประชาชน

ก็ไม่เลือกกลับเข้ามา และหากทำาอะไรที่มัน

ไม่เข้าท่า ก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วหาก

ตอบไม่ได้ ก็ไม่ได้รับเสียงไว้วางใจ ก็ต้องออก 

มีระบบ check and ballance อยู่

ส่วนที่มีการประเมินกันว่ากลางปีนี้

อาจเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมือง ทำาให้หน้า

กระดานการเมืองเปลี่ยนแปลง หัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทยวิเคราะห์ว่า ตนอยู่กับตัวเลข จะ

ไปหรือไม่ไปอยู่ที่ว่าตัวเลขนิ่งหรือไม่ แต่

หากดูจากทุกวันนี้ก็น่าจะนิ่ง เพราะว่านายก

รัฐมนตรีก็ฟังพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วม

รัฐบาลผลักดันกฎหมายก็ผ่าน ผลักดัน

นโยบายก็ผ่าน นายกรัฐมนตรีก็สนับสนุน

ให้รัฐบาลทำาสิ่งที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง 

อย่างที่บอก คำาว่ารัฐบาลคือผู้ที่ครองเสียง

ข้างมากในสภา ถ้ารัฐบาลไม่มีปัญหา สภาก็

จะไม่มีปัญหา แค่นั้นเอง

ฝ่ายค้านกางมุ้งรอซักฟอก 

ขณะที่ท่าทีจากฝ่ายค้าน นายยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมยื่นอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในการ

เปิดประชุมสภาสมัยหน้าว่า จะมีเรื่องใหม่

แน่นอน รับประกัน ไม่มีเบาแน่นอน ไม่เชื่อ

ว่า ส.ส. 260 เสียงที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 

ขนาด ร.อ.ธรรมนัส ยังสงสัยว่ามาจากไหน 

ถ้าพระรามตู่มั่นใจก็อย่ายุบสภาหนีก็แล้วกัน 

ส่วน 260 เสียงจะมีงูเห่าหรือไม่นั้น ขอท้า

ให้ โชว์ตัวออกมา ยกมือออกมา อย่ามาทำา

ลับๆ ล่อๆ กล้าหรือไม่ ประชาชนจะได้ลงโทษ

ผ่านการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ คุณอยู่

พรรคการเมืองหนึ่ง กลับไปยกมือให้กับอีก

พรรคการเมืองหนึ่ง 

เมื่อถามว่า ฟันธงได้หรือไม่ว่า พล.อ. 

ประยุทธ์จะยุบสภาก่อนการอภิปรายไม่ไว้

วางใจ ม.151 นายยุทธพงศ์กล่าวว่า ฟันธง

มาตั้งนานแล้วว่ายุบสภาก่อนแน่นอน ตั้งแต่ 

ร.อ.ธรรมนัสออกจากพรรคพลังประชารัฐ 

ขณะนี้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำา ประชุมสภายัง

ไปไม่รอด

ส่วนกรณีหากกฎหมายประกอบรัฐ 

ธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ 

จะมีโอกาสยุบสภาก่อนได้หรือไม่ นายยุทธ

พงศ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องไป

ว่ากัน อำานาจยุบสภา อยู่ที่นายกฯ ไม่ได้อยู่

ที่ฝ่ายค้าน.


